
พระราม 6 • “คลัง” ยังไมตัดสินใจขยาย

เวลามาตรการลดภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซล

ลงลิตรละ 3 บาท ที่จะครบกําหนดอายุ

มาตรการ 20 พ.ค. แจงยังมีเวลาติดตาม

สถานการณราคาน้ํามันในตลาดโลก ขอ

พิจารณาผลดี-ผลเสีย และความจําเปนอยาง

รอบคอบกอน จับตาธุรกิจขนสงปรับคาบริการ

ขึ้น 15-20% หากรัฐเลิกตรึงดีเซล 1 พ.ค.นี้

เม� อวันพฤหัสบดี นายกฤษฎา จีนะ       

วิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปดเผย

วา คลังยังบอกไมไดวาจะใหมีการขยายเวลา

มาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซล

ลิตรละ 3 บาท ซึ่งจะครบกําหนดเวลา 3 

เดือน ในวันที่ 20 พ.ค.2565 ซึ่งทางกรม

สรรพสามิตไดติดตามเพ� อรายงานเร� องน้ีวามี

ความจําเปนตองดําเนินการตอหรือไม และ                                                                

จะมีผลกระทบกับฐานะการคลังของประเทศ

หรือไม อยางไร โดยยอมรับวาเร� องดังกลาว

เปนเร� องที่มีทั้งผลดีและผลเสีย ดังนั้นการ

พิจารณาตองดูภาพรวมทั้งหมดใหรอบคอบ

ดานนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรม

สรรพสามิต กลาววา เร� องการดูแลราคา

นํ้ามันเช้ือเพลิงเปนหนาท่ีของกระทรวงพลัง 

งาน ซึ่งที่ผานมาไดใชกลไกของกองทุนน้ํา  

มันเช้ือเพลิงดูแลไมใหราคานํ้ามันดีเซลแพง                                                          

เกินลิตรละ 30 บาท แตอยางไรก็ตาม ราคา

น้ํามันในตลาดโลกที่แพงขึ้นมาก

ลุนยืดเวลาลดภาษีดีเซล

ธุรกิจขนสงขูปรับข้ึน20%

จอยกเลิก‘เทสตแอนดโก’ 

หมอประเมินเปดหนากาก

เสียงแตกสูศึกเลือกซอม

ปชป.ลุยสงชิงสส.ราชบุรี

‘ษิทรา’จ้ีสอบพล.ต.ต.จุนคดีห� น

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผานศึก เปนประธานในการประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธ และพิธีบวงสรวงสังเวย
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ทําเนียบรัฐบาล • ไทยพบติดเชื้อโควิดเพิ่ม 

2.1 หม� น ตายพุง 129 ราย ศบค.เตรียมถก

มาตรการเขาประเทศ จอเลิกเทสตแอนด โก 

ลดวันกักตัว ปรับโซนสีดีขึ้นทั่วประเทศหลัง

คนรวมมือดี เปดหนากากหรือไมใหหมอ

ประเมิน

เม� อวันที่ 21 เมษายน 2565 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงาน

สถานการณโควิด-19 ในประเทศไทยวา พบ                                                             

ผูติดเชื้อรายใหม 21,931 ราย ติดเชื้อใน

ประเทศ 21,787 ราย มาจากระบบเฝาระวัง

และระบบบริการ 21,732 ราย, มาจาก

การคนหาเชิงรุกในชุมชน 55 ราย, มาจาก

เรือนจํา 29 ราย เปนผูเดินทางมาจากตาง

ประเทศ 115 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 24,619 

ราย อยูระหวางรักษา 188,926 ราย 

ไทยโพสต • ตํารวจจอเรียก “ปริญญ”   

รับทราบขอกลาวหา หลังหญิงสาวเขาแจง                  

ความแลว 15 ราย “ผบช.น.” ยันไมมี 

“พล.ต.ต.” แทรกแซงคดี “ษิทรา” เตรียมบุก 

“นครบาล” 22 เม.ย. “ปชป.” โชวหลักฐาน 

“ปริญญ” พนสมาชิกพรรคตั้งแต 14 เม.ย. 

“สามารถ” จี้ “ผบ.ตร.” ปกปองลูกนองโดน

ไฮโซลูกนัทดูหมิ่น “วิษณุ” ไมทนเอาผิดมือ

มืดปลอยเฟกนิวสคําสัมภาษณคดีขมขืน ลั่น

เปนสิ่งชั่วรายมาก 

ที่กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

(บช.น.) วันที่ 21 เมษายน  พล.ต.ท.สําราญ 

นวลมา ผบช.น. กลาวถึงคดีนายปริญญ พา

นิชภักดิ์ อดีตรองหัวหนาพรรคประชาธิปตย 

(ปชป.) ถูกแจงความกลาวหาลวงละเมิดทาง

เพศหญิงสาวหลายรายวา  เบ้ืองตนตรวจสอบ

ในสวนของคดีพบมี 15 คดี ในสวนของ

นครบาลที่ สน.ลุมพินีรับไว 8 คดี นอกนั้น

เปนที่ตางจังหวัดและนอกราชอาณาจักร 

ซึ่งจะไดเรียกมาแจงขอหาเพิ่มเติม โดยได

กําชับพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลัก

ฐานอยางรอบคอบ  พิสูจนการกระทําผิดของ

ผูตองหาใหได โดยเร็วที่สุด รวมทั้งใหความ

เปนธรรมทุกฝาย

พล.ต.ท.สําราญยืนยันวา ในสวนของ

รูปคดีไมมีตํารวจยศ พล.ต.ต.รายใด หรือ

ใครเขามาแทรกแซงคดี

‘ปูติน’ สั่งเลิกถลม

รง.ในมารีอูโปล

ไทยโพสต • ปชป.รับปมฉาว “ปริญญ” 

กระทบเลือกตั้งผูวาฯ กทม. วอนคนกรุงแยก                                                           

แยะไมเกี่ยว “ดร.เอ” สกลธียันสงทนาย

ฟอง 2 พิธีกรวอยซทีวีศุกรนี้ “ชัชชาติ” ชู

วาระดวนทางมาลายปลอดภัย “ศิธา” ดัน

กรุงเทพฯ เปน “Regional Hub” จับมือ

เอกชนจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ 

เม� อวันที่ 21 เมษายน น.ส.ดรุณ

วรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประ                                                    

ชาธิปตย ในฐานะรองผูอํานวยการศูนยฝาย                                                        

การส� อสารการเลือกต้ังผูวาราชการกรุงเทพ 

มหานคร และ ส.ก.ของพรรคประชาธิปตย

ราชบุรี • สะพัด! พลังประชารัฐเสียง  

แตกสงคนลงสูศึกเลือกตั้งซอมราชบุรีแทน 

“เอ-ปารีณา” ผวาหาเบอรแข็งสู ปชป.ไม

ได เสี่ยงแพซ้ําซากกระทบภาพลักษณ ชง

งดสงคนลง แตอีกฝงไมยอมยันตองสงคน

ลงรักษาพื้นที่ “บิ๊กปอม” นัดลงมติศุกรนี้                                                      

“พรรคสีฟา” เลิกกอดมารยาทอางสงคนชน                                                        

พรรครวมรัฐบาลเหตุบริบทเปล่ียน “ประวิตร” 

โวยลั่นขาวมั่วไปอังกฤษดอดคุย “ทักษิณ” 

แคหายไปหาหมอ 

เม� อวันที่ 21 เมษายน ซึ่งเปนวัน

แรกของการรับสมัครรับเลือกตั้งซอม ส.ส. 

ราชบุรี เขต 3 แทน น.ส.ปารีณา ไกรคุปต 

อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

ท่ีถูกศาลฎีกาส่ังใหพนจากตําแหน�ง ส.ส. ซ่ึง                                                           

เขตเลือกตั้งดังกลาวอยูในพื้นที่อําเภอโพธา 

รามและอําเภอจอมบึง โดยคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) กําหนดใหรับสมัครผูลง                                                       

สมัครรับเลือกตั้งระหวางวันที่ 21-25 เมษา 

ยน และเลือกตั้งวันเสารที่ 21 พ.ค. 

โดยผูส� อขาวรายงานวา ที่สถานรับ

สมัครเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี เขต 3 สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 

2 ต.บานเลือก อ.โพธาราม นายธวัชชัย   

เทอดเผาไทย กกต. ตรวจเยี่ยมและเตรียม

ความพรอมการเลือกตั้งซอม ส.ส.ราชบุรี 

เขต 3 พรอมดวยนายรณภพ เหลืองไพโรจน  

ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี 

ซึ่งพบวามีผูมาสมัครในวันแรก 2 คน

คือ นายชัยทิพย กมลพันธทิพย จากพรรค

ประชาธิปตย (ปชป.) และนางณัฐทนันต 

นิธิภณยางสงา จากพรรคเสรีรวมไทย  โดย

ทั้ง 2 คนไดใชวิธีตามขอตกลงดวยการเปา

ยิ้งฉุบแทนการจับสลากในการเขารับสมัคร

เพ� อย� นเอกสารตอเจาหนาที่ กกต. 

ปรากฏวา นางณัฐทนันตไดเบอร 1
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อานตอหนา 2

อานตอหนา 2 อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 2

ปที่ 26 ฉบับที่ 9291

อิสรภาพแหงความคิด

วอนแยกแยะ!

ปมฉาวปริญญ

ไมเกี่ยว‘ดร.เอ’
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Q1 ‘แบงก’ 

พาเหรดโชวกําไร

ศาลจําคุก ‘ลุงพล’ 

2 ป 3 ด.บุกรุกปา

พปชร.ผวาแพซํ้าซาก



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

วอนแยกแยะ!

ยอมรับว่า กรณีนายปริญญ์ พา

นิชภักด์ิ อดีตรองหัวหน้าพรรค 

ตกเป็นผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิด

ทางเพศ กระทบการเลือกต้ังผู้

ว่าฯ กทม. เพราะนายปริญญ์

เป็นอดีตผู้อำานวยการการเลือก

ต้ังผู้ว่าฯ กทม.ของพรรค แต่เชื่อ

ม่ันว่าความต้ังใจของนายสุชัชวีร์ 

สุวรรณสวัสด์ิ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

หมายเลข 4 ท่ีต้องการอาสาเข้า

มาเปล่ียนกทม.ด้วยใจจริง ท้ัง

แนวนโยบาย รวมถึงการลงพ้ืน

ท่ีร่วมกับผู้สมัคร ส.ก.ท้ัง 50 เขต 

จึงอยากให้ประชาชนแยกแยะ

ว่าเป็นความผิดของตัวบุคคล ไม่

เก่ียวข้องกับผู้สมัครของพรรค

สำาหรับการสรรหาผู้อำา 

นวยการการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

คนใหม่นั้น เชื่อว่าผู้บริหารของ

พรรคจะเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้า

มาเป็นแทนในเร็ววันนี้ พร้อม

ยืนยันว่าการทำางานของรองผู้

อำานวยการการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กทม. ในส่วนที่เหลือยังเดินหน้า

ต่อไปได้ ไม่มีผลกระทบ เพราะ

ได้แบ่งงานไว้ชัดเจน

ด้านนายสกลธี ภัททิยกุล 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

หมายเลข 3 กล่าวถึงการเตรียม                                            

ฟ้องร้องนายวิโรจน์ อาลี กับ 

น.ส.ลักขณา ปันวิชัย หรือ คำา 

ผกา สองพิธีกรวอยซ์ทีวี หลัง

วิจารณ์ด้อยค่าอุดมการณ์ทาง                                                       

การเมืองว่า อยู่ในแวดวงการ 

เมืองมา 16 ปี ไม่เคยคิดฟ้องสื่อ 

หรือใคร เพราะเข้าใจว่าตนเป็น

คนสาธารณะ เพราะปกติตาม

สื่อต่างๆ ก็ถูกแซะถูกว่าอยู่ตลอด 

แต่ปล่อยผ่านไป แต่กรณีนี้คิดว่า

เกินไป ด้วยความเป็นสื่อมวลชน

ด้วย ควรจะมีวิจารณญาณใน

การวิพากษ์วิจารณ์มากกว่านี้ 

ถ้าเป็นเรื่องปกติจะไม่สนใจ แต่

ตอนนี้เป็นการนำาเสนอในช่วง

ของการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

และคำาพูดที่ ใช้ก็ เป็นลักษณะ

การด้อยค่าและหยาบคาย ซึ่ง

แน่นอนเป็นการดิสเครดิตตน                                      

ไม่เคยปฏิเสธว่าอดีตเคยมีอุดม 

การณ์ทางการเมืองที่ออกไปชุม 

นุม ยืดอกรับ ทั้งนี้ ในวันศุกร์

ที่ 22 เม.ย.นี้ ได้ ให้ทนายความ

ฟ้องร้องต่อทั้ง 2 คน และหาก

เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาอีกก็

จะฟ้องต่อ ให้ไปสู้กันในชั้นศาล

วันเดียวกัน นายชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

หมายเลข 8 ลงพื้นที่หาเสียง

ย่านสำานักงานขนาดใหญ่ สี่

แยกสาทร-นราธิวาส และได้ทดลอง

ข้ามทางม้าลายบนถนนนราธิวาสราช                                                   

นครินทร์ พบปัญหารถยนต์และรถ

จักรยานยนต์จอดพาหนะทับทางม้า                                    

ลาย บางส่วนขับขี่ด้วยความเร็วสูง

โดยไม่สนใจสัญญาณไฟจราจรคนข้าม

ถนน โดยระบุว่า กทม.จำาเป็นต้อง

ปรับปรุงทางม้าลายให้มีมาตรฐานความ

ปลอดภัย เพื่อคุ้มครองสิทธิพื้นฐานใน

การเดินเท้าของประชาชนทุกคน ด้วย

การทาสีแถบทางข้ามให้ชัดเจน เห็นได้

จากระยะไกล กำาหนดเขตชะลอและ

หยุดรถ ติดตั้งแสงสว่าง สัญญาณไฟ

กะพริบ กล้อง CCTV และป้ายกำาหนด

ความเร็วรถ ส่วนจุดที่มีคนข้ามถนน

หนาแน่นควรติดตั้งสัญญาณไฟทางข้าม

ชนิดปุ่มกด เป็นต้น ปัจจุบัน กรุงเทพฯ 

มีทางข้ามประมาณ 4,160 แห่ง โดย

ทางข้ามกว่า 3,000 แห่ง หรือประมาณ 

74% ไม่ได้ติดตั้งสัญญาณไฟ 

จากนั้น นายชัชชาติยังได้เดิน

สำารวจโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง

ช่องนนทรี  พร้อมกล่าวว่า กทม.จำาเป็น

ต้องกระจายการพัฒนาพื้นที่สีเขียวใกล้

บ้านใกล้ชุมชน ครอบคลุมทุกเขตทั่ว

กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทาง

ร่างกายและจิตใจ เป็นพื้นที่พักผ่อน

หย่อนใจของคนกรุงเทพฯ ตลอดจน

ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีและเมืองน่าอยู่

สำาหรับทุกคน

ที่สนามฟุตบอล soccer pro 

บางนา น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่าฯ 

กทม. หมายเลข 11 พรรคไทยสร้างไทย 

พร้อมด้วย นายดลสุข รุ่งเรือง ผู้สมัคร 

ส.ก., นายปณิธาน ประจวบเหมาะ 

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.บางนา ร่วมกันแถลง

เปิดนโยบายสนับสนุนการกีฬาของ

กรุงเทพฯ ว่า จะสนับสนุนการพัฒนา

ด้านกีฬา การเพิ่มพื้นที่สาธารณะของ

กรุงเทพฯ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึง เท่า

เทียม สามารถมาทำากิจกรรมด้านการ

กีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะ

เดียวกันจะสนับสนุนงบประมาณ พร้อม

จัดตั้งกองทุนพัฒนากีฬา หรือขอความ

ร่วมมือจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน

การพัฒนากีฬาในมิติต่างๆ เพื่อยก

ระดับให้กรุงเทพฯ เป็น Regional Hub 

ในการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ เช่น 

Events การแข่งขันกีฬาระดับโลก โดย

นำา Rugby 7s world series หรือ 

Formula One Grand prix มาจัดเป็น 

Event ประจำาปีที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการ

ฟื้นฟูการท่องเที่ยวสร้างรายได้เข้าประ 

เทศ นอกจากน้ีจะสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต

และเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตด้วย

น.ต.ศิธากล่าวว่า กทม.จะเพิ่ม

พื้นที่สาธารณะของประชาชน เพื่อการ

ออกกำาลังและทำากิจกรรมต่างๆ โดยสำา

นักงานเขตทั้ง 50 เขต สำารวจสภาพลาน

กีฬาในพื้นที่ เบื้องต้นมีจำานวนรวมกว่า 

1,200 ลาน โดย กทม.ต้องพัฒนาพื้นที่สี

เขียวให้เป็น Multi Purpose และในบาง

แห่งอาจพิจารณาเปิดถึงช่วงเที่ยงคืน

ตามความต้องการของประชาชน 

ขณะที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ  

ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อ

การปฏิรูปประเทศไทย (มปท.) กล่าว

ในรายการ “คุยกับลุง” EP 25  ว่า ใน

ปัจจุบัน การใช้ โซเชียลมีเดียมีความ

หมายมีความสำาคัญสำาหรับการหาเสียง

เลือกตั้งเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ขึ้น

อยู่กับเทคนิค วิธีการนำาเสนอของแต่ละ

คน ที่มีทุนและความสามารถที่ ไม่เท่า

เทียมกันย่อมมีความได้เปรียบและเสีย

เปรียบอยู่บ้างเป็นธรรมดา สังเกตดูว่าผู้

สมัครหลายคนที่เป็นผู้สมัครอิสระ เขา

ก็อิสระจริงๆ แต่ว่าผู้สมัครบางคนอ้าง

ว่าสมัครอิสระ แต่แอบมีพรรคการเมือง

หนุนหลังอยู่ คงหลอกคนกรุงไม่ได้ แต่

ตนยังเอาใจช่วยทุกคน ใครมีความคิด

มีนโยบายที่ดี ก็นำาเสนอต่ออย่างตรงไป

ตรงมา เพื่อให้คนกรุงเทพฯ สามารถที่

จะใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเลือกได้

ถูกต้อง.

ลุ้นยืดเวลา

ทำาให้กระทรวงพลังงาน โดยรัฐบาลขอ

ให้กรมสรรพสามิตลดภาษีสรรพสามิต

น้ำามันดีเซลลงลิตรละ 3 บาท เป็นการ

ชั่วคราว 3 เดือน เพื่อให้สามารถดูแล

ราคาขายปลีกน้ำามันดีเซลไม่ให้เกินลิตร

ละ 30 บาทต่อไปอีกระยะหนึ่งตาม

นโยบายรัฐบาล ซึ่งตามกฎหมายแล้ว

การลดภาษีน้ำามันดีเซลลิตรละ 3 บาท

วันสุดท้ายคือวันที่ 20 พ.ค.2565

“การจะขยายเวลาการลดภาษี

น้ำามันดีเซลลิตรละ 3 บาทออกไปอีก

หรือไม่นั้น ยังมีเวลาพิจารณา และ

ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำามันในตลาด

โลกอีก 1 เดือน ซึ่งหากราคาน้ำามันโลก

ลดลง และกระทรวงพลังงานดูแลราคา

น้ำามันดีเซล ได้ตามเป้าหมายที่กำาหนด

ไว้ ก็ไม่มีความจำาเป็นต้องขยายเวลา

การลดภาษีน้ำามันดีเซลออกไปอีก” นาย 

ลวรณกล่าว

นายลวรณกล่าวอีกว่า สรรพ

สามิตต้องประสานกับกระทรวงพลัง 

งานถึงนโยบายการดูแลราคาน้ำามัน

ดีเซลภายในประเทศ ซึ่งทางกระทรวง

พลังงานจะตรึงราคาน้ำามันดีเซลไม่เกิน

ลิตรละ 30 บาท ไปจนถึงสิ้นเดือน 

เม.ย.นี้ หลังจากนั้นในวันที่ 1 พ.ค.2565 

จะปล่อยให้ราคาน้ำามันดีเซลลอยตัว 

โดยรัฐบาลจะช่วยชดเชยราคาน้ำามัน

ดีเซลส่วนที่เกิน 30 บาทต่อลิตรเพียง

ครึ่งหนึ่ง และหลังจากนั้นในวันที่ 1 

มิ.ย.2565 จะมีการปล่อยให้ราคาน้ำามัน

ดีเซลลอยตัวเต็มรูปแบบ โดยที่รัฐบาล

จะไม่มีการชดเชยราคาให้อีกต่อไป

อย่ า ง ไ รก็ ดี  ค งต้ อ ง ให้ ฝ่ า ย

นโยบายพิจารณาว่ามีความจำาเป็นต้อง                                              

ขยายเวลาการลดภาษีสรรพสามิตน้ำา 

มันดีเซลต่อไปหรือไม่ ซึ่งตอนนี้กรม

สรรพสามิตยังยึดตามกรอบมติคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) เดิมไว้ก่อน คือลดภาษี

สรรพสามิตน้ำามันดีเซลลิตรละ 3 บาท 

เป็นเวลา 3 เดือน หรือสิ้นสุดในวันที่ 

20 พ.ค.2565

ขณะที่นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง 

ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่ง

ประเทศไทย เปิดเผยว่า วันที่ 1 พ.ค.นี้ 

ผู้ประกอบการขนส่งจะมีการปรับขึ้น

ค่าขนส่ง 15-20% หลังรัฐบาลยกเลิก

มาตรการตรึงราคาขายปลีกดีเซลไม่ให้

เกิน 30 บาท/ลิตร และจะทยอยปรับ

ราคาน้ำามันดีเซลขึ้นแบบขั้นบันไดแทน 

ซึ่งราคาดีเซลที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1 บาท/ลิตร 

จะส่งผลให้ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น 3% และส่ง

ผ่านต้นทุนไปยังราคาสินค้าของผู้ผลิต

ต้องปรับราคาขึ้นตามไปด้วยอย่างน้อย 

20% ขณะที่จุดคุ้มทุนของค่าขนส่งราคา

น้ำามันดีเซลควรอยู่ที่ 25 บาท/ลิตร

“ผู้ประกอบการขนส่งเตรียมปรับ

ค่าขนส่งทั่วประเทศขึ้นขั้นต่ำา 15% หรือ

อาจมากกว่า 20% ตามกลไกตลาดเพื่อ

ให้สะท้อนต้นทุนราคาน้ำามันที่สูงขึ้น

อย่างแท้จริง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.เป็นต้น

ไป หลังรัฐบาลยกเลิกมาตรการตรึง

ราคาขายปลีกดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/

ลิตร โดยจะทยอยปรับราคาน้ำามันดีเซล

ขึ้นแบบขั้นบันไดเริ่มจาก 32 บาท/

ลิตร และเป็น 35 บาท/ลิตร ซึ่งคงต้อง

ประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่า หลัง

ดีเซลปรับขึ้นเกิน 30 บาท/ลิตรไปแล้ว

ผู้ประกอบการรถบรรทุกจะมีการปรับ

แผนอย่างไร และหากผู้ผลิตไม่ยอมรับ

การปรับขึ้นค่าขนส่ง ผู้ประกอบการรถ

บรรทุกอาจจะใช้มาตรการหยุดวิ่งรถ

บรรทุกบางส่วนก็เป็นได้”

นายอภิชาติกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา

ผู้ประกอบการรถบรรทุกได้แบกภาระ

ต้นทุนราคาน้ำามันไว้สูงมาก แต่เมื่อ

รัฐบาลไม่มีมาตรการอะไรออกมาช่วย

เหลือเพิ่มเติม ผู้ประกอบการก็มีความ

จำาเป็นต้องปรับราคาค่าขนส่งขึ้น เพื่อ

ความอยู่รอด อย่างไรก็ตาม อยากให้

รัฐบาลเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคา

น้ำามันแพง โดยเฉพาะการปรับลดภาษี

สรรพสามิตน้ำามันดีเซลในภาคขนส่งลง

เหลือ 20 สตางค์/ลิตร เท่ากับภาษีสรรพ

สามิตน้ำามันที่ใช้กับเครื่องบิน ให้ยกเลิก

การนำาไบโอดีเซลเป็นส่วนผสมในน้ำามัน

ดีเซลชั่วคราว คาดว่าจะสามารถช่วย

ลดราคาดีเซลลงได้ถึง 1.50-2 บาท/ลิตร 

เนื่องจากปัจจุบันไบโอดีเซลแพงกว่า

เนื้อน้ำามันดีเซลกว่าเท่าตัว รวมทั้งขอให้

ยกเลิกการคำานวณค่าขนส่งน้ำามันของ

ไทยที่เทียบกับราคาตลาดสิงคโปร์ที่รวม

อยู่ในต้นทุนด้วย

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี 

ประเมินว่า นับตั้งแต่ไตรมาสสุดท้าย

ของปี 2564 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ภาค

ธุรกิจไทยประสบปัญหากับภาวะต้นทุน

ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มอัตรา

กำาไรของธุรกิจลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่

ได้ โดยต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น 

5.7% กระทบผู้ประกอบการแบกภาระ

สูงกว่า 4.16 แสนล้านบาท ฉุดกำาไรต่อ 

ยอดขายของธุรกิจลดลง 4.5%.

จ่อยกเลิก

อาการหนัก 2,021 ราย ใส่เครื่องช่วย

หายใจ 885 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 129 ราย เป็น

ชาย 69 ราย หญิง 60 ราย อายุ 60 ปี

ขึ้นไป 108 ราย มีโรคเรื้อรัง 19 ราย 

ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 2 ราย ขณะ

นี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่ปี 

2563 จำานวน 4,106,230 ราย มียอด

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

3,889,912 ราย, มียอดผู้เสียชีวิตสะสม

ตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 27,392 ราย 

ส่วนยอดฉีดวัคซีนวันที่ 20 เม.ย. 

128,459 โดส ยอดฉีดสะสมตั้งแต่วันที่ 

28 ก.พ.64 จำานวน 131,950,758 โดส 

ขณะที่สถานการณ์ โลกมีผู้ติดเชื้อสะสม 

506,968,846 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 

6,232,112 ราย  

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ ติด

เชื้อมากที่สุด ได้แก่ กทม. 2,907 

ราย, ขอนแก่น 996 ราย, ชลบุรี 

798 ราย, สมุทรปราการ 775 ราย, 

นครศรีธรรมราช 638 ราย,  ศรีสะเกษ 

635 ราย, สมุทรสาคร 603 ราย, 

ร้อยเอ็ด 565 ราย, ฉะเชิงเทรา 481 

ราย และบุรีรัมย์ 471 ราย 

พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิ 

การสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะ

ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหาร

สถานการณ์ โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ให้

สัมภาษณ์ก่อนการประชุม ศปก.ศบค. 

กรณีกระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอ

ปรับมาตรการตรวจหาเชื้อโควิดก่อน

เข้าประเทศว่า วันที่ 22 เม.ย. ศบค.

จะพิจารณาข้อเสนอที่ เป็นแนวทาง

สำาคัญที่นายกฯ มอบไว้ โดยเรื่องการ

เข้าประเทศ จะปรับตามสถานการณ์ ซึ่ง

ปัจจุบันมี 2 ประเด็นหลักคือ การกักตัว 

สำาหรับคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน จะปรับ

ให้สะดวกขึ้น เช่นถ้ามีการกักตัวที่เชื่อ

ถือได้มาแล้วก็จะลดจำานวนวันกักตัว

ลง และระบบเทสต์แอนด์ โก สำาหรับผู้

ได้รับวัคซีน ซึ่งทั่วโลกมีการผ่อนคลาย

มากแล้ว จะเสนอให้ปรับระบบเทสต์

แอนด์ โกให้นักท่องเที่ยวและคนไทย

ที่กลับเข้าประเทศสะดวกมากขึ้น ซึ่ง

ต้องพิจารณาทุกมิติ โดยการตรวจอาจ

จะปรับ เนื่องจากพบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อ

จากต่างประเทศมีเปอร์เซ็นต์ลดลง ซึ่ง

ระบบเทสต์แอนด์ โกให้ความสำาคัญกับ

การได้รับวัคซีน โดยจะปรับวิธีการตรวจ

เมื่อเดินทางมาถึง เป็นเอทีเคลักษณะ

อย่างไร หรือไม่ต้องตรวจเลย ซึ่งจะ

พิจารณาวันที่ 22 พ.ค. 

ส่วนข้อเสนอให้ยกเลิกเทสต์

แอนด์ โก หรือไทยแลนด์พลัส เรารับ

ฟังมาตลอด แต่อยากให้เข้าใจ โดย

เฉพาะไทยแลนด์พลัส ไม่ใช่ระบบที่

ไม่ดี ถ้าย้อนไปในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา 

หากไม่มีระบบนี้ เวลานี้ยังไม่ทราบว่า

ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร แต่เมื่อ

สถานการณ์เปลี่ยนไป ระบบต่างๆ ก็

ต้องปรับ และถ้ามีการปรับระบบเข้า

ประเทศ จะใช้ ไทยแลนด์พลัสเท่าที่

จำาเป็นโดยยึดหลักความปลอดภัยเท่าที่

ประเมินแล้วว่าเราจะรับได้และให้เกิด

ความสะดวกที่สุด 

อ่านต่อหน้า 16

เร่ิมต้นปี 2565 มาด้วยสถานการณ์บ้านเมือง

ที่ ไม่สู้ดีนัก ส่วนหนึ่งมาจากความยืดเยื้อของการ

แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

เกือบ 3 ปี และอีกส่วนสำาคัญมาจากความขัดแย้ง

จนก่อให้เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน 

ซึ่งถือว่าเป็นเหตุผลหลักที่ทำาให้เกิดความวุ่นวาย

ต่างๆ ในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต

ในเกือบทุกอุตสาหกรรม หรือแม้กระท่ังความเป็นอยู่

ของประชาชนที่ ได้รับทั้งผลกระทบทางตรงและ

ทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับค่าครองชีพทั้งด้านพลังงาน 

และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน

ด้วยเหตุน้ีเองย่ิงส่งผลให้เกิดความยากลำาบาก

ต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคมเพิ่มขึ้นไปอีก 

และเมื่อมาดูผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 

ที่เป็นปัญหาเดิมนั้น ในประเทศไทยยังถือว่าเป็น

วิกฤตอยู่เนื่องจากตัวเลขของผู้ติดเชื้อยังอยู่

ในเกณฑ์ที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง

เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ตัวเลขเริ่มก้าวกระโดด

ขึ้นจากหลักพันคน เป็นหลักหมื่นคน จนไปถึง

หลายหมื่นคนต่อมา แม้ว่าในหลายครัวเรือนจะมี

การปรับตัวให้สามารถรับมือกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้แล้ว 

ส่ง MV ลมหายใจเดียวกัน เสริมกำาลังใจ

ตอกย้ำาแผนเยียวยาโควิด-19 ต่อเนื่อง

และความรุนแรงของการติดเชื้อจะลดน้อยลง

จากการกลายพันธุ์และการมีภูมิคุ้นกันจากวัคซีน

ก็ตาม แต่ก็ใช่ว่าจะราบรื่นในทุกคน

เพราะยังมีตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันที่สูงอยู่

อย่างต่อเนื่อง ทำาให้ยังจำาเป็นที่จะต้องติดตาม

และเยียวยากันอยู่ต่อไป ซึ่งตลอดระยะเวลา

ที่ผ่านมาก็มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือ

เรื่องโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง แต่บางหน่วยงาน

ก็ถอนกำาลังความช่วยเหลือออกไปแล้ว เพราะ

เห็นว่าประชาชนสามารถรับมือได้ดีขึ้น แต่ก็ยังมี

บางหน่วยงานที่ยังทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ

เพื่อจะสนับสนุนความช่วยเหลือต่อไป เช่นเดียว

กับบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ที่ถือว่าเป็น

หน่วยงานแรกๆ ท่ียื่นมือเข้ามาช่วยต้ังแต่เกิดวิกฤต

จนปัจจุบันที่ทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางขึ้น แต่ก็ยัง

มีการช่วยเหลือต่อไป

ซึ่งล่าสุด ปตท. ได้ออกมิวสิควิดี โอ (MV) 

เพลงลมหายใจเดียวกัน โดยเผยแพร่ผ่าน 

Youtube ในช่อง PTT Public Company 

Limited และสามารถค้นหาได้ โดยพิมพ์ว่า 

ลมหายใจเดียวกัน ปตท. ซึ่งแนวคิดการออก MV 

ครั้งนี้ก็เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งกำาลังใจ 

โดยรวบรวมภารกิจที่ผ่านมาพร้อมกับตอกย้ำา

แผนงานที่จะดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้

ความต้ังใจท่ีจะเยียวยาประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ

จากโควิด-19 

ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือผ่าน

โครงการลมหายใจเดียวกันนั้นยังสามารถเข้าไป

ยังหน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามครบ

วงจร (End-to-End) ได้อยู่ โดย ปตท. ยังดำาเนินการ

ภายใต้มาตรฐานเดิมที่มุ ่งเน้นการตรวจเร็ว

แยกเร็ว รักษาเร็ว และมีการตรวจคัดกรองเชิงรุก 

เพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อ รวมถึงมีการดูแลผู้ติดเชื้อ

ท่ีสามารถรักษาตัวเองเบ้ืองต้นท่ีบ้าน หรือ ในชุมชน

ได้ด้วย โดยจะมอบ ‘กล่องพลังใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน’ 

ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ ยา และของใช้ที่จำาเป็น 

พร้อมระบบติดตามอาการทางไกล ตลอดจน

การส่งต่อผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลสนามสีเขียว

และสีเหลืองตามระดับความรุนแรงของอาการ 

พร้อมทั้งตั้งโรงพยาบาลสนามไอซียู รองรับผู้ป่วย

ขั้นวิกฤตระดับสีแดงด้วย

นอกจากน้ีในช่วงท่ีผ่านมา ปตท. ยังมีการรับมือ

กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้

ร่วมกับโรงพยาบาลปิยะเวทดำาเนินการจิตอาสา 

“End-To-End Mobile@1745” ภายใต้ โครงการ

ลมหายใจเดียวกัน โดยระดมพนักงานจิตอาสา

กลุ่ม ปตท. ให้บริการรับสายเรียกเข้าจากผู้ท่ีตรวจหา

เช้ือโควิด-19 ด้วยตนเอง และพบผลตรวจเป็นบวก 

เพื่อให้คำาแนะนำาทันที และส่งรถพยาบาล รุดให้

ความช่วยเหลือถึงบ้าน โดยดำาเนินการในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ 

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 

และนครปฐม

สำาหรับผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข

โทรศัพท์ 1745 และ Line Official Account : 

ลมหายใจเดียวกันATK โดยสามารถค้นหาด้วยการพิมพ์ 

@ptt.covid-atk ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

นับเป็นการดูแลประชาชนอย่างครบ

วงจรจริงๆ พร้อมเสริมพลังใจด้วยเพลงลมหายใจ

เดียวกัน ท่ีมีความหมายอบอุ่น และสร้างความอุ่นใจ

ให้แก่คนฟังได้อย่างแน่นอน
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3บทความ-ในประเทศ

ม้จะเป็นพรรคใหม่แกะกล่อง แต่งานประชุมใหญ่สามัญของพรรค 

“สร้างอนาคตไทย” เมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา อลังการงานสร้าง

เหมือนเดิม เหมือนสมัยที่ “เสี่ยอุต” อุตตม สาวนายน และ “เฮียสน” 

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นผู้บริหารพรรคเก่า

บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สมาชิกเป็นร้อยๆ ชีวิตตบเท้าเข้าร่วม

ประชุม เช่นเดียวกับนักการเมืองระดับบิ๊กเนมมากันพร้อมหน้าหน้าตา

โดยเฉพาะพวกโปรไฟล์หนา 

ดีกรีระดับเสนาบดีเก่า ทั้ง “สุพล ฟอง

งาม” อดีต รมต.ประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี และอดีต รมช.มหาดไทย 

“นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ” อดีต รมว.

วัฒนธรรม “สุรนันทน์ เวชชาชีวะ” 

อดีต รมต.ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

อดีต ส.ส.อีกนับไม่ถ้วนจาก

สารพัดพรรคปรากฏตัวร่วมขบวน

สร้างอนาคตไทยกันพรึ่บ นำาโดย 

“สันติ กีระนันทน์” อดีต ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และ “ปลัด

โด่ง” วิเชียร ชวลิต อดีต ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 

ยังไม่นับพวกมือทำางาน มือ

เศรษฐกิจ คนรุ่นใหม่ ที่ขอมาร่วมหัวจมท้ายกันแบบนับนิ้วไม่ไหว รวมๆ กัน

แล้วต้องบอกว่าหน้าตาดูดีใช้ได้เลย

ขณะที่มืองานคนสำาคัญอย่าง “เดอะต่อ” วัชระ กรรณิการ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง

พรรค รอบนี้เกินร้อยเหมือนเดิม เหมือนครั้งก่อนในงานเปิดตัว ที่อยู่เตรียม

งานหามรุ่งหามค่ำา ถึงขนาดปืนบันไดเช็กยันแบ็กดรอปด้วยตัวเอง มางานนี้

ลูปเดิมเป๊ะ ประคบประหงมเตรียมงานให้ออกมาดีที่สุด

มีคนแอบกระซิบ ก่อนวันงาน “เดอะต่อ” อยู่ยันค่ำามืดดึกดื่น ได้นอน

แค่ 1 ชั่วโมง ก่อนจะแต่งตัวมาร่วมงานต่อ เท่านั้นไม่พอยังขึ้นควงไมโครโฟน

เป็นพิธีกรด้วยตัวเอง   

พูดนั่นพูดนี่คล่องปร๋อ จังหวะจะโคนรื่นไหล เพราะเป็นสายอาชีพ

เคยผ่านงานทีวีที่ต้องใช้สกิลการพูดมาจนช่ำาชอง โปรไฟล์ระดับรองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ

โฆษกกระทรวงพลังงาน เรียกว่างานหมูๆ

แต่รอบนี้อัปเลเวลเรียบร้อย จากโทรโข่งไปเป็นกรรมการบริหารพรรค 

เรียกว่าเป็นไปตามธรรมชาติหลังชั่วโมงบินเริ่มสูง 

แล้วช่วงนี้สะกดรอยตามคนคนนี้ให้ดี พักหลังไปปรากฏตัวกับนักการ

เมืองที่ไหน มีอันย้ายมาอยู่สร้างอนาคตไทยทุกที ดูอย่างงานแถลงลาออก 

ส.ส.ของ “ปลัดโด่ง” สิ “เดอะต่อ” ก็ไปประกบรอรับเลย ฮ่าๆ.

ฌ.เฌอ

นอนชั่วโมงเดียว

แ

‘๒๔๐ ปี รัตนโกสินทร์’

ห็นว่าได้เริ่ม เปิดตัว ไปแล้ว...อย่างเป็นกิจจะ   

ลักษณะ เมื่อช่วงวันพุธ (20 เม.ย.) ที่ผ่านมา สำาหรับ

พรรคการเมืองน้องใหม่อย่างพรรค สร้างอนาคตไทย ของ 

สี่กุมาร ที่ ถูกถีบ ออกมาจากรัฐบาล เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา 

และที่น่าสนใจ น่าคิดสะกิดใจ อยู่บ้างตามสมควร คือการ

ไม่ต้องเสียเวลา แอบจิต อีกต่อไป ในการนำาเสนอ ว่าที่

นายกรัฐมนตรี รายใหม่ นั่นคืออดีตรองนายกฯ สมคิด 

จาตุศรีพิทักษ์ กันแบบชัดๆ จะจะ...


คือสำาหรับท่านอดีตรองนายกฯ สมคิด ที่บางราย

เคยเรียกขาน เคยให้ฉายา ในนาม ป๋าดัน อะไรทำานอง

นั้น ในฐานะที่ออกจะเชี่ยวชาญในการผลัก การดัน ให้

เกิดแรงกระตุ้น แรงผลักดันในทางเศรษฐกิจอย่างเป็น

พิเศษ คงต้องยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธได้ว่า โดยบุคลิก 

ลีลา โดยวาสนาอาการของท่านนั้น ออกจะมี ตบะ และ 

บารมี อยู่พอสมควรเหมือนกัน หรือถ้าว่ากันโดย รูป

มวย โดยตำาแหน่ง มือวาง น่าจะจัดอยู่ในประเภทมี 

ออปชัน พอที่จะก้าวขึ้นไป ท้าชิง หรือ ชิงแชมป์ กับ

ใครต่อใคร รุ่นไหนต่อไหน ได้อย่างสมน้ำา สมเนื้อ หรือ

ถ้าหากเป็นแวดวงเทนนิส ก็คงประมาณ มือวาง อันดับ

ต้นๆ ไม่ต่ำาไปกว่าอันดับ 8 โดยเด็ดขาด...


โดยเฉพาะในแง่ความอดทน อดกลั้น พร้อมที่จะ 

กลืนเลือด ตัวเองได้เสมอๆ...ไม่ว่าต้องอยู่ภายใต้ร่มไม้

ชายคาของคุณพี่ โทนี่-โทนาฟ มาตั้งแต่แรก หรือกระทั่ง

มาบังแดด-บังฝน อยู่กับท่านนายกฯ บิ๊กตู่ ของหมู่เฮา 

แม้ต้องเจอกับแรงกด แรงดันที่มีลักษณะผิดแผก แตก

ต่างกันไปในแบบไหนในลักษณะไหน โอกาสที่จะได้ยิน

เสียงบ่น เสียงระบาย จากอดีตนักธุรกิจหรือนักการ

เมืองรายนี้แทบเป็นไปไม่ได้ เรียกว่า...ไม่ว่าจะ ถูกถีบ 

หรือ ถูกงับ-ถูกแง้บ ประการใดก็แล้วแต่ ท่านรองนา

ยกฯ ป๋าดัน ท่านก็พร้อมที่จะกลืนเลือดได้เสมอๆ ไม่

คิดจะโต้ตอบ แสดงอากัปกิริยาความไม่พออก-พอใจ

ใดๆ เอาเลยแม้แต่น้อย พูดง่ายๆ ว่า...น่าจะถือเป็นผู้ที่ 

สอบผ่าน ในแง่ ขันติธรรม ได้พอสมควร...


หรือสรุปได้ว่า...เป็นผู้ที่พร้อมจะ ทำางานใหญ่ 

หรือมีขีดความสามารถพอที่จะแบกรับภาระระดับหนัก

หนา-สาหัส ได้อย่างไม่ถึงกับต้องตั้งข้อสงสัย อีกทั้ง

ด้วยความระมัดระวังไม่ว่าทั้งในแง่คำาพูด-คำาจา หรือ

การประพฤติ-ปฏิบัติ ไม่ให้เลยกรอบ ออกนอกกรอบมา

โดยตลอด ไม่ว่าจะภายใต้การบังคับบัญชาของผู้กำาหนด

กรอบรายใดก็แล้วแต่ ไปจนถึงกรอบประเพณีทางสังคม 

การเปลี่ยนค่าย ย้ายค่าย หรือเปลี่ยนวิถีทางการเมือง 

จากค่ายหนึ่งไปสู่ค่ายหนึ่ง จากฟากหนึ่งไปสู่อีกฟาก

หนึ่ง เลยไม่ถึงกับน่าเกลียด น่าสยดสยอง น่าขนลุกขน

พองมากมายซักเท่าไหร่ หรือออกจะเป็นอะไรที่ ไหลลื่น 

ไม่ถึงกับขัดแย้ง แปลกแยก กับ จุดยืน เท่าที่เคยมีมา 

ไม่ว่าเมื่อครั้งยังเป็นครูบาอาจารย์ หรือผันตัวมาเป็น 

นักการเมือง ก็ตามที...


ส่วนในแง่ของฝีไม้ -ลายมือ หรือขีดความ

สามารถ...ถ้าว่ากันในแง่พวก เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก 

ท่านคงไม่ถือเป็นสองรองใครอยู่แล้วแน่ๆ คือเป็นผู้เก่ง

ในการกระตุ้น ในการผลัก การดัน จนได้รับสมญานาม

ว่า ป๋าดัน อย่างมิมีใครคิดปฏิเสธ ด้วยเหตุนี้จึงสามารถ

ไปกันได้ด้วยดี ไม่ว่ากับคุณพี่ โทนี่-โทนาฟ หรือแม้แต่

กับท่านนายกฯ บิ๊กตู่ ของหมู่เฮา ที่ออกจะถนัดในการ 

ถือปืน-แบกปูน-ไปโบกตึก ก็ตามที แต่ก็นั่นแหละ...ใน

โลกทุกวันนี้ หรือโลกในอนาคตเบื้องหน้า ที่มักทำาให้

บรรดาพวก กระแสหลัก ทั้งหลาย ล้วนแล้วแต่ ตกม้า

ตาย กันชนิดรายแล้ว รายเล่า สิ่งเหล่านี้...ก็ยังต้องถือ

เป็น คำาถาม ถึงความเหมาะ ความควร ในฐานะ ว่าที่

นายกรัฐมนตรี รายใหม่อยู่ตามสมควรเหมือนกัน...


แต่โดยสรุปรวมความแล้ว...การที่ สี่กุมาร แห่ง

พรรค สร้างอนาคตไทย พร้อมที่จะนำาเสนอให้ท่าน

ก้าวขึ้นสู่รายการ แชมป์ชิงแชมป์ แบบชนิด สว่างจิต 

ไม่จำาเป็นต้อง แอบจิต อีกต่อไป ก็ต้องถือว่ามี ระดับ

ราคา หรือพอมี ราคาต่อรอง ที่มิอาจ ดูเบา ได้ง่ายๆ 

โดยเฉพาะถ้าหากฉากสถานการณ์ในอนาคตเบื้องหน้า 

กลายเป็นตัวเพิ่มน้ำาหนักให้กับ เศรษฐกิจ เป็นเบื้องหลัก 

ในขณะที่ การเมือง อาจต้องเจอกับการหาจุดลงตัว หา

ข้อยุติ ได้ยากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากต่างฝ่ายต่าง

เละเป็นขี้-เละเป็นโจ๊กไปด้วยกันทั้งสิ้น...


แต่ก็นั่นแหละ...ในแง่ของความเป็น ของใหม่ เป็น 

พรรคการเมืองใหม่ โอกาสที่จะวางขายอะไรต่อมิอะไร

ในท้องตลาด มันคงไม่ถึงกับง่ายกันซักเท่าไหร่นัก แนว

โน้มที่จะผงาดขึ้นมาเป็น เบอร์หนึ่ง ไม่ต้องเป็น เบอร์

สอง รองใคร เหมือนอย่างเท่าที่เคยเป็นมา ของท่าน

รองนายกฯ สมคิด จึงน่าจะอยู่ที่ประมาณซัก 20-30 

เปอร์เซ็นต์ หรือไม่น่าจะเกินไปกว่านั้น เพราะที่ยังมา

แรง แซงโค้ง อยู่ใน ตลาดการเมือง ทุกวันนี้ น่าจะยัง

เป็นประเภท หน้าเก่า-หน้าเดิม นั่นแหละเป็นหลักใหญ่ 

ด้วยเหตุเพราะไม่ว่าจะปฏิวัติแล้ว-ปฏิวัติอีก ปฏิรูป

แล้ว-ปฏิรูป หรือฉีกรัฐธรรมนูญแล้ว-ฉีกรัฐธรรมนูญ

อีก แต่อะไรก็ตามที่ถูกเขียนขึ้นมาใหม่ เปลี่ยนใหม่ 

ปรับใหม่ มันก็ยังคงต้องเป็นไปในทิศทางเดิมๆ อยู่อีก

เช่นเดิมนั่นแล...


ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้...จาก Michael D. Eisner 

... “Recovering from failure is often easier than 

building from success. – การฟื้นตัวจากความล้ม

เหลว...มักจะง่ายกว่าการสร้างตัวจากความสำาเร็จ...”



ว่าด้วยพรรคสร้างอนาคตไทย

วัชระ กรรณิการ์

เ

ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช” ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 

มีพระราชดำาริว่า .........

“ฟากตะวันออกของกรุงธนบุรี มีชัยภูมิดีกว่า

ตะวันตก เพราะมีลำาน้ำาเป็นขอบเขตอยู่กว่าครึ่ง หากข้าศึก

ยกมาติดถึงชานพระนคร ก็จะต่อสู้ป้องกันได้ง่ายกว่าอยู่

ข้างตะวันตก 

จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้่นทางฝั่ง

ตะวันออกของแม่น้ำาเจ้าพระยา ให้เป็นราชธานีแห่งใหม่ 

โดยสืบทอดศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมจากพระราชวัง

หลวงของกรุงศรีอยุธยา

ทรงสร้างพระนครใหม่ ในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.

๒๓๒๕ ทรงประกอบพิธียกเสาหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์ 

เดือน ๖ ขึ้น ๑๐ ค่ำา รุ่งแล้ว ๙ บาท (๕๔ นาที) 

ปีขาล จ.ศ.๑๑๔๔ จัตวาศก ตรงกับวันที่ ๒๑ เมษายน 

พ.ศ.๒๓๒๕ เวลา ๖.๕๔  น.” 

ครับ.....

เมื่อวาน (๒๑ เม.ย.๖๕) ก็เป็นวันคล้ายวัน “สถาปนา

องค์พระหลักเมือง” ครบรอบ ๒๐ ปีนักษัตร คืออายุครบ 

๒๔๐ ปี

นายกฯ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา” 

เป็นประธานประกอบพิธีทั้งพุทธและพราหมณ์ 

บวงสรวงศาลหลักเมือง 

ปกติช่วงนี้ ร้อนอ้าวแต่เช้า แต่เมื่อวาน กลับเย็นฉ่ำา 

ฝนโปรยเป็นระยะ ซักพัก ก็เทกระหน่ำา ผมดูนาฬิกา ขณะ

นั้นเป็นเวลา ๑๐.๑๐ น.พอดี

บ้านเมืองไทย ประชาคนไทย ร่มเย็นเป็นสุขครับ 

เป็นนิมิตหมาย “โลกร้อน” แต่ที่ไทยจะฉ่ำาเย็น พืชไร่ 

ผักหญ้า ข้าวปลาอาหาร จะทำาให้เรารวย 

เตรียมตัว ตั้งรับกันให้ดีนะ...พี่น้องไทย!

พวกเด็กๆ ที่ย้อนยุคเป็น “รุ่นใหม่สมัยหิน” นั่นน่ะ

ปล่อยพวกเขาไปเถอะ ...

ให้เขาได้มีอาชีพรับจ้าง “กวนบ้าน-กวนเมือง” แบบ

เถื่อนถ่อยด้อยปัญญาบ้าง จะได้สะท้อนภาพทางเปรียบ

เทียบว่า

“คนรุ่นเก่า” เขาไม่ได้เรียนมหา’ลัย แต่สามารถสร้าง

บ้าน-สร้างเมือง รักษาชาติ-เอกราชส่งต่อ “รุ่น-สู่รุ่น” เจริญ

วัฒนามาได้ถึง ๒๔๐ ปี

แต่ “รุ่นใหม่” ยุคน้ี ส่วนหน่ึงในระดับมหา’ลัย พฤติกรรม-

พฤติการณ์ กลับ “สร้างความบรรลัย” ทางทำาลายล้างชาติ

บ้านเมือง 

จากปีที่ ๒๔๑ คือ นับต่อจากนี้ ไป..... 

เมื่อมองลอดหว่างขาดูรุ่นใหม่ หาอนาคตชาติบ้านเมือง

กลับเห็นแต่หน้าซาตาน ในคราบอาจารย์-นักวิชาการ

กลุ่มหนึ่ง ทั้งรุ่นใหม่ ทั้่งรุ่นใกล้ตายโหง-ตายห่า ห้อยต่องแต่ง

แลบลิ้น-ปลิ้นตา ....

ไตย-คอมมิวนิสต์ อะไรเหล่านั้น

เหมือนเสื้อหลากสี-หลากสไตล์ แขวนขาย ตามห้าง มัน

ก็ขึ้นอยู่กับรสนิยม มุมมอง ความชอบของแต่ละคนว่าชอบสี

ไหน สไตล์ไหน

ประเด็นสำาคัญควรคิด

มีแค่คนโง่เท่านั้น ที่จะซื้อไปใส่ โดยไม่ “วัดไซส์” ตัวเอง

กับเสื้อให้พอดีเสียก่อน!

จีน รัสเซีย เขาก้าวหน้า ยิ่งใหญ่ถึงวันนี้ ได้ ก็เพราะ “วัด

ไซส์” ก่อนนำาระบบนั้นมาใช้

สหรัฐ-ยุโรป ประชาธิปไตยแบบเขา นั่นก็ตามไซส์พวก

เขาชอบ

แบบสิงคโปร์ แบบเกาหลีใต้ แบบญี่ปุ่น แบบเวียดนาม 

แบบลาว แบบเขมร แบบมาเลย์ 

นั่นก็ประชาธิปไตยแบบ “วัดไซส์” ตัวตัด ตามสไตล์ของ

เขา ก็งาม แคล่วคล่องตามรสนิยมของใคร-ของมัน

แล้วไทยเรา....

 จะไปบ้าใบ้ตามเขากับประชาธิปไตย “เสรีภาพ-เสมอ

ภาค-ภราดรภาพ” ไปหาหอกทำาไม ?

ไปดู “ฝรั่งเศส” เจ้าตำารับวันนี้ซิ ครางอิ๋งๆ...ไอ้เสรีภาพ-

เสมอภาค-ภราดรภาพ ทำาประเทศกูพังพาบอยู่เดี๋ยวนี้!

ไทยรอดและเจริญก้าวหน้ามาถึงวันนี้ ....

ไม่เพราะระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เรียกให้ตรงตัวว่า 

“กษัตราธิปไตย” ระบบ “พ่อปกครองลูก” ดอกหรือ?

แล้วจะต้องให้ด้อย-ถอยหลังกลับไปเป็นยุคหิน เพราะไอ้

รุ่นใหม่สามนิ้ว ใต้กลไกจาน’มหาลัยกับแก๊งไอ้ตี๋สามสัส รับแผน

ต่างชาติ นำาระบบ “ประชาธิปไตย” อันไม่มีอยู่จริงใช้ไม่ได้จริง 

เข้ามา “ล่มชาติ-ล้มสถาบัน” เพื่ออะไร?

เราจะให้เพื่อนบ้าน-ชาติอื่นเขามองมา แล้วยิ้มหยันว่า 

ประเทศไทย รุ่นใหม่ “โง่เกินควาย” อย่างนั้นหรือ?

คุยเท่านี้พอ.....

อ่านที่เป็นสาระดีกว่า “โรม บุนนาค” เขาเรียบเรียงไว้ 

และผู้จัดการออนไลน์เคยนำามาเผยแพร่ จะลอกมาตบตูด

.............................

“โรม บุนนาค”

.....ในสมัยกรุงสุโขทัย เราใช้มหาศักราช (ม.ศ.) ซึ่งเป็น

ศักราชที่กำาหนดขึ้นโดยพระเจ้ากนิษกะ แห่งอินเดีย 

โดยเริ่มนับตั้งแต่ปีที่พระองค์มีชัยต่อแว่นแคว้นโดยรอบ

ใน พ.ศ.๖๒๒ เป็นมหาศักราชที่ ๑ มหาศักราชจึงมีขึ้นหลัง

พุทธศักราช ๖๒๑ ปี 

และได้แพร่เข้ามาสู่สุวรรณภูมิพร้อมกับอารยธรรมอินเดีย

ใช้ในย่านนี้มาก่อนกรุงสุโขทัย ปรากฏหลักฐานอยู่ในศิลาจารึก

ต่างๆ

ส่วนจุลศักราช (จ.ศ.) ตั้งขึ้นโดยสังฆราชบุตุโสระหัน แห่ง

พม่า หลังจากสึกออกมาชิงราชบัลลังก์ได้ใน พ.ศ.๑๑๘๒ จากนั้น 

ได้แพร่เข้าในล้านนา 

เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ มีการติดต่อกับพม่าอย่าง

ใกล้ชิดในฐานะประเทศราช 

“จุลศักราช” จึงถูกนำามาใช้ในกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ปี 

๒๑๑๒ ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา จนถึงสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์

ในสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ 

“รัตนโกสินทร์ศก” แทน  “จุลศักราช”

รัตนโกสินศก (ร.ศ.) เป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งขึ้นใน พ.ศ.๒๔๓๒ 

โดยยึดถือเอาปีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานี 

ใน พ.ศ.๒๓๒๕ เป็นรัตนโกสินทร์ศกที่ ๑ และปีที่ประกาศใช้

เป็นปี ร.ศ.๑๐๘ 

แต่ใช้อยู่ถึง ร.ศ.๑๓๑ แค่ ๒๔ ปี ก็สิ้นสุด เปลี่ยนมาใช้ 

พ.ศ.ในต้นรัชกาลที่ ๖

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ

ราชดำาริในเรื่องเปลี่ยนศักราชนี้ ไว้ในจดหมายเหตุรายวันว่า

“...ศักราชรัตนโกสินทร์ ซึ่งใช้อยู่ในราชการเดี๋ยวนี้ มี

ข้อบกพร่องสำาคัญอยู่ คือเป็นศักราชที่สั้นนัก จะกล่าวถึงเหตุ  

การณ์ใดๆ ในอดีตภาคก็ขัดข้อง 

ด้วยว่า พอกล่าวถึงเรื่องราวก่อนสร้างกรุงขึ้นไปแล้ว 

ก็ต้องหันไปใช้จุลศักราชบ้าง มหาศักราชบ้าง และในข้างวัด

ใช้พุทธศักราช 

ฝ่ายคนไทยสมัยใหม่ที่อยากจะกล่าวถึงเหตุการณ์อันมี

มาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์นี้ ก็มักหันไปใช้คฤศตศักราช 

ซึ่งดูเป็นการเสียรัศมีอยู่ 

จึ่งเห็นว่าควรใช้ “พุทธศักราช” จะเหมาะดีด้วย

ประการทั้งปวง เปนศักราชที่คนไทยเรารู้จักซึมทราบดีอยู่

แล้ว ทั้งในประกาศใช้พุทธศักราชอยู่แล้ว 

และอีกประการ ๑ ในเวลานี้ ก็มีแต่เมืองไทยเมืองเดียว

ที่มีพระเจ้าแผ่นดินถือพระพุทธศาสนา...”

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เริ่มใช้พุทธศักราช

เป็นศักราชในราชการมาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๖

พุทธศักราช เป็นศักราชที่นิยมใช้ในประเทศที่นับถือ

พระพุทธศาสนา ในประเทศไทยก็มีการใช้มาตั้งแต่สมัยกรุง

ศรีอยุธยา แต่นิยมใช้ในทางศาสนาเท่านั้น 

แต่เมื่อมีการประกาศใช้ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ตลอดมา

จนถึงปัจจุบันนี้แล้ว พ.ศ.ของไทยที่ใช้ในลาวและเขมรด้วย 

ก็ไม่ตรงกับ พ.ศ.ในแบบของลังกาที่นิยมใช้ในอินเดีย

และพม่า คือพุทธศักราชแบบไทย ลาว เขมร เริ่มนับ

พุทธศักราชในวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานมาครบ ๑ ปี เป็น 

พ.ศ. ๑ .....ฯลฯ

.....................

ขออนุญาต “ตัดจบ” แค่นี้นะครับ 

ตอนนี้ เปิดให้เข้าสักการะ “ศาลหลักเมือง” ได้เป็น

กรณีพิเศษ ระหว่าง ๒๐-๒๔ เม.ย.๖๕ ตั้งแต่ ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น.

“ขอเชิญ” ครับ!

ชักพา-ชักใยไปในทาง หลอกใช้เด็กเพื่อแปลงประเทศเป็น

ทาส แปลงเอกราชเป็นสินค้าขายให้ฝรั่งมังค่าตะวันตก

ลำาดับความ ก็จะเห็นว่า กษัตราธิปไตย ระบบ “พ่อแม่

ปกครองลูก” เพียง ๒๔๐ ปี สามารถนำาพาชาติ-ประชาชนก้าว

จนถึงระดับ “ชาติที่พัฒนา” ใกล้สมบูรณ์แล้ว

แต่มาวันนี้ ประชาธิปไตยจ๋า บ้าคลั่ง “เสรีภาพ-เสมอ

ภาค-ภราดรภาพ” ตามแอ่งตีนตะวันตก 

ไม่เพียงฉุดดึงชาติ-ประชาชนไทยให้ถอยหลังกลับไปสู่ยุค 

“บ้านป่า-เมืองเถื่อน” เท่านั้น

แม้ “สหรัฐ-ยุโรป” เจ้าตำารับ 

ก็กำาลังติดกับดักประชาธิปไตยจ๋า ดิ้นกระแด่วคาเหยื่อล่อ

คือ “เสรีภาพ-เสมอภาค-ภราดรภาพ” ของตัวเอง

มันไม่เพียงเป็นตัวทำาลายล้าง “สันติสุข-สันติภาพโลก” 

เท่านั้น 

ยังเป็นตัวถ่วงดึงความเจริญก้าวหน้า ทั้งชีวิตและการ

พัฒนาชาติ-ประชาชน “ถ้วนหน้า” ด้วย

ซ้ำาร้ายกว่านั้น ประชาธิปไตยจ๋า ยังดูดดึงความเป็น 

“อารยชาติ-อารยชน” ชาวตะวันตกหายไป 

แล้วยัดเยียดสันดานสัตว์หน้าขนเข้าไปสิงร่างแทน!

ฉะนั้น ไทยเรา “ผู้เจริญแล้ว” ทั้งหลาย

อย่าไปหลงตามไอ้สัส ที่สร้างคำา “รุ่นใหม่-รุ่นเก่า” ขึ้นมา 

หวังใช้แยกชาติเชื้อเนื้อไทยให้แตกออกจากกัน เป็นรุ่น-เป็น

ก๊ก-เป็นฝ่าย 

ตามยุทธวิธีแบ่งแยกให้แตกจากกัน เพื่อควบคุมแล้วเข้า

ครอบครอง!

รุ่นใหม่ “ตกน้ำามัน” ปล่อยมันไป ถ้าโตแต่ตัว แต่หัวคิด

เท่าหัวแม่ตีน ก็ให้มันเตลิดตกหน้าผาตายไปเอง

แต่คนไหน โตแล้ว หัวคิดโตตาม ก็รู้เองว่าอะไร-เป็นอะไร 

เมื่อเวลา “ชีวิตในโลกจริง” มาถึง

โลก-ชีวิต-สังคม มันก็ง่ายๆ แบบนี้ ไม่ซับซ้อน ที่เห็นว่า

ซับซ้อน นั่นเราซับซ้อน ด้วยคิดมากไปเอง!

คิดผิด-คิดใหม่ได้

ที่ว่า เผด็จการ-ประชาธิไตย-ธรรมาธิปไตย-กษัตราธิป

“พ
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4 บทความ

ทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” www.thaipost.net 

ระฆังยกแรกเริ่มขึ้นแลว! เปดศึกชิงสนามราชบุรี เขต 

3 โดยมี 2 ผูสมัครมากอนเวลา ทาง กกต.เลยตองใช

วิธีคลาสสิกตัดสินดวยการเปายิ้งฉุบ แทนการจับสลาก 

ปรากฏวา “ณัฐทนันต นิธิภณยางสงา” จากพรรคเสรีรวมไทย ได

เบอร 1 สวน “ส.จ.เส็ง” ชัยทิพย กมลพันธทิพย ไดเบอร 2 ถือ

เปนนัดลางตาของทั้งคู โดยผลการเลือกตั้งป 62 นางณัฐทนันต

อยูอันดับ 4 ได 2,514 คะแนน ขณะที่ ส.จ.เส็ง อยูอันดับ 2 ได 

29,423 คะแนน นับเปนครั้งแรกที่

พรรคประชาธิปตยสงผูสมัครลงชิงใน

พื้นที่เดิมของ ส.ส.พรรครวมรัฐบาล 

สําหรับประเด็นมารยาททางการเมือง 

“สาธิต ปตุเตชะ” รมช.สาธารณสุข 

ในฐานะรองหัวหนาพรรคที่ดูแลภาค

กลาง แจงสื่อว่า ตอนนี้ยังไม่เห็น

พรรค (ร่วมรัฐบาล) อื่นส่ง พร้อม

ระบุเปนสถานการณที่แตกตางกัน 

จะว่าไปเรื่องมารยาททางการเมือง

ระหวาง พปชร.กับ ปชป.สะบั้นไป

นานแลว ตั้งแตเลือกตั้งซอม เขต 3 

นครศรีธรรมราช ที่บิ๊กปอมประกาศิตสง “อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ” 

โคนนองชายเทพไท เสนพงศ ชิงเกาอี้มาไดสําเร็จ จนสายสัมพันธ

ระหวางสองพรรคราวหนัก หนําซ้ําตอกย้ําดวยการสงผูสมัครลง

แขงเลือกตั้งซอมอีก 2 เขตในภาคใต ถึงจะไมสามารถแยงที่นั่ง

ชุมพรกับสงขลาจากประชาธิปตยไดเหมือนคราวกอนก็ตาม คราว

นี้พรรคพระแมธรณีฯ จะเอาคืนบางก็ไมใชเร� องแปลกอะไร

• แตที่ประหลาดกวา คือจนปานนี้เจาของพื้นที่ยังไม

ชัดเจนเร� องสงคนลงสมัคร กระทั่งเปดรับสมัครวันแรกผานไปแลว 

จะอางวาหาตัวดีลงแทนปารีณา ไกร

คุปต ไมได ก็ฟงไมขึ้น เพราะศาลฎีกา

ประทับรับฟองคดีรุกปาฝาจริยธรรม

รายแรง และสั่งใหปารีณาหยุดปฏิบัติ

หนาที่มาตั้งแต 24 มี.ค.64 ชวงเวลา

เปนปไมมีเตรียมตัวกันบางเลยหรือ 

แววมาวา วันศุกรนี้ “บิ๊กปอม” ที่เพิ่ง

กลับจากอังกฤษจะเรียกประชุมคณะ

กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ

เพื่อตัดสินใจเรื่องนี้ เท่าที่หยั่งเสียง

จากแกนนําหลายคนในพรรคไมอยาก

ใหสง เพราะคนที่เอจะดันลงชิงไมใช

พี่ชาย-สีหเดช ไกรคุปต นายกองคการบริหารสวนตําบลบางโตนด 

แตเปนคนในทีมงาน ซึ่งมองแลวโอกาสชนะยาก ยิ่งเวลานี้เอโดด

เดี่ยว ส.ส.ราชบุรีพรรคเดียวกันยังเทใจชวยคูแขง บวกกระแสขา

ลงทั้งตัวเอเอง พปชร. หรือแมแตลุงตู ขืนเข็นสงลงไปแลวพายอีก 

จะกลายเปนแพซ้ําซาก หลังยับเยินมาแลว 3 สนามรวด พลอยฉุด

เรตติ้งใหรวงหนัก สูเก็บทอน้ําเลี้ยงไวใชเลือกตั้งใหญทีเดียวดีกวา 

ใกลยุบสภาเต็มทน ตอใหลากยาวไปครบเทอม 23 มี.ค.66 ก็อยูไม

ถึงปเลย จะฮึดสูหรือยกธงขาวหมอบบายนี้รูกัน

• เขาตํารา “ความวัวไมทันหาย ความควายเขามาแทรก” 

กอกแรกคลิปโควตาหวยยังไมจบ ดันเปดกอกสองมัดตัวเองซะ

งั้น โถ “จุรีพร สินธุไพร” อุตสาห โชวรองเทาแบรนดเนม 2 คู 

หวังเคลียรปมคนใกลชิด กลายเปนทัวรลงตรึม! ถึงขนาด “นิพิฏฐ 

อินทรสมบัติ” นักการเมืองที่เปนนักกฎหมายตัวยง ยังถึงขั้น

เอยปาก “โกโซบิ๊ก” แถมใหสายสืบเสาะหาราคาเสร็จสรรพ ตี

มูลค่ารองเท้าผู้หญิงไม่ต่ํากว่า 2 หมื่นบาท ส่วนรองเท้าผู้ชาย

กวา 3 หม� นบาท เร� องถึงหู “มือกฎหมายรัฐบาล” วิษณุ เครือ

งาม แจงชัดโดยสามัญสํานึกตองรู

วาของมูลคาเกิน 3 พัน แนะใหรีบ

คืนเจาของหรือมอบใหหน�วยงานตน

สังกัด ถาเกินเวลาก็ตองไปเคลียร ลอง

กางประกาศ ป.ป.ช. เร� องหลักเกณฑ

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

โดยธรรมจรรยาของเจาพนักงานรัฐ 

ขอ 7 ระบุชัด “การรับทรัพยสินหรือ

ประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็น

เงินไดที่ ไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือ

มีราคาหรือมีมูลคามากกวาที่กําหนด

ไวในขอ 6 ซึ่งเจาพนักงานของรัฐไดรับมาโดยมีความจําเปนอยาง

ยิ่งที่ตองรับไวเพ� อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดี

ระหวางบุคคล เจาพนักงานของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอ

เท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ� นใดนั้นตอหัวหนา

สวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุด

ของหน�วยงานอ� นของรัฐ สถาบัน หรือองคกรที่เจาพนักงานของ

รัฐผูนั้นสังกัด ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ไดรับสิ่งนั้นไว เพ� อให

วินิจฉัยวา มีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะ

ใหเจาพนักงานของรัฐผูนั้น รับทรัพยสินหรือประโยชนอ� นใดนั้นไว

เปนสิทธิของตนหรือไม...” งานนี้พี่ศรียังไมทันอาปาก เจอ “สมชัย 

ศรีสุทธิยากร” ปาดหนา ประกาศถาไมมีนักรอง สัปดาหหนาจะไป

ย� น ป.ป.ช.ใหฟนเอง ในฐานะอดีต กกต.ชี้ชัดนางจุรีพรรับมาตั้งแต

วันที่ 13 มี.ค.65 แถลงวันที่ 20 เม.ย. ถือวาเลย 30 วันแลว อยู

ในอํานาจที่ ป.ป.ช.จะดําเนินการเอาผิดได ดูทา “แรมโบ” จะไมลา

เวทีคนเดียวซะแลว.

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ

ไ

เปนกิจกรรมการประกวดสาวงามระดับประเทศ เพ� อคนหา

ตัวแทนผูหญิงไทยที่เต็มเปยมไปดวยคุณสมบัติ ทั้งความสวย ความ

รู ความสามารถ ผูที่ไดรับตําแหน�งจะเปนตัวแทนประเทศไทย ไป

ประกวดเวทีระดับนานาชาติ คือ มิสแกรนดอินเตอรเนชันแนล 

และเวทีระดับนานาชาติอ� นๆ จัดขึ้นเปนครั้งแรกเม� อป พ.ศ.2556 

ตอมาป พ.ศ.2559 ไดมีการเปลี่ยนรูปแบบใหมใหเหมือนกับการ

ประกวดนางงามในสหรัฐและประเทศเวเนซุเอลา โดยการใหทั้ง 

77 จังหวัดจัดการประกวดมิสแกรนดขึ้น เพ� อหาตัวแทนของแตละ

จังหวัด โดยใหใชช� อมิสแกรนดแลวตามดวยจังหวัด.

มิสแกรนดไทยแลนด

ชัยทิพย 

กมลพันธทิพย 

จุรีพร สินธุไพร

จริญพรสาธุชนผูมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. ติดตามดู                                                  

ขาวรอบบานผานเมือง ยามนี้ก็มีแตรบราฆาฟน ที่กําลังยก

ระดับเขาสูสงครามโลกกลายๆ.. เพียงแตปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ไปตามชั้นเชิงความคิดนึกของมนุษยชาติ...

ในภาวะรูปแบบของสงครามที่เปลี่ยนไป แตเจตนายังคงไวไม

ผันแปร.. จึงไมสิ้นซึ่งความหายนะของสัตวสังคม.. ที่นําเอาความเจริญ

รุงเรืองทางเทคโนโลยีไปสูการเขนฆาทําลายกัน..

อะไรเปนสาเหตุที่ทําใหการแสวงหาความเจริญรุงเรืองทาง

ดานการศึกษาวิทยาการของชาวโลกกลับตาลปตร ผกผันกลับไปสูการ

แสดงความปาเถ� อน ตามลาฆากันอยางไรความเมตตาปรานี แมในหมู

สัตวประเภทเดียวกัน!?

คําตอบมีในคําสอนพระพุทธศาสนาที่สรุปไวชัดเจนวา.. เพราะ

มี อวิชชา เปนเหตุปจจัย...

เร� อง อวิชชา สรางโลก.. สรางภพ.. สรางชาติ.. และสรางทุกข.. 

ทั้งที่ปรารถนาซึ่งความสุข จึงเปนเร� อง ผกผัน วิปลาส คลาดเคล� อน ที่

น�านํามาศึกษา.. ในวิถีธรรมชาติแหงชีวิต..

เม� อพูดถึงวิถีชีวิต.. ก็คงตองกลาวถึง ความรัก ความตองการใน

การดําเนินชีวิต.. ที่เราเรียกวา ความปรารถนา..

ความปรารถนา.. ความตองการ กลับกลายเปนแรงผลักดันใน

การขับเคล� อนชีวิต.. เพ� อมุงสูจุดมุงหมายตามเปาประสงค

ยามใดที่.. ความปรารถนา ความตองการ มีกําลังแกกลา จน

เกินขีดการควบคุมดวยสติปญญา..

ในยามน้ัน.. กิเลสก็จะปลุกเราข้ึนมาควบคุมจิต ใหดําเนินไปตาม

ความเรารอนและเศราหมองดวยอํานาจความอยาก.. ท่ียากจะหยุดย้ัง..

จึงไมแปลก.. ที่จะเกิดการเขนฆาทํารายทําลายกันในหมู

มนุษยชาติ.. ที่ตางปรารถนาสันติและความสุขเชนเดียวกัน..

ในพระพุทธศาสนาจึงสั่งสอนใหเราทําสงครามกับกิเลส.. เพ� อ

การชนะตนเอง ที่ชนะไดยากที่สุดในโลกนี้

กลาวคือ.. ไมมีอะไรที่ยากที่สุด เทากับการชนะใจตนเอง..

พระพุทธเจาจึงตรัสวา.. ผูชนะตนนั้นหาไดยาก.. ดังพระภาษิต

ที่วา..

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! จิตนี้เปนสิ่งที่ดิ้นรนกวัดแกวงรักษายาก 

หามไดยาก.. ผูมีปญญาพึงพยายามทําจิตนี้ใหหายดิ้นรน ใหเปนจิตตรง 

เหมือนชางศรดัดลูกศรใหตรงฉะนั้น...

ภิกษุทั้งหลาย จิตนี้คอยแตจะเกลือกกลิ้งคลุกเคลากับกามคุณ 

เหมือนปลาเกิดในน้ํา ถูกนายพรานเบ็ดยกขึ้นจากน้ําแลว คอยแตจะ

ดิ้นรนไปในน้ําอยูเสมอ ผูมีปญญาพึงพยายามยกจิตขึ้นจากการอาลัย

ในกามคุณ ใหละบวงมารเสีย..

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติของจิตเปนสิ่งที่ดิ้นรน กลับกลอก

งาย บางคราวปรากฏเหมือนชางตกมัน

ภิกษุทั้งหลาย! พวกเธอจงเอาสติเปนตะขอสําหรับเหนี่ยวรั้งชาง 

คือ จิตที่ดิ้นรนนี้ใหอยูในอํานาจ

บุคคลที่มีอํานาจมากที่สุด และควรแกการสรรเสริญนั้น คือ ผู

ที่สามารถเอาตนของตนเองไวในอํานาจได สามารถชนะตนเองได...

ผูชนะตนเองไดช� อวา เปนยอดนักรบในสงคราม

เธอทั้งหลาย จงเปนยอดนักรบในสงครามเถิด อยาเปนผูแพ

เลย! ...

วันแหงความพายแพของชาวโลก.. คือ วันแหงความหายนะ

ของมนุษยชาติ.. การรบราฆาฟนกันอยางไมเคยโกรธเคือง.. ไมเคยรูจัก

กันมาเลย จึงเกิดขึ้นภายใตการกําหนดทิศทางของผูมีอํานาจแตขาด

คุณธรรม.. ไรสติปญญา..

สิ่งที่น�ากลัวอยางยิ่งของชาวโลกในยามนี้.. คือ การแบงออกเปน

ฝกฝาย โดยยึดถือทิฏฐิของตนเปนใหญ..

สังคมของมนุษยชาติจึงมีการแบงพรรคแบงพวก.. กั้นเขตแดน 

ประกาศเปนประเทศชาติภายใตทิฏฐิความเห็นเปนอันเดียวกัน.. มีศีล

ขอปฏิบัติเสมอกัน ไมวาจะเปนคนดี.. หรือคนชั่ว!!

เมื่อใด.. การแบ่งฝักฝ่าย ยึดมั่นอยู่ ในกรอบศีลธรรม.. มี

จริยธรรมเปนเคร� องชี้วัด.. เม� อนั้น จะเกิดมวลภาวะทางจิตวิญญาณ

ของสังคมที่ทรงประสิทธิภาพในการขับเคล� อนไปอยางสรางสรรค..

โลกนี้ยอมกาวสู.. ความสงบ.. ความสุข

แตเม� อใด.. เกิดการแบงพรรคเลนพวก โดยวิสัยคนชั่ว.. คนพาล 

ที่มีทิฏฐิและขอปฏิบัติเสมอกัน เม� อนั้น สังคมจะละทิ้งกรอบศีลธรรม 

คุณความดีสิ้นไป..

ขออางอิงในการตัดสินใจชี้ขาดของสังคมจะเปลี่ยนกลับไปที่

การใชกําลังอาวุธยุทโธปกรณนานาชนิด ที่ผลิตดวยความรูที่เกิดจาก

การศึกษาเพ� อชีวิต.. อันผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติ

ความรูที่เลาเรียน เพ� อความสําเร็จในชีวิตของชาวโลก กลับ

กลายเปนเคร� องมือทําลายสันติภาพของโลกอยางเลวรายที่สุด.. ดวย

อํานาจมิจฉาทิฏฐิจากการเรียนรูที่วิปลาสธรรมนั้น

มันเปนไปไดอยางไร... ที่ การศึกษาของมนุษยชาติ จะกลาย

เปน อาชญากร ที่เลวรายที่สุด!!

แมวาแผนการจัดการศึกษาจะเขียนไวสวยหรู ดวยคําวา เพ� อ

พัฒนาใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 

และคุณธรรม เพ� อการมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต

สามารถอยูรวมกับผูอ� นไดอยางมีความสุข..

แตในปรากฏการณแหงความจริง.. กลับเห็นผลที่เกิดขึ้น กลับ

ตรงขามอยางสิ้นเชิง..

อะไร .. ที่เปนเหตุปจจัยใหเกิดขึ้นและเปนไปเชนนั้น.. จึงเปน

เร� องที่ทุกฝายตองชวยกันวิเคราะห สืบสาวคนหา

เม� อยอนกลับมาพิจารณาดูการศึกษาในพระพุทธศาสนา ที่กลา

หาญประกาศวา.. เปนการศึกษา เพ� อพัฒนาชีวิตไปสูความสงบสุข

อยางยั่งยืน.. ดวยการอางอิงหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ที่

ดําเนินการไปดวยการอบรมวิธีแหง การเจริญสติปฏฐานธรรม.. ยิ่ง

เห็นความแตกตาง ระหวางการศึกษา เพ� อมีชีวิตอยางไมเขาใจชีวิต

ของชาวโลก กับการศึกษา เพ� อเขาใจชีวิตของพุทธศาสนา..

จึงเห็นในความแตกตางของการจัดการศึกษา เพ� อมีชีวิตอยูใน

โลกนี้ ดวยหวังความอุดมสมบูรณในโลกธรรม กับการจัดการศึกษา 

เพ� อรู เขาใจ ในบริบทของชีวิต เพ� อปรารถนาสันติและความสุขอันเกิด

แตภายใน คือ จิตใจ .. ของพระพุทธศาสนา

โดยเฉพาะความแตกตางในวิธีการศึกษา เลาเรียน ปฏิบัติ.. เพ� อ

อบรม กาย วาจา ใจ และทิฏฐิ ใหเปนไปตามหลักคําสั่งสอน..

ดังที่พระพุทธศาสนามีแนวทางการสั่งสอนใหพึ่งตนเองและพึ่ง

ธรรมเปนสําคัญที่สุด.. โดยเนนการเรียนรูที่มุงสูการปฏิบัติดวยตนเอง.. 

เพ� อการพัฒนาใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ที่พรั่งพรอมดวยสติปญญาและ

ความเพียรชอบเปนธรรมลักษณะ

การศึกษาในพุทธศาสนา .. จึงทําให มนุษยชาติลดละความ

เห็นแกตัวลง ที่เรียกวา อหังการ–มมังการ อันเปนเปาหมายสําคัญใน

พระพุทธศาสนา

การลดละตัวกู ของกู.. (อหังการ–มมังการ) จึงเปนผลทางเดียว

ที่จะทําใหมนุษยสามารถยกระดับจิตวิญญาณตนเองขึ้นสูภูมิธรรม 

ได้อย่างรู้เข้าใจในธรรมชาติของชีวิต.. จนสามารถอยู่ร่วมกับเพื่อน

มนุษยชาติ.. สัตวทั้งหลาย ตลอดจนสังคมสิ่งแวดลอมไดอยางสันติ.. 

อันเน� องจากการเรียนรู เพ� อการอยูรวมกันอยางสรางสรรค โดยคํานึง

ถึงประโยชน โดยธรรมเปนที่สุด..

พระพุทธศาสนา จึงมีหลักการสั่งสอนที่จะชี้แจงใหผูฟงไดเขาใจ

อยางแจมแจง ชัดเจน เห็นจริง ที่เรียกวา สันทัสสนา.. โดยจะอธิบาย

ใหผูเรียนไดเห็นวาเร� องที่สั่งสอนเปนความจริง ที่เรียกวา สมาปทา.. 

และจะมีวิธีการสอนปลุกเราใจใหผูเรียนไดต� นรูอยูตลอดเวลา มีฉันทะ 

วิริยะ ดวยจิตใจที่จดจอ ตอเน� อง ใสใจ และรูใครครวญ ที่จะนําไปสู

การมีศรัทธา ที่จะนําไปสูการปฏิบัติตามหลักธรรม เพ� อความสัมฤทธิ

ผลแหงการศึกษา เพ� อเขาใจในชีวิต.. วาเปนธรรมในธรรมชาตินั้น.. ดัง

ที่เรียกวา สมุตเตชนา

สําคัญที่สุดของการจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนา คือ การนํา

ไปสูความเขาใจในธรรมชาติของชีวิต.. กอนเขาสูการพัฒนาชีวิตให

ถึงความสมบูรณพรอมดวยคุณธรรมอยางมีสติปญญา.. คือ การสั่ง

สอนใหรูจักคิด.. รูจักใชวิธีคิด.. รูจักการสรางความคิดที่ถูกตองอยางมี

ปญญา.. มิใชการแสวงหาแตคําตอบเฉพาะจากตํารับตํารา ความเช� อที่

ผูกกับทิฏฐิของผูสอน.. เจาลัทธิ.. ศาสดา เจาของคําสั่งสอนนั้นๆ

เราต้องยอมรับว่า.. การศึกษา เพื่อสนองความต้องการของ

ชีวิต.. อยางไมเขาใจในธรรมชาติของชีวิต จึงกลายเปนโจทยปญหา

ใหญตอการพัฒนาชีวิตของมนุษยชาติ โดยเฉพาะการศึกษาที่มุง

แสวงหาแตคําตอบ.. ตามทิฏฐิของผูสอน.. ที่ชี้ขาดวา ถูกหรือผิด.. 

สําเร็จการศึกษาหรือไม!!

ปญหาในโลกนี้จึงไมจบสิ้น เพราะการศึกษาของมนุษยชาติ.. ที่

วิปลาสไปจากธรรม  นี่เอง.. เปนมูลเหตุอันสืบเน� องมาถึงวันนี้...... เอวัง 

.. มนุสโสสิ!! 

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com

รางอนาคตไทย มีจุดเริ่มตนคลายๆ กับพลังประชารัฐ โดย                                                                       

เฉพาะ ดีลเมกเกอร ที่เปนคนคนเดียวกันคือ เฮียกวง-

สมคิด จาตุศรีพิทักษ อดีตรองนายกรัฐมนตรี 

สมคิด คือคนเดินสายเจรจากับอดีตพรรคพวกเกาๆ 

โดยเฉพาะอดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทย ใหมารวมปลุกปนพรรคพลัง

ประชารัฐ เพ� อเปนนั่งรานใหกับ บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นั่ง

เกาอี้นายกรัฐมนตรีในเวอรชั่นเลือกตั้ง 

เชนเดียวกับ ‘สรางอนาคตไทย’ ที่ครั้งนี้ ‘สมคิด’ ยังเปน ‘ดีลเมก

เกอร’ ตัวหลัก ในการเปดโตะเจรจากับบรรดานักการเมือง บานใหญ 

บานเล็กตามจังหวัดตางๆ โดยมี นายอุตตม สาวนายน หัวหนาพรรค 

และ นายสนธิรัตน สนธิจิรวงศ เลขาธิการพรรค ที่เริ่มมีความเจนจัด

ทางการเมืองมากขึ้น ทําหนาที่สอดประสาน 

บรรดา บิ๊กเนม ทั้งหลายที่มารวมนั่งเปนกรรมการบริหารพรรค

สรางอนาคตไทย ทั้ง นายสุพล ฟองงาม อดีต รมต.ประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี อดีต รมช.มหาดไทย นายสุรนันทน เวชชาชีวะ อดีต รมต.

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี หรือแมแต นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ อดีต 

รมว.วัฒนธรรม เหลานี้ลวนมาเพราะ ‘สมคิด’ ทั้งสิ้น 

‘สุพล’ รูจักกับ ‘สมคิด’ มาตั้งแตป 2543 เปนอดีตแกนนําคน

เสื้อแดงและอดีตเลขาธิการพรรคเพ� อไทย เคล� อนไหวในฝงขามกับ

เผด็จการตลอด แตยอมทําอะไรที่ยอนแยงกับความรูสึกตัวเอง มารวม

กับพรรคพลังประชารัฐ เพราะคําเชื้อเชิญจากผูชายที่ช� อ ‘สมคิด’  

เชนเดียวกับ ‘สุรนันทน’ ที่ทํางานรวมกับ ‘สมคิด’ มาตั้งแต

พรรคไทยรักไทย เคยเจอภาวะถูก ส.ส.รุมเขยาเกาอี้มาแลวเชนเดียว 

กัน 

ขณะที่กรรมการบริหารพรรคคนอ� นๆ ลวนเปนเด็กในคาถาของ 

‘สมคิด’ ทั้งสิ้น ไมวาจะเปน นายสันติ กีระนันทน อดีต ส.ส.บัญชีราย

ช� อ พรรคพลังประชารัฐ นายรักษพงษ เซงเจริญ อดีตผูอํานวยการ

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ นายวิเชียร ชวลิต 

อดีต ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลังประชารัฐ  

ขณะเดียวกัน ในการประชุมใหญสามัญเม� อวันที่ 20 เม.ย.ที่

ผานมา ยังปรากฏภาพ นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ อดีต ส.ส.เชียงราย 

พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน และพรรคเพ� อไทย มารวม

ประชุมดวยในฐานะสมาชิกพรรค 

คนเหลานี้ลวนมารวม เพราะ คอนเนกชันของ ‘สมคิด’ ทั้งสิ้น 

ฉะนั้น ถาจะบอกวา ‘สรางอนาคตไทย’ คือ พรรคของ ‘สมคิด’ คงไม

ผิดนัก  

พรรคสรางอนาคตไทยเปนการผสมผสานกันระหวางนักการ

เมืองรุนเกากับนักการเมืองรุนใหม ที่สวนใหญเติบโตมาจากภาคธุรกิจ 

โดยมีเร� อง ‘เศรษฐกิจ’ เปนนโยบาย ‘พระเอก’ ของพรรค  

สาเหตุที่ใช้เรื่องแก้ ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็นตัวชูโรงของพรรค 

สวนหนึ่งเพราะผูนําของพรรคมีเครดิตติดตัวจากการทํางานดานนี้ใน

หลายรัฐบาล โดยเฉพาะ ‘สมคิด’ หรือแมแต ‘อุตตม-สนธิรัตน’ 

ประกอบกับที่ผานมา รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ ถูกมองวามีจุด

ออนเร� องการแกไขปญหาเศรษฐกิจ แมทั้ง 3 คน จะเคยรวมเปน

องคาพยพมา แตเปนเพียงระยะสั้นที่ยังพออางไดวาไดรับเวลาแกไข

เพียงนิดเดียว และมีขอจํากัดในการทํางาน   

แนวทางของ ‘สรางอนาคตไทย’ ที่จะใชหาเสียงคือ ไมแสดงตัว

ชัดวายืนอยูฝงไหน ประชาธิปไตยหรือเผด็จการ เนนไปในทางสราง

พันธมิตร ไมเปนศัตรูกับใคร  

จะไมมีการประกาศวาสนับสนุน บิ๊กตู หรือยืนอยูตรงขาม ไม

เปดศึกกับฝายคาน ไมวาจะเปนพรรคเพ� อไทยหรือแมแตกาวไกล แต

พยายามตีปบเร� องนโยบายเศรษฐกิจเปนหลัก 

การเลือกตั้งครั้งหนา ‘สรางอนาคตไทย’ มีกระสุนดินดําเพียง

พอที่จะสง ส.ส.แบบแบงเขตได 100 เขต โดยขณะนี้มีตัวผูสมัคร 

ส.ส.แบบแบงเขตแลวราว 50 คน สวนที่เหลือเพ� อเปดทางรอ ส.ส.และ

อดีต ส.ส.ที่ยังไมสามารถยายพรรคมาไดในตอนนี้ 

โดยหลายรายที่ตกลงปลงใจแลวแตยังมาไมได มีทั้งจากพรรค

พลังประชารัฐ พรรคเพ� อไทย และพรรคประชาธิปตย 

สวนกระสุนดินดําที่หามาไดขณะนี้ หลักๆ มาจากคอนเนกชัน

ของ สมคิด-อุตตม-สนธิรัตน ที่กวางขวางในภาคธุรกิจ 

ขณะที่ขุนพลในแตละภาค เบื้องตนมีการแบงหนาที่กันไวบาง

แลว โดยในสวนของ กทม. และภาคกลาง จะมี ‘อุตตม-สนธิรัตน-              

สุรนันทน’ ดูแลเอง โดย ‘สุรนันทน’ ยังรับหนาที่ดูส� อประชาสัมพันธ

ทั้งหมดของพรรค  

ภาคใตมี ‘สนธิรัตน’ เปนเฮดหลัก จากคอนเนกชันเม� อครั้งเปน

รัฐมนตรี และมี ‘นิพิฏฐ’ ที่ดูแลบางสวน ภาคอีสาน มี ‘สุพล’ รับผิด

ชอบ รวมกับ นักการเมืองอีสาน ส. ที่ปรึกษารัฐมนตรีคนหนึ่ง ที่รอ

ผละจากพรรคพลังประชารัฐ หลังการเลือกตั้ง 

ดานภาคเหนือ ‘สมคิด’ ไดคอนเนกชันเกามาชวย โดยในพื้นที่

ภาคเหนือตอนบน ทั้ง จ.เชียงราย เชียงใหม มีนักการเมืองคนดัง 

อักษรยอ ‘ย.’ จัดหาผูสมัครบางสวนมาใหพรรคสรางอนาคตไทย เพ� อ

เพิ่มคะแนนปารตี้ลิสต  

โดยในงานประชุมใหญพรรคสรางอนาคตไทยที่ผานมา นักการ

เมือง ย. หัวหอกหลังมานภาคเหนือของพรรค ยังไดสงลูกสาวหอบ

ดอกไมไปแสดงความยินดีเปนการสงสัญญาณ 

ขณะเดียวกัน ระหวางนี้ สมคิด กําลังขะมักเขมนเรงปดดีลบาน

ใหญทั้งหลายในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เพราะมีหลาย

พรรครุมจีบอยูเชนกัน         

อยางไรก็ดี แมจะหวังสูง ไดบุคลากรดีๆ เดนๆ มาเยอะ แตเสน

ทางของ ‘สรางอนาคตไทย’ ไมงาย เพราะมีกลิ่นลอยๆ ออกมาเหมือน

กันวา ฝงอํานาจแอบเขมนแรง จองสกัดดาวรุง ตัดทอน้ําเลี้ยง. 

สงคราม.. ความขัดแยง.. 

สะทอนปญหาการศึกษาของมนุษยชาติ!!

สรางอนาคตไทย ‘เฮียกวงคอนเนกชัน’ 

ตีจุดออน พปชร.ขายจุดแข็ง ‘สมคิด’

ส

เ

ลี้คิมฮวง



ป็น 1 ใน 10 ขุนพลที่เพิ่งเปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. 

ในนามพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ไปเมื่อวันที่ 20 

เม.ย.ท่ีผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงสู้ศึกเลือก

ตั้ง ส.ส.ครั้งหน้า สำาหรับ “หฤษพล สมจิตรนา” หรือ “หยอง 

ลูกหยี” นักแสดงตลกชื่อดัง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ลพบุรี เขต 4 

“วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เปิดตัวบุคคลที่จะ

เข้ามาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งถือเป็นคนในพื้นที่

หลายๆ จังหวัดที่พรรคยังไม่มีตัวแทนเป็นผู้สมัคร ส.ส. เราก็

เร่ิมรับสมาชิกเพ่ิมเข้ามาเรื่อยๆ และทางพรรคก็จะมีการทยอย

เปิดตัวไปเรื่อย เพื่อท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้สมัครของพรรคได้เข้า 

ไปทำางานในพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้เริ่มพิจารณา ว่าคน

เหล่านี้สามารถจะมาเป็นที่พึ่งที่หวังให้พวกเขาอย่างไร”

“สันติ พร้อมพัฒน์” 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระ 

ทรวงการคลัง ในฐานะเลขา                                                  

ธิการพรรค พปชร. บอกเอา

ไว้เมื่อวันที่แถลงข่าวเปิดตัว

ดังกล่าว

เป็นไปตามเป้าหมาย                                           

ที่ “สุชาติ ชมกลิ่น” รัฐมน 

ตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

ในฐานะผู้อำานวยการพรรค 

พปชร. บอกเอาไว้

“ท่ีผ่านมา พล.อ.ประ 

วิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค และนายสันติ ได้มีการสร้าง

โครงข่ายเอาไว้ออกมาเป็นหลายด้าน หลายภาค ตอนนี้เราได้

มีการวางแผนและเริ่มวางตัวผู้สมัครให้ครบทั้ง 400 เขตเร็วๆ 

นี้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของหัวหน้าพรรค”

สำาหรับ “หฤษพล สมจิตรนา” ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจไม่

คุ้นเคยชื่อนี้ แต่ถ้าบอก “หยอง ลูกหยี” น่าจะร้องอ๋อ เพราะ

อยู่ในแวดวงนักแสดงตลกมายาวนาน อย่างไรดี การก้าวเข้า                                                                             

มาสวมเส้ือ “พลังประชารัฐ” ลงเล่นการเมืองคร้ังน้ีของ “หยอง 

ลูกหยี” ไม่ใช่ครั้งแรก ไม่ใช่เรื่องใหม่ 

ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยชิมลางสนามการเมืองมาแล้วครั้ง

หนึ่งในการเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศที่ผ่านมา ครั้งนั้น “หยอง 

ลูกหยี” ใส่เสื้อพรรค “ประชาธิปัตย์” เคยลงสมัครรับเลือกตั้ง 

ส.ส.จังหวัดลพบุรี ปรากฏว่า “สอบตก” 

ต่อมาได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ปชป. และ

มาสมัครเป็นสมาชิกพรรค พปชร. และมีชื่อเป็นว่าที่ผู้สมัคร 

ส.ส.จังหวัดลพบุรี เขต 4 ในนามพรรค พปชร.ครั้งนี้

“หฤษพล สมจิตรนา” หรือ จำารูญ สมจิตรนา มีชื่อ

ในวงการตลก “หยอง ลูกหยี” เกิดวันที่ 26 มิถุนายน 2509 

เป็นชาวอำาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เคยเป็นอดีตนายก

สมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย เป็นบุตรของคุณพ่อนวล                          

และคุณแม่บุญรอด เพราะความยากจนจึงเรียนจบ ป.4 และ

เข้าสู่การทำางาน กระทั่งอายุ 31 ปี ได้กลับมาเรียนอีกครั้ง

ในการศึกษานอกโรงเรียน และเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี รัฐ 

ศาสตร์การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ

ปริญญาโท รัฐศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นอกจากนี้ เจ้าตัวยังเคยขึ้นเวที กปปส.หลายครั้ง รวม

ทั้งยังแสดงจุดยืนสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม อย่างชัดเจนอีกคนหนึ่ง.

ปั้นท่านอาจารย์หม่อมคึกฤทธิ์เอาไว้ที่ผนังโบสถ์ (แบบแอบ

ซ่อนเอาไว้ ใครๆ ก็หาไม่พบ) จนวันที่ท่านอาจารย์หม่อมได้

รับตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ผมถึงได้ทราบจากอาจารย์ทอง

ร่วงบอกอาจารย์ล้อม แล้วอาจารย์ทองร่วงมาบอกผมต่อ 

เรื่องจึงไปถึงท่านอาจารย์หม่อม แล้วก็เลยรู้กันทั่วไปจนถึง

เดี๋ยวนี้ (กลายเป็นอาหารของนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องให้

ไกด์พาไปดู)

อีกเรื่องที่ผมกับท่านอาจารย์ล้อมเขียนแข่งกันมาตาม

ประสาอาจารย์ภาษาไทย ซึ่งผมเขียนสู้อาจารย์ล้อมไม่ค่อย

ได้ เพราะอาจารย์ล้อมเป็นคนพัทลุง เมืองที่มีพหูสูตเยอะ 

สำานวน คำากลอน คำาพูดแบบโวหาร นิทานชาวใต้ มีมากมาย 

เพราะส่วนใหญ่เป็นนิทานหนังลุง มีชนิดยอดๆ ทั้งนั้น จึง

เห็นได้ว่านักเขียนคนใต้จะมีเยอะกว่าภาคอื่น

ได้ทราบว่าท่านอาจารย์ล้อมละจากบ้านพักราชการไป

ซื้อบ้าน/สร้างบ้านนอกเมือง/ถนนรถไปอยู่ในเส้นทางไปหาด

เจ้าฯ ก็อยากบอกว่าคิดถึงมาก โดยเฉพาะอาจารย์มนูและ

ภรรยา (บอกชื่อหน่อย เขียนมาที่ ทพ.ก็ได้) ก็ไปซื้อบ้านสร้าง

บ้านแถวทางไปหาดเจ้าฯ เอาไว้ ใกล้กันด้วยก็ยินดีอย่างยิ่ง

ระยะนี้ ได้แต่นั่งเขียน นอนเขียนหนังสือ ไปไหนไม่ได้

ดีอย่างแต่ก่อน ถ้า อ.มนูกับภรรยาและลูกๆ ๒ คนอยู่สบาย

ดี พี่กำานันถึกก็ขออวยพรด้วย ฝากถึงเพื่อน ฝกพ.ที่รักทุกคน

ด้วยครับ

ขออภัยที่ต้องใช้หมึกแดง เพราะไม่มีหมึกดำา

ขอบคุณ ๒ บ.ก. ท่านอัตถ์/ท่านเปลว (ขอให้หายป่วย 

หายวันหายคืน แบบสะเด็ดน้ำา (คือหายขาดแข็งแรงกว่าเก่า 

๒-๓ เท่า และขออภัยท่านอัตถ์อย่าไปแทนที่เด็ดขาด)

กำานันถึก

 

ศาสตราภิชานล้อม เพ็งแก้ว เป็นคนอำาเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง แต่ไปใช้ชีวิตที่จังหวัดเพชรบุรี ท่านเชี่ยวชาญ

ด้านภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยหลาย

แขนง จนได้รับการขนานนามว่าปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์

เมืองเพชร

5บทความ

ลือกตั้งคราวหน้าน่าจะสนุก

ยังไม่รู้จะได้หย่อนบัตรกันวันไหน แต่แคนดิเดต 

นายกรัฐมนตรีเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างกันแล้ว

เพื่อไทย ก็น่าจะตายตัวที่ “อุ๊งอิ๊ง” เพียงรายชื่อเดียว

ประชาธิปัตย์ถึงจะมีมรสุมหนัก แต่ “จุรินทร์ ลักษณ 

วิศิษฏ์” ยังคงได้ไปต่อ

ก้าวไกล ยังเป็น “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์”

สำาหรับพลังประชารัฐ คงจะงงๆ อยู่บ้าง จะเป็น “ลุง

ตู่” อีกสมัย หรือ “ลุงป้อม” จะมาแทน ยังไม่ชัดเจนสักเท่า

ไหร่ แฟนๆ ยังต้องลุ้นกันตัวโก่ง

ภูมิใจไทย “อนุทิน ชาญวีรกูล” นอนมา 

สร้างไทย “เจ๊หน่อย” จอง

สดๆ ร้อนๆ สร้างอนาคตไทย ชู “สมคิด จาตุศรี

พิทักษ์”

สรุปแล้วนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ก็อยู่ในกลุ่มรายชื่อ

นี้ครับ

“ได้เป็น” กับ “เป็นได้” คือสิ่งที่พูดกันมาตลอดสำาหรับ

บุคคลท่ีก้าวข้ึนสู่ตำาแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหาร เพราะหลาย

คน “ได้เป็น” 

แต่เป็นไม่ค่อยจะได้เรื่อง 

ปีหน้าแทบทุกประเทศทั่วโลกยังคงบอบช้ำาจากวิกฤต

เศรษฐกิจ ที่เกิดจากการระบาดของ โควิด-๑๙ และสงคราม

รัสเซีย-ยูเครน

เราจะมีนายกฯ ที่ “ได้เป็น” อย่างเดียวไม่ได้

ต้อง “เป็นได้” อย่างสมบูรณ์แบบ ถึงจะพาชาติรอด

เราอาจต้องมีนายกรัฐมนตรี ที่สามารถเทียบชั้น “รัฐ 

บุรุษ” ได้ 

รัฐบุรุษ คือผู้ได้รับยกย่องอย่างสูงว่ามีความรู้ความ

สามารถในการบริหารบ้านเมือง ตลอดเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง

ได้ประกอบคุณงามความดีมากมายเป็นที่ประจักษ์ 

สำาหรับในประเทศไทย มีผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 

รัฐบุรุษ ๒ คน คือ

นายกฯ คนต่อไป

๑.นายปรีดี พนมยงค์ 

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๘๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อานันทมหิดลเสด็จนิวัตพระนคร เนื่องด้วยทรงบรรลุนิติภาวะ 

นายปรีดีจึงได้กราบบังคมทูลลาออกจากตำาแหน่งผู้สำาเร็จราช 

การแทนพระองค์ 

และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกย่องปรีดี พนม

ยงค์ ไว้ในฐานะ “รัฐบุรุษอาวุโส” ในวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.

๒๔๘๘

๒.พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ยกย่อง พล.อ.เปรม ไว้ในฐานะรัฐบุรุษ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ

และตัวอย่างอันดีงาม เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๑ 

เกิดขึ้นหลังจากที่ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐ 

มนตรี นำาความกราบบังคมทูลว่า พล.อ.เปรม ได้รับราชการ

สนองพระเดชพระคุณในตำาแหน่งท่ีสำาคัญ ท้ังด้านทางทหารและ                                                                                   

การบริหารราชการแผ่นดิน มาหลายตำาแหน่ง เป็นนายกรัฐมน 

ตรีถึง ๘ ปี ๕ เดือน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯลฯ

โฟกัสไปที่ “ป๋าเปรม” ครับ 

เด็กรุ่นหลังไม่ได้รู้จัก “ป๋าเปรม” ในแง่มุมข้อเท็จจริง แต่

ว่าตามเสียงปลุกปั่นในโซเชียล ที่มีขบวนการทำาลายล้างอยู่

เบื้องหลัง  

เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไรให้คนรุ่นหลังยกย่องเป็น รัฐ 

บุรุษ? 

“ป๋าเปรม” ทำาในสิ่งที่นายกรัฐมนตรีแทบทุกคนทำาไม่ได้ 

คือการสร้างความสมานฉันท์ภายในชาติ 

ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองในอดีต รุนแรง

กว่าในปัจจุบัน เพราะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จับ

อาวุธสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐทุกภาคทั่วประเทศไทย 

สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปจำานวนมาก 

หลังจากที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้รับโปรดเกล้าฯ 

ให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้เพียง ๕๐ วัน ได้ออกคำาสั่งนายกรัฐมน 

ตรีที่ ๖๖/๒๕๒๓ 

เรื่องนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ เมื่อ ๒๓ 

เมษายน ๒๕๒๓

สมัยนั้นมีคำากล่าวว่า ชัยชนะทางการทหารของฝ่ายรัฐ 

บาลใน “ยุทธการช่องช้าง” และความสำาเร็จของนโยบาย “ใต้

ร่มเย็น” อาจไม่เกิด ถ้า พล.อ.หาญ ลีนานนท์ ไม่ได้เป็นแม่ทัพ

ภาคที่ ๔

คอมมิวนิสต์คงยังไม่หมดไปจากภาคใต้

และหากไม่มี “ป๋าเปรม” ไม่มีนโยบาย ๖๖/๒๕๒๓ คอม  

มิวนิสต์ครองเมือง

สิ่งที่ “ป๋าเปรม” คิดในหัวคือ การสลายคอมมิวนิสต์ด้วย

การพัฒนาชนบท 

ฉะนั้นเมื่อ “ป๋าเปรม” ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนายก

รัฐมนตรี เมื่อ ๓ มีนาคม ๒๕๒๓ แล้ว ในการแถลงนโยบายของ

รัฐบาลต่อรัฐสภา วันที่ ๒๘ มีนาคม ได้มีการกำาหนดนโยบาย

เรื่องการพัฒนาชนบทไว้ในนโยบายของรัฐบาลโดยทันที 

คือ “การสร้างงานในชนบท”

หลังจากนั้นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

ทยอยวางปืนออกจากป่า มาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย  

คนไทยรุ่นหลังที่รักใน เสรีภาพ และประชาธิปไตย 

อาจมองบรรยากาศความขัดแย้งในอดีตไม่ออก และคิดว่า

ยุคที่ตัวเองเติบโตมาเป็นยุคที่ประเทศไทยห่วยแตกในทุก

เรื่องอย่างแสนสาหัส 

กรณีแดงเผาเมืองยังไม่ได้คร่ึง คนไทยใช้อาวุธสงคราม

ไล่ฆ่ากันยุคคอมมิวนิสต์เติบโตสุดขีด

แต่ “ป๋าเปรม” สามารถแก้ปัญหา และสร้างความ

สมานฉันท์ในชาติได้ 

ครั้งหนึ่งในการอภิปรายในสภาของ “ปิยบุตร แสง

กนกกุล” ขณะนั้นยังมีสถานะเป็น ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ได้

เสนอแนะให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เดินตาม

แนวทาง “ป๋าเปรม”  

คือยึดเอาแนวทางตามคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรีที่ 

๖๖/๒๕๒๓ มาประยุกต์ใช้เพื่อยุติความขัดแย้งของคนในชาติ

ความสมานฉันท์ คือส่ิงท่ีคนไทยทุกคนโหยหามาตลอด 

หลังเกิดความขัดแย้งทางการเมืองรอบใหม่ เมื่อกว่าสิบปีก่อน 

แทบทุกพรรคล้วนมีนโยบายสร้างความสมานฉันท์ใน

การปราศรัยหาเสียงหลายครั้งที่ผ่านมา 

แต่ไม่เคยมีรัฐบาลไหน สร้างความสมานฉันท์ได้จริง 

กลับกัน มีแต่สร้างความขัดแย้งเพิ่มขึ้นมาอีก   

นี่เองจึงไม่มีผู้นำายุคหลังเข้าใกล้คำาว่า รัฐบุรุษ 

ด้านเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกัน ไม่มีรัฐบาลไหนสร้างราก 

ฐานในการพัฒนาประเทศเฉกเช่นท่ี “ป๋าเปรม” ท้ิงเป็นมรดกไว้ 

การพัฒนาอุตสาหกรรม การพลิกโครงสร้างพื้นฐาน

ของประเทศ เช่น อีสเทิร์นซีบอร์ด ให้คนรุ่นหลังได้เก็บกิน 

คืออีกสิ่งที่ทำาให้ “ป๋าเปรม” ได้รับการยกย่องเป็นรัฐบุรุษ 

ก็ลองเช็กรายชื่อดูครับว่า “ว่าที่นายกรัฐมนตรี” คน

ต่อไป ใครพอมีศักยภาพ สร้างความสมานฉันท์ของคนใน

ชาติ และพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ได้บ้าง 

คิดว่าใครใช่ก็เลือกคนนั้น

แต่ถ้ายังไม่ใช่ ก็เสียใจด้วย 

เพราะตัวเลือกมีอยู่แค่นี้.

หยุดให้ค่า

มันทำาตัวหยาบคายขายข่าว

เอ็ดตะโรโฉ่ฉาวกล่าวขาน

ดุจก้านบัวบอกลึกตื้นชลธาร

มารยาทส่อสันดาน-ดิบดำา!

สื่อมวลชนสนใจทำาไมเล่า

ให้ค่า คนบ้าเขลา ทุกเช้าค่ำา

ยังมากมี ดีเลิศ ประเสริฐล้ำา

แล้วจดจำา ทำาไม เรื่องไม่ดี!

อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว

เรียน ๒ บ.ก.ที่รักนับถือยิ่ง

เปิดไทยโพสต์เช้าน้ีหายใจปลอดโปร่ง ท้ังท่ีในเมือง กทม.

หลายจุดมีฝนพรำาไม่แรงนัก สักครู่ก็เงียบหาย

ดีใจท่ีพบข่าวของเพื่อนรักกันคนหน่ึงได้พบและห่างหาย

จากกันไปนานเกือบ ๒๐ ปี เพื่อนคนนี้เป็นผู้ใหญ่ที่สุดและ

มีชื่อเสียงที่สุดอยู่ในเมืองเพชรบุรี อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว

ข่าวรายงานว่า อายุของท่านปีน้ี (ถ้านับวันเกิดปี ๒๔๗๙ 

ท่านจะมีอายุมากถึง ๘๓ ปี) และนับเทียบกับกำานันถึกที่มีอายุ 

พ.ศ.แก่กว่าท่าน ๔ ปี ก็จะมีอายุครบ ๘๗ ปีตามกำาหนด

ถ้าได้อ่านรายงานของอาจารย์ปาริชาติ ประคองจิตร์ 

(ตามรายงานคอลัมน์สถานีบ้านเราแล้วอ่านวิถีเดินทางของ

ท่านอาจารย์ล้อม) ก็จะเห็นว่าท่านสมควรที่จะได้ยกย่องเป็น 

“ศาสตราจารย์พิชาญ” เป็นที่สุด

ในชีวิตผมกับท่านอาจารย์ล้อมระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๑ 

ผมไปใช้ชีวิตอยู่ในเพชรบุรีและวิทยาลัยครูเพชรบุรีอย่าง

ใกล้ชิด กิน/นอนอยู่ในวิทยาลัยครูเพชรบุรีเหมือนบ้านตัวเอง 

ครอบครัวท่ีผมจำาไม่ลืมคือ ครอบครัวของครูสามีภรรยา อาจารย์

มนูกับภรรยา (โดยเฉพาะอาจารย์หญิงภรรยาของท่าน กำานัน                                                                               

ถึกไม่มีวันลืมบุญคุณที่กรุณาหุงข้าวให้กินทุกวัน จำาชื่อไม่ได้

จริงๆ และชื่อท่านอาจารย์มนูก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเขียนชื่อท่าน

ถูกหรือไม่ ถ้าผิดขออภัย ช่วยแจ้งกลับหน่อยเถิด)

ผมได้พบกับอาจารย์มนูก่อนจึงได้พบกับอาจารย์ล้อม 

(บ้านอยู่ใกล้กันในวิทยาลัย และมีอาจารย์และภรรยาอีกหลาย

คู่ และท้ายสุดกลุ่มของอาจารย์คณะนี้ก็ชวนผมไปสัมผัสเจ้า 

ของโรงพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเพชร ที่เจ้าของเป็นผู้หญิง 

(สามีเป็นทนายความถูกลอบยิงตายกลางเมือง และน่ีเป็นข่าว

ใหญ่ที่ลากตัวผมจากกรุงเทพฯ มานอนตามข่าวเงียบๆ อยู่ใน

เมืองเพชร) 

เจ้าของโรงพิมพ์คนนั้นชื่อ ประโยชน์ (ผมเรียกแกว่า                                                                       

พี่โยชน์) แล้วกลุ่มผู้สื่อข่าวเมืองเพชรก็บังเกิดขึ้นพร้อมหนัง 

สือพิมพ์เพชรภูมิ (ที่ยืนยงมาจนบัดนี้) และมีอาจารย์ล้อม

คนนี้นี่แหละที่เป็นที่ปรึกษาและนักเขียนประจำาฉบับ (ซึ่งแน่ 

นอนถ้ามีอาจารย์ล้อมก็ต้องมีกำานันถึก เรียกว่าเขียนหนังสือ

ขาย/อ่านแข่งกันมาเลย) เหตุผลนี้ผมจึงมีโอกาสกินข้าวกับ

คนผมขาวเมืองพัทลุงเกือบทุกวันอาทิตย์ (ย่ิงตอนท่ีผมขับ รฟท.

สายใต้อยู่บ่อยๆ ก็เลยกลายเป็นคนเมืองเพชรไปอีกคน)

ผมยังนึกถึงความหลังตอนอยู่สยามรัฐ อาจารย์ล้อมเคย

เอาเรื่องลับในโบสถ์วัดเพชรบุรีที่อาจารย์ทองร่วง เอมโอษฐ์ 

เปลี่ยนสีเสื้อสู้เลือกตั้ง

อาจารย์ล้อมเคยให้สัมภาษณ์เม่ือสิบกว่าปีก่อนว่าเร่ิม                                                                                    

สนใจภาษาไทยอย่างจริงจัง ตอนเรียนที่วิทยาลัยวิชาการศึก 

ษาประสานมิตร ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร ที่กรุงเทพฯ ตอนนั้นอายุประมาณ ๑๗ ปีได้ 

เป็นเด็กใต้ เกิดและโตที่จังหวัดพัทลุง เลยพูดภาษากลางไม่

ได้ ฟังภาษากลางไม่ออก พอขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพฯ แทบ

จะไม่พูดกับใครเลยนานถึง ๒ ปี จะพูดเท่าที่จำาเป็นเท่านั้น 

คอยสังเกตว่าไอ้นี่เขาเรียกอะไร ไอ้นั่นเขาเรียกอะไร คิดเป็น

ภาษาใต้ก่อนนะแล้วค่อยแปลเป็นภาษากลางอีกที  

ทำาให้ช่วงนั้นพยายามตะลุยอ่านหนังสือในห้องสมุด ดู

ว่าตัวละครในนวนิยายเวลาเขาสนทนากันเขาพูดว่าอย่างไร 

เพื่อจะได้สื่อสารเป็นภาษากลางได้ จนกระทั่งอยู่ปีสุดท้ายถึง

จะพูดภาษากลางค่อนข้างคล่อง เริ่มคิดเป็นภาษากลาง ตั้งใจ

ว่าสักวันหนึ่งต้องเขียนตำาราภาษาไทยให้คนอื่นอ่านให้ ได้ 

สุดท้ายอาจารย์ล้อมทำาได้มากกว่าที่ตัวท่านคิดไว้เยอะครับ.

ฟุตซอลไทย

 * ขอเขียนกลอนห่างเรื่อง “การเมือง” หน่อย

เขียนถึงบ่อยพานพาให้บ้าได้

เรื่องเบาเบาดีดีมีมากมาย

ดังเป้าหมายมุ่งเขียนกันในวันนี้

 * หลายวันก่อนไปดู “ฟุตซอลไทย”

แข่งขันใน “อินดอร์สเตเดียมฯ” เยี่ยมเหลือที่

ในรายการ “เอเอฟเอฟฟุตซอลฯ” มี

๑๐ ทีมร่วมราวีปรีดาล้น

 * “ฟุตซอลไทย” เป็นแชมป์มาหลายคราแล้ว

ครั้งนี้ก็ไม่แคล้วแชมป์อีกหน

เพราะฝีเท้า “นักฟุตซอล” แต่ละคน

ได้ผ่านการฝึกฝนจนช่ำาชอง

 * ที่สำาคัญได้ “ผู้จัดการทีม”

ใจเกินร้อยเต็มสตรีมไม่มีสอง

นาม “สุทิน บัวตูม” บูมจนครอง

แชมป์มากมายก่ายกองเวลานี้

 * ยิ่งมีท่าน “อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ”

คอยเป็นผู้ผลักดันกันเต็มที่

อนาคต “ฟุตซอลไทย” ไม่กี่ปี

ดีไม่ดี “แชมป์โลก” ใช่ไกลความจริง.

สมโชค พลรักษ์

......................................

หฤษพล สมจิตรนา
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นปัจจุบันท่ีโลกกำ�ลังเปล่ียนไปสู่ก�รดูแลและเข้�ใจส่ิง 

แวดล้อมมากขึ้น จึงทำาให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มีการดำาเนินงานตาม ส่วนสำาคัญคือ การดำาเนินงาน

ตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่ยึดถือเทรนด์

โลกเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงมีเหตุผลท่ีจะรักษาส่ิงแวดล้อมให้มีความ                                                                           

ยั่งยืนมากขึ้น โดยประเทศไทยเองมีหลายหน่วยงานที่กำาลัง

ทำาความเข้าใจ ศึกษา และต่อยอดเทรนด์นี้ให้สามารถประ 

สบความสำาเร็จได้ โดยเร็ว จึงเกิดความร่วมมือต่างๆ มากมาย 

ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เองก็เป็นหนึ่ง

ในหน่วยงานที่เริ่มต้นสร้างความร่วมมือเพื่อตอบโจทย์ใน

เรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

เพราะล่าสุดเห็นว่าได้ไปลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ (MOA) “โครงการ Smart Campus - Khon Kaen 

University” กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เพื่อต่อยอดหลัง

จาก “โครงการวิจัยและพัฒนา ENGY Wall เพื่อใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์” ซึ่ง กฟผ.ได้นำาแบตเตอรี่ที่พัฒนาและผลิตโดย 

มข.มาพัฒนาต่อยอดเป็นระบบกักเก็บพลังงาน หรือ Battery 

Energy Storage System (BESS) ภายใต้ชื่อ ENGY Wall ซึ่ง

เป็น BESS สำาหรับใช้ในบ้านประสบความสำาเร็จอย่างเต็มที่

โดยโครงการสมาร์ท แคมปัส ใหม่นี้จะมีการร่วมมือจัด                                                                              

ทำาภายในพื้นที่ มข. เพื่อผลักดันให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้พลัง 

งานสะอาด และเป็นสถานที่พัฒนาระบบ Smart Energy 

Solutions แบบครบวงจร โดย กฟผ.ได้ออกแบบโครงการ 

Smart Campus มข. ในรูปแบบรัฐกับรัฐ (G2G) ให้บริการ

บริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) โดยระบบผลิต

ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบรับประกันผลงาน ประกอบไป                                                            

ด้วย 6 ระบบ อาทิ ระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อ

บริหารจัดการการใช้พลังงานให้มีการเชื่อมต่อกับระบบกักเก็บ 

พลังงาน ENGY Wall ที่สะสมพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในเวลาที่

ระบบต้องการ

เพื่อจะสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการพลังงาน 

ความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า ควบคู่กับระบบบริหารจัดการ

รายอาคาร (ENZY Platform) เพื่อติดตามและควบคุมการใช้

พลังงานในอาคารต่างๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ

ท่ีนำาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) มาควบคุมปรับอุณหภูมิ 

ได้อัตโนมัติ พร้อมระบบแจ้งเตือนค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้ใช้ไฟ

สามารถปรับลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ทันที โดยตั้งเป้าติดตั้งกับ

อุปกรณ์ระบบปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 20,000 บีทียู

อีกทั้ง กฟผ.จะดำาเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก

โซลาร์เซลล์ภายในพ้ืนท่ี มข. และระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) 

ในกลุ่มของอาคารกีฬาและหอพักขนาด 1 เมกะวัตต์-ชั่วโมง 

เพื่อกักเก็บสะสมพลังงานส่วนเกินจากระบบไฟฟ้าที่ผลิตจาก 

Solar System หรือบางช่วงเวลาที่ความต้องการใช้ไฟฟ้า

ไม่มีแล้ว มาใช้จ่ายไฟในช่วงเวลาท่ีต้องการ โดยเพ่ิมขีดความ

สามารถการซื้อขายไฟผ่านระบบการซื้อขายไฟ (ETP) ใน

รูปแบบเพียร์-ทู-เพียร์ ระหว่างคณะ หรืออาคาร ซึ่งเชื่อม

ต่อระบบไฟฟ้าเดิมของอาคารผ่านอุปกรณ์สมาร์ทมิเตอร์ที่

มีระบบออกบิลเพื่อติดตามค่าไฟฟ้า มูลค่าการเสนอซื้อขาย

พลังงานไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาด้วย

นอกจากนี้ เห็นว่าจะมีแผนติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์

ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ Wallbox แบบชาร์จปกติ (Normal 

Charge) และแบบจ่ายไฟฟ้ากลับเข้ามาในระบบไฟฟ้า (V2G) 

สามารถเก็บเงินจากผู้ที่มาใช้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) 

ผ่านระบบรองรับการจ่ายเงินที่สามารถผ่านระบบออนไลน์

ได้ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนแผนนโยบายการลดคาร์บอนเป็นศูนย์ 

(เน็ตซีโร) ของ มข. มุ่งสู่ Smart Campus อย่างเป็นรูปธรรม

มากขึ้น

นางสาวจิราพร ศิริคำา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ เป็น

ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า 

บันทึกข้อตกลงมีระยะเวลาดำาเนินการ 5 ปี กฟผ.และ มข.จะ

ร่วมดำาเนินการติดตั้งระบบต่างๆ พร้อมสนับสนุนให้บุคลากร

ของทั้ง 2 หน่วยงานได้เข้าร่วมการศึกษา วิจัย และถ่ายทอด

องค์ความรู้ ต่อยอดประสบการณ์การพัฒนาระบบสมาร์ท 

เอนเนอร์ยี โซลูชั่น เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เมืองอัจฉริยะ

และสร้างประโยชน์ต่อประเทศร่วมกันต่อไป

ซึ่งเชื่อได้เลยว่าจากความร่วมมือไม่ว่าจะครั้งนี้ หรือ

ครั้งต่อๆ ไปของทั้ง กฟผ. และหน่วยงานอื่นๆ แม้จะเป็นการ

เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ แต่ก็จะสามารถต่อยอดการพัฒนาโลกไป

สู่จุดมุ่งหมายใหญ่ที่ตั้งใจจะดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์

และสวยงามได้อย่างแน่นอน.

จ�กจุดเล็กๆ เพื่อพัฒน�โลก

เศรษฐกิจ

ใ

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

ขสมก.ยันจ้�งเอกชนเดินรถสุดคุ้ม
ห้วยขว�ง • “ขสมก.” แจงยิบ

จำาเป็นจ้างเหมาเอกชนเดินรถ

เมล์ ยันจ่าย 6,000 บาทต่อคัน 

เป็นต้นทุนจริง ด้านจัดหารถอีวี 

400 คันคืบ มั่นใจ พ.ค.65 ออกที

โออาร์ ได้รถเดือน ต.ค.65

นายกิตติกานต์ จอมดวง                                                

จารุวรพลกุล ผู้อำานวยการองค์การ                                                     

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)                                                         

เปิดเผยว่า จากการที่สหภาพแรง 

งานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) ได้

ยื่นหนังสือถึงนายศักดิ์สยาม ชิด

ชอบ รมว.คมนาคม เพื่อเร่งรัดให้

ดำาเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนั้น 

ขณะนี้ ขสมก.อยู่ระหว่างการจัด

ทำาแผนฟื้นฟูกิจการและมีการ

ปรับแผนจากปี 2562 ที่เป็นการ

ซ้ือเช่า มาเป็นการจ้างเหมาเอกชน                                                    

แทน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยว 

ข้อง 

ส่วนกรณีท่ีสหภาพฯ ขสมก. 

ตั้งข้อสังเกตว่า การเหมาจ้างให้                                             

เอกชนมาเดินรถคันละกว่า 6,000 

บาทต่อวันสูงเกินกว่าความเป็น

จริงนั้น ยืนยันว่าหากคิดต้นทุน

ตามข้อเท็จจริง รถ ขสมก.ครีม

แดงมีค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อคันต่อ

วันเกิน 6,000 บาท แบ่งเป็น ค่า

เหมาซ่อม 1,400 บาทต่อคัน ค่า

เชื้อเพลิงหากคิดค่าดีเซลอยู่ที่

ลิตรละ 28-30 บาท อยู่ที่ 2,600 

บาทต่อกิโลเมตร ค่าจ้างคนขับรถ 

ขสมก. 3,000 บาทต่อคันต่อวัน 

แต่หากจัดหารถใหม่จะมีต้นทุน

ดำาเนินการใกล้เคียงกับการขอ

เงินอุดหนุนพีเอสโอ แต่จะมีต้น                                           

ทุนถูกกว่าบริหารจัดการในปัจจุบัน

เพราะเป็นรถอีวี ค่าเชื้อเพลิงอยู่

ที่ 3.50 บาท และตามสัญญา 

เป็นภาระเอกชน ทำาให้ต้นทุนลด

ลง

ด้านความคืบหน้าการจัด                                                  

หารถ โดยสาร ไฟฟ้ าหรื ออี วี

จำานวน 400 คันนั้น ขณะนี้อยู่

ระหว่างการจัดทำาเอกสารประ     

กวดราคา (ทีโออาร์) คาดว่าจะ

ประกาศทีโออาร์ในเดือน พ.ค.นี้ 

และสามารถจัดหารถได้ในเดือน 

ต.ค.2565 แต่หากมีผู้คัดค้านก็

จะทำาให้ระยะเวลาในการดำาเนิน

การเพิ่มขึ้นอีก. 

มอบเงิน • นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางจาก 

คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้เป็นตัวแทนสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ มอบเงินจากคะแนนสะสมที่ได้

รับจากการเติมน้ำามันและซื้อสินค้าในเครือบางจากฯ รวมกับส่วนที่บางจากฯ สมทบ เป็นเงิน 3,562,647.80 

บาท ให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมรวม 18 องค์กร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 เพื่อมี

ส่วนร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ด้อยโอกาสและร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน.  

ศก.ฟื้นคลายล็อกปัจจัยหนุน

KBANK-SCBโกยทะลุหมื่นล.

ไทยโพสต์ • ไตรม�ส 1/2565 “ธน�ค�รพ�ณิชย์” พ�เหรดอวดกำ�ไร

โตอู้ฟู่ เศรษฐกิจฟื้น-คล�ยล็อกปัจจัยหนุน KBANK-SCB โกยทะลุ 1 

หมื่นล้�นบ�ท ด้�น BAY ฟุ้งสินเชื่อรวมยังโต จ�กคว�มต้องก�รของ

ธุรกิจขน�ดใหญ่และเอสเอ็มอี

นางสาวขัตติยา อินทร

วิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 

หรือ KBANK เปิดเผยผลการ

ดำาเนินงานไตรมาส 1 ปี 2565 

เทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564 ว่า 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิ 

11,211 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

ไตรมาสก่อน 1,310 ล้านบาท 

หรือ 13.23% ส่วนหนี้เสีย (เอ็นพี

แอล) อยู่ที่ 3.78% อัตราส่วนเงิน

กองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง

อยู่ที่ 18.34% โดยมีอัตราส่วน

เงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ 16.35%

นายอาทิตย์ นันทวิทยา 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประ                                             

ธานกรรมการบริหาร ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 

หรือ SCB กล่าวว่า ธนาคารและ

บริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิในไตรมาส 

1 ของปี 2565 จำานวน 10,193 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.0% จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการ

ขยายตัวของฐานรายได้ดอกเบี้ย

สุทธิและการตั้งเงินสำารองที่ลด

ลง ส่วนเอ็นพีแอลอยู่ที่ 3.70% 

ลดลงจากสิ้นปี 2564

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรม                                      

การผู้จัดการใหญ่และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) หรือ 

BAY กล่าวว่า ในไตรมาส 1 ปี 

2565 ธนาคารและบริษัทในเครือ 

มีกำาไรสุทธิ 7,418 ล้านบาท จาก

การลดลงของผลขาดทุนด้าน                                        

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เนื่อง 

จากคุณภาพสินทรัพย์ที่ปรับตัว                                               

ดีขึ้น โดยเงินให้สินเชื่อรวมยัง

เติบโตได้ที่ 2.0% จากความต้อง     

การสินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่

และธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม ส่วนหนี้เสียยังอยู่ในระดับ

ต่ำาเพียง 2.03% อัตราส่วนเงิน

สำารองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่

ในระดับสูงสุดที่191.6%

นายพอล วอง ชี คิน กรรม 

การผู้จัดการใหญ่และประธาน

ปตท.ผนึกกำ�ลัง‘ยูนิโคล่’

ลุยธุรกิจเพื่อคว�มยั่งยืน

อ�ทิตย์ นันทวิทย�

‘ร�ช�เฟอร์รี่’ ปลื้มสงกร�นต์นักท่องเที่ยวคึกคัก

นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ท่าเรือ

ราชาเฟอร์รี่ จำากัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า บรรยากาศการท่อง

เที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ปี

นี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้น  

โดยเฉพาะที่เกาะพะงัน เนื่องจากเป็นวันหยุดยาว ประกอบกับมี       

ฟูลมูนในช่วงเวลาดังกล่าวพอดี และการผ่อนคลายมาตรการเข้า

เกาะ ทำาให้สงกรานต์ปีนี้เกาะพะงันกลับมาคึกคักสุดในรอบ 2 ปี มี

ปริมาณผู้ใช้บริการท่าเรือราชาเฟอร์รี่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้ง 3 

ท่าสูงถึงวันละ 6,500 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติ 95% ขณะที่ยอดใช้

บริการรถยนต์ลงเรือเพิ่มขึ้นกว่า 50%.

ถนนผังเมืองรวมเมืองมห�ส�รค�มคืบหน้� 35%

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 

เปิดเผยว่า ได้ดำาเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย จ4 และ จ5 

ไทยโพสต์ • นายประสงค์ 

อินทรหนองไผ่ ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจใหม่ 

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

เปิดเผยว่า บริษัทได้มีการดำาเนิน                                              

งานแผนพัฒนาความยั่ งยืน

ประจำาปี 2565 ระหว่างบริษัท                                         

ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำากัด, 

บริษัท รี แอค จำากัด (ReAcc) 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. 

และบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง                                                     

จำากัด (มหาชน) เพื่อตอกย้ำา

เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจสู่                                               

ความยั่งยืน โดยทางยูนิโคล่ได้                                           

เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ ปตท.                                         

ผ่านการซื้อใบรับรองการผลิต                                                

พลังงานหมุนเวียน หรือ Re- 

newable Energy Certificates 

(RECs) จาก ReAcc ซึ่งเป็น

ตัวแทนให้บริการซื้อขายด้าน

พลังงานสะอาด และความเป็น 

กลางทางก๊าซเรือนกระจก

โดยผ่ านดิ จิ ทั ลแพลต 

ฟอร์มให้แก่บริษัทที่ต้องการ

จัดหาพลังงานหมุนเวียน ให้

สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานไฟฟ้า                                                    

ดังกล่าวได้ง่ายและสะดวกมาก

ยิ่งขึ้น โดยพลังงานหมุนเวียน

ที่ยูนิโคล่ซื้อไปทดแทนมาจาก

แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ที่

ผลิตในประเทศไทยทั้ งหมด 

และจะนำาไปใช้ ในร้านยูนิโคล่

ทุกสาขาในประเทศไทย นับเป็น                         

การผลักดันให้ผู้ประกอบการ

ภาคธุรกิจในประเทศไทยและ

ภูมิภาคอาเซียนหันมาผลิตและ

ใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุน 

เวียนมากยิ่งขึ้น นำาไปสู่การใช้

พลังงานที่ปล่อยคาร์บอนเป็น

ศูนย์ เพิ่มศักยภาพการพัฒนา

นวัตกรรมพลังงานยั่งยืนของ

ประเทศสู่เวทีโลกในอนาคต.

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.35 33.08
ยูโร 36.19 37.23
ปอนดสเตอรลิง 43.33 44.72
เยน (100 เยน) 25.86 26.82
หยวนจีน 4.21 4.36
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 31,100 31,200
ทองรูปพรรณ 30,547 31,700
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

71,126.55

21/4/65

1,690.55
+10.20

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,571.35 5,625.85 945.50
 6,715.03 5,453.93 1,261.10
 32,654.33 31,676.62 977.71
 25,185.84 28,370.15 -3,184.32

เจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอ

เอ็มบี ไทย หรือ CIMBT กล่าวว่า 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 ธนาคาร

มีกำาไรสุทธิ 1,061.0 ล้านบาท เพ่ิม                                             

ขึน้ 719.7 ล้านบาท หรือ 210.9% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่

เอ็นพีแอลอยู่ท่ี 8.4 พันล้านบาท ส่วน                                                   

เงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เส่ียง 

อยู่ที่ 21.9% โดยเป็นอัตราส่วน

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ 15.9%

“ผลการดำาเนินงานโดย

รวมมีความก้าวหน้า แม้ยังมีความ

ไม่แน่นอนของการฟ้ืนตัวจากโควิด- 

19 ยังเห็นโมเมนตัมการเติบโตเชิง                                    

บวกในไตรมาสแรก โดยในปีน้ีธนา 

คารจะเดินหน้ามุ่งเน้นโซลูชั่น

ทางการเงินอย่างยั่งยืน และตอบ

ความต้องการลูกค้าอย่างตรงจุด”

นายระเฑียร ศรีมงคล ประ                                          

ธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บัตร

กรุงไทย หรือ KTC เปิดเผยว่า 

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดี

ขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุมต่างๆ ส่งผลให้ไตรมาส 

1 ปี 2565 KTC มีกำาไรสุทธิตาม

งบการเงินเฉพาะกิจการที่ 1,752 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.3% และตาม

งบการเงินรวม 1,747 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 6.9% ส่วนหนี้เสียอยู่ที่ 

3.6% เท่ากับไตรมาส 4/2564.

ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ระยะทาง 3.222 

กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 163.191 ล้านบาท ขณะนี้มีความ

คืบหน้าไปแล้วกว่า 35% อยู่ระหว่างการก่อสร้างในขั้นตอน

ของงานดินถมคันทาง งานชั้นรองพื้นทาง และระบบระบายน้ำา              

คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือน ต.ค.นี้ เมื่อก่อสร้างแล้ว

เสร็จ ถนนสาย จ4 จะเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง ทล.208 กับ                                        

ถนนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ส่วนถนนสาย จ5 จะเป็น

เส้นทางเชื่อมระหว่าง ทล.2040 และ ทล.23 (ถนนแจ้งสนิท)                                                                                      

จะช่วยแก้ ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตชุมชนหนาแน่น

บริเวณถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ แบ่งเบาการจราจรบนถนนสาย 

หลัก

กรอ.เดินหน้�ข�นรับนโยบ�ย BCG เต็มสูบ

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 

เปิดเผยว่า กรอ.ได้จับมือกับสำานักฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและวัฏจักรของ

วัสดุ กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น ลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือด้านการจัดการของเสีย เพื่อขับเคลื่อนการดำาเนิน

งานด้านการจัดการของเสียในภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปอย่าง

ต่อเนื่อง จะทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และ

เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย สะท้อนให้

เห็นความสำาคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมหลัก

เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำาคัญของรัฐบาล
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เพิ่งหมดเทศกาลปีใหม่ไทยอย่างวันสงกรานต์ไปหมาดๆ        

คิง เพาเวอร์ ออนไลน์  พร้อมต้อนรับซัมเมอร์ เปิดประสบการณ์

ช็อปสนุกตลอด 24 ชั่วโมง ช็อปได้ทั้งมีไฟลต์บินและไม่มีไฟลต์บิน 

ด้วยโปรโมชั่นพิเศษและสิทธิประโยชน์มากมาย ล่าสุดเอาใจสาย

สุขภาพและความงาม ส่งมอบความสุขจัดแคมเปญ ‘HEALTHY AND 

BEAUTY’ พบสินค้าราคาพิเศษทั้งสายสุขภาพและความงามแบบ

จัดเต็ม ลดสูงสุด 50% ไม่มีขั้นต่ำา เพียงใส่รหัส SMHNB ร่วมเปิด

ประสบการณ์ช็อปออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่ www.kingpower.

com และคิง เพาเวอร์ แอปพลิเคชัน ตั้งแต่วันที่ 19-23 เมษายน 

2565  ...•

มาที่ เดอะพิซซ่า คอมปะนี เปิดตัวบริการเดลิเวอรีส่งไก่ 

“ชิค-อะ-บูม” (Chick-A-Boom) ไก่ทอดฉ่ำาซอสอร่อยสไตล์อเมริกัน 

พร้อมส่งตรงถึงบ้าน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ คุ้ม ง่าย 

เร็ว ในคอนเซ็ปต์ “ถึงมาใหม่ก็ไม่ใช่ไก่แบบก่อน” ที่จะมาเติมเต็ม

รสชาติจัดจ้านไม่เหมือนใคร กับความอร่อยฉำ่าไม่ซำ้าซากด้วยซอส

สูตรเด็ดให้เลือกถึง 7 รสชาติ ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล แม่ไก่ชิคอะ

บูมพร้อมไปเคาะประตูท้าฝีปากให้ได้ลิ้มลองชิมรสชาติความอร่อย

ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ร่วมรับคำาท้าพร้อมกันได้แล้วทั่วประเทศ 

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพียงสั่งเดลิเวอรีผ่านแอปพลิเคชัน The Pizza 

Company 1112  หรือโทร 1112 ...•

ด้าน มิลเลนเนียม ออโต้ จัดหนักรับซัมเมอร์ ด้วยข้อเสนอสุด

วัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับ

มาพบกันอีกครั้งกับบทความดีๆ 

ทางคอลัมน์กระเบียดเกษียณ 

โดย บมจ.แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต 

ที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้ท่านได้วางแผนการ

เงินก่อนและหลังวัยเกษียณ เพื่อให้ท่าน

ท่องเที่ยวชิลๆ สไตล์วัยเกษียณ

ส

มีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขและไม่

เป็นภาระของลูกหลาน

การเป็นวัยเกษียณอาจไม่น่าเบื่อ

อย่างที่คิด หากใจพร้อมกายพร้อมคุณก็

สามารถแบกเป้ไปเที่ยวได้อย่างสบายๆ 

ด้วยวิถีการท่องเที่ยวแบบวัยเกษียณ ไม่

รีบร้อน เรื่อยๆ ตามสไตล์ของผู้ที่อยากจะ

ดื่มด่ำากับธรรมชาติให้จิตใจที่ล้าจากการ

ทำางานได้พักผ่อนบ้าง

ในปัจจุบันนี้มีโปรแกรมสำาหรับการ

ท่องเที่ยวแบบวัยเกษียณให้เลือกมากมาย 

มีทั้งในประเทศและนอกประเทศ

สิ่งสำาคัญในการท่องเที่ยวสำาหรับชาว

วัยเกษียณเพื่อให้จิตใจได้ผ่อนคลายและ

ได้พักผ่อนจากความเมื่อยล้าในการทำางาน

มากว่าหลายปี แม้อายุจะมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้

เป็นปัญหาแม้แต่น้อย เพราะในโปรแกรม

ที่ได้ถูกจัดขึ้นจะดูแลชาววัยเกษียณได้อย่าง

ดี เพราะพวกเขาได้เตรียมการรับมือไว้ก่อน

แล้วเพื่อให้กิจกรรมเข้ากับวัยเกษียณ ทำาให้

การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยในบทความนี้จะยกตัวอยา่งสถาน

ที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำาหรับชาววัยเกษียณ

ให้ได้ไปเที่ยวกัน

• สะพานรักษ์แสม จังหวัดระยอง 

เป็นสะพานแขวนทางเดินไม้ทอดผ่านป่า

ชายเลน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน

ไปยังศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือ

ข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำาบลผา

สิงห์ อำาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนาย

วิบูรณ์  แววบัณฑิต ผวจ.น่าน นายวราวุธ 

ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ผู้

บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 38 ผู้บังคับการ

ตำารวจภูธรจังหวัดน่าน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และนายบัณฑูร ล่ำาซำา ประธาน

กิตติคุณ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 

เฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อเช้าวันท่ี 19 เม.ย.ท่ีผ่านมา

วโรกาสน้ี สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารีมีพระราชดำารัสเปิดการสัมมนา  

“รักษ์ป่าน่าน” คร้ังท่ี 5 ทรงบรรยายหัวข้อ 

“ร่วมใจ รักษ์ป่าน่าน” และทอดพระเนตรการ

เสวนา “ชีวิตบ้านน้ำาจูน” โดยมีผู้ร่วมเสวนา

ได้แก่ นายบัณฑูร ล่ำาซำา และนางสาวสุภาดา 

ใจปิง จากน้ันทอดพระเนตรการเสวนา “หมู่เฮา

ร่วมอ๊กร่วมใจ๋เดินหน้าไปโตยก๋ัน” ผู้ร่วมเสวนา 

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัด

น่าน พลตรีรุศมนตรี จิณเสน และนายเสาร์ คา

มูลอินทร์ โดยมีนางสาวภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา 

เป็นผู้ดำาเนินรายการ จากน้ันพระราชทานของท่ี

ระลึกให้แก่วิทยากรและผู้ดำาเนินรายการ  

สำาหรับโครงการ “รักษ์ป่าน่าน” มี

สำานักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้อำานวย

การโครงการ ร่วมกับจังหวัดน่าน กองทัพบก 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวง โดยมีธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้สนับสนุน

และประสานงานโครงการ มีวัตถุประสงค์ใน

อันท่ีจะแสวงหาความร่วมมือในการฟ้ืนฟูป่า

ต้นน้ำาน่าน พร้อมท้ังส่งเสริม สนับสนุน ให้

ประชาชนคนน่านได้

ประกอบสัมมาอาชีพ

ท่ีสร้างสรรค์และพอ

เพียง ทำาให้สามารถ

ดำารงชีพท่ีมีคุณภาพร่วม

อยู่กับป่าได้ ตลอดจน

ปลูกจิตสำานึกให้เด็กและ

เยาวชนน่าน ได้รับช่วง

ต่อไปในการรักษาทรัพยากรอันเป็นสมบัติแผ่น

ดินสืบไปในภายภาคหน้า

ส

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อมได้ให้การ

สนับสนุนโครงการ

รักษ์ป่าน่านในการ

ฟ้ืนฟูป่าอันเป็นแหล่ง

ต้นน้ำาท่ีสำาคัญของ

ประเทศมาโดยตลอด 

โดยมีกรมอุทยานแห่ง

ชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมป่าไม้ และกรม

ทรัพยากรธรณีเข้าร่วมในการดำาเนินงาน เพื่อ

ให้การดำาเนินงานของโครงการรักษ์ป่าน่าน

เป็นไปตามเป้าหมาย การสัมมนาคร้ังน้ีเป็น

คร้ังท่ี 5 ซ่ึงหน่วยงานท่ี

ร่วมในโครงการ “รักษ์ป่า

น่าน” จะได้นำาเสนอความ

คืบหน้าและผลสัมฤทธ์ิ

ของการดำาเนินงานเปิด

การสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” 

คร้ังท่ี 5 เพื่อร่วมกันระดม

ความรู้ ความสามารถ 

และประสบการณ์ ในอันท่ีจะแสวงหาแนวทาง

และวิธีการท่ีจะหยุดย้ังการตัดไม้ทำาลายป่าน่าน

อย่างแท้จริง เป็นวิธีการท่ีให้ประชาชนผู้อยู่

อาศัยกับป่า สามารถดำารงชีพ 

มีวิถีชีวิตการทำามาหากินกับ

ป่าได้ อีกท้ังยังได้นำาแนวทาง

การดำาเนินการต่างๆ ถ่ายทอด

สู่เยาวชน เพื่อให้การ “รักษ์

ป่าน่าน” ได้ดำาเนินต่อไปอย่าง

ย่ังยืน โดยท่ีธนาคารกสิกรไทย                                            

ท่ีได้ให้การสนับสนุนและประสานงานโครง 

การรักษ์ป่าน่านอย่างดีย่ิง เพื่อการรักษาฟ้ืนฟู

ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่อง

ย่ังยืนตลอดไป 

นอกจากนั้น

ในวันเดียวกัน สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจ้า กรมสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ                

สยามบรมราชกุมารี 

ทรงประกอบพิธีวาง

ศิลาฤกษ์อาคารใหม่ (อาคารอุบัติเหตุและ

ฉุกเฉิน อาคารรังสี และอาคารจอดรถ) โรง

พยาบาลน่าน โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รักษ์ป่าน่าน ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงได้เข้ามาดำาเนิน

งานอยู่ในพ้ืนท่ี

จังหวัดน่าน ในเรื่อง

ป่าต้นน้ำาน่าน ได้เล็ง

เห็นถึงความสำาคัญ

ของการดูแลสุขภาพ

ของพ่ีน้องประชาชน

จังหวัดน่าน และ

พ้ืนท่ีใกล้เคียง ซ่ึงใน

เดือนธันวาคม 2563 ผู้บริหารธนาคารกสิกร

ไทย ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารโรงพยาบาล

น่าน เล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพ อาคาร

สถานท่ีของหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จึง

มีแนวคิดให้ปรับปรุงเพื่อให้มีความทันสมัย 

รองรับผู้ป่วยได้มากข้ึน จึงได้จัดหางบประมาณ

ราว 1,000 ล้านบาท จากธนาคารกสิกรไทย 

จัดสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคาร

รังสี และอาคารจอดรถ มีพ้ืนท่ีใช้สอยรวมโดย

ประมาณ 30,000 ตารางเมตร คาดว่าจะสร้าง

แล้วเสร็จประมาณปลายปี 2567.

‘ร่วมใจ รักษ์ป่าน่าน’ สร้างสรรค์และพอเพียง

ร้อนแรง ที่งาน ‘THE ULTIMATE 

SUMMER BY MILLENNIUM 

AUTO’ ยกทัพยนตรกรรมระดับ

พรีเมียม ไม่ว่าจะเป็น บีเอ็ม 

ดับเบิลยู ที่ขนทัพมาจัดแสดง

หลากรุ่น หลายแบรนด์ ทั้งบีเอ็ม 

ดับเบิลยู, มินิ และบีเอ็มดับเบิลยู 

มอเตอร์ราด มาให้ลูกค้าได้สัมผัส

และจับจอง ระหว่างวันที่ 20-27 

เมษายนนี้ บริเวณแฟชั่นฮอลล์ 

ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษ บัตร

เติมน้ำามันมูลค่าสูงสุด 20,000 

บาท ประกันภัยชั้นหนึ่งนานสูงสุด 

5 ปี ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 5 

ปี ...•

มาที่ บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จัดงาน  

‘FeelSCCondo’ เปิดประสบการณ์เอาใจแฟนคอนโดฯ SC Asset 

ระหว่างวันที่ 21-27 เมษายน 2565 ที่ ชั้น G เซ็นทรัลลาดพร้าว 

เพียงจองในงาน รับส่วนลดสูงสุด 7 ล้านบาท พร้อมลุ้น Lucky draw 

รับสิทธิพิเศษในงานอีกมากมาย เริ่ม 1.99-65 ล้านบาท สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติม และ

ติดตามข้อมูลโครงการ

ใหม่ก่อนใคร โทร.1749 

...•

บัตรเครดิต กรุง

ศรี ร่วมกับโรงพยาบาล

ชั้นนำา มอบความอุ่นใจ

ทุกเรื่องสุขภาพให้แก่

สมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี 

กับสิทธิพิเศษสุดคุ้ม รับ

เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 

58,000 บาท เมื่อมียอด

ใช้จ่ายตามเงื่อนไข ทุก

แผนกทั้งที่โรงพยาบาล 

และผ่านช่องทาง

ออนไลน์ของโรงพยาบาล

ชั้นนำาที่ร่วมรายการ 

ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 

30 มิถุนายน 2565 ต่อ

ที่ 1 รับเครดิตเงินคืน

สูงสุด 8,000 บาท/บัญชีบัตร/ตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ

ตามเงื่อนไข สำาหรับบัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์, บัตร

เครดิตกรุงศรี ซิกเนเจอร์ และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,500 บาท/

บัญชีบัตร/ตลอดรายการ สำาหรับบัตรเครดิตกรุงศรีประเภทอื่นๆ ต่อ

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข 

พร้อมด้วยนายวรินทร์เทพ เช้ือสำาราญ นาย

แพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน นางสาวอัจฉรา 

ละอองนวลพานิช ผู้อำานวยการ

โรงพยาบาลน่าน เฝ้าฯ รับเสด็จ

สำาหรับโรงพยาบาลน่าน 

เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ

ตติยภูมิ ขนาด 502 เตียง เปิด

ให้บริการทางการแพทย์เมื่อปี 

พ.ศ.2499 รวมระยะเวลา 66 

ปี ให้การดูแลสุขภาพประชาชน

ในเขตอำาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พร้อม

ทั้งรองรับการส่งต่อจากโรง

พยาบาลชุมชนในจังหวัดน่าน 

ทั้ง 14 แห่ง รวมทั้งจังหวัดใกล้

เคียง และประชาชนบางส่วน

จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว โดยในปี 2564 

มีผู้มาใช้บริการ 600,000 ราย 

(รวมการฉีดวัคซีน)

การก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

อาคารรังสี และอาคารจอดรถ ทางมูลนิธิ

iffarine Multi Protective 

Sunscreen SPF 50+ PA++++ 

(กิฟฟารีน มัลติ โพรเทคทีฟ                        

ซันสกรีน เอสพีเอฟ 50+ พีเอ

++++) ไอเทมแรก ไม่มีถือว่าพลาด

มาก เพราะปกป้องผิวได้ถึง 4 ชั้น 

ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กันแดด

ประสิทธิภาพสูง ในสูตรมัลติ โพร

เทคทีฟ ซันสกรีน ที่จะช่วยปกป้อง

ผิวในทุกมิติ  ช่วยสะท้อนรังสี UV 

ออกจากผิว พร้อมการปกป้องจาก

รังสี UVA และ UVB ประสิทธิภาพ

สูง ด้วยค่า SPF 50+ PA++++ ทั้ง

ยังช่วยปกป้องผิวจากฝุ่นละออง

และมลภาวะ และสามารถกันน้ำา

แบบ Very Water Resistant (เวรี่ 

วอเตอร์ รีซิสแทนต์) ช่วยปกป้อง

ผิวได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน 

รวมถึงการแนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านผิวหนังว่าไม่ก่อให้เกิดการ

ระคายเคืองต่อผิว เพราะไม่มีส่วน

ผสมของสารที่อาจก่อให้เกิดการแพ้

หรือระคายเคืองอย่างแอลกอฮอล์ 

หรือสารกันเสียในกลุ่มพาราเบน 

ฟอร์มัลดีไฮด์ เมทิลไอโซไทอะโซลิ

โนน และสีสังเคราะห์ ที่ต่างเป็น

ส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อผิว.

เหมาะสำาหรับการเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ 

ให้ได้ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติ นอกจากนี้

ยงัมีจุดพักชมววิให้กบัชาววยัเกษียณอีกดว้ย

• ตลาดน้ำาทุ่งบัวแดง บางเลน 

จังหวัดนครปฐม เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี

เหมาะกับการเดินเล่นเอาใจสายนักชอบ 

การเดินทางน้ัน ใช้เวลาไม่นานแค่หน่ึง

ช่ัวโมงเศษเท่าน้ัน ความโดดเด่นของสถาน

ท่ีแห่งน้ีคือ ทุ่งดอกบัวแดงท่ีมีให้ชมตลอดริม

G

ที่ 2 แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 50,000 บาทต่อบัญชีบัตรหลัก

ต่อวัน เพียงลงทะเบียน (พิมพ์ค้นหา MED) และแลกพอยต์ผ่าน

แอป UCHOOSE ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่ร่วมรายการ 

และเงื่อนไข www.krungsricard.com/th/Promotion/medical/

Hospital-Q2-22 ...•

ขาช็อปห้ามพลาดกับ ห้างสรรพสินค้า

เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุก

สาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารา

กอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จัดแคมเปญ “SHOP 

MISSION ปฏิบัติการ ช้อป...เว่อร์” เอาใจนัก

ช็อปอัดโปรแรงพร้อมข้อเสนอพิเศษอาทิ ห้างลด

สูงสุด 70%, สมาชิก M Card และบัตรเครดิต 

CITI รับคืนรวมสูงสุด 2,800 บาท เมื่อช็อป

ภายในห้าง ครบตามที่กำาหนด วันนี้–28 เม.ย.

65 เท่านั้น, พิเศษ เฉพาะเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ 

ท่าพระ, งามวงศ์วาน และเดอะมอลล์ บางกะปิ 

รับ CASH COUPON 200 บาท เมื่อช็อปสะสม

ในห้างครบ 5,000 บาท/วัน 

(ยกเว้น Power Mall และ 

Gourmet Market), ช็อป

สินค้า GOURMET MARKET 

ครบ 1,000 บาท รับคูปอง

ส่วนลด 120 บาท, สมาชิก 

M CARD และบัตรเครดิตที่

ร่วมรายการ รับคืนรวมสูงสุด 

30%  ตั้งแต่วันนี้–5 พฤษภาคม 2565 ...•

‘ShopeePay’ (ช้อปปี้เพย์) เปย์จัดหนัก 

โปรจัดเต็มในแคมเปญ ‘วันช้อปปี้เพย์ ทุกวันที่ 

25’ พร้อมแชร์เทคนิคเซฟเงินในกระเป๋า เที่ยงคืน 

น้ำา อีกท้ังยังมีบริการน่ังเรือพาชมอีกด้วย 

นอกจากสองสถานที่นี้แล้วยัง

มีสถานที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งสาย

บุญ สายลุย และอีกมากมาย เพื่อให้วัย

เกษียณได้มีกิจกรรมทำาและช่วยเยียวยา

จิตใจไม่ให้คิดในแง่ลบหรืออยู่กับตัวเอง

มากไปจนเกิดผลที่คาดไม่ถึงตามมา หาก

ชาววัยเกษียณเตรียมความพร้อมทาง

ด้านการเงินไว้อย่างดีแล้วก็สามารถไป

เที่ยวได้อย่างสบายใจทั้งเดียวและเป็น 

กลุ่ม คุ้มค่ากับการทำางานที่ผ่านมาอย่าง

แน่นอน.

00.00 : ครองใจพ่อบ้าน แม่บ้าน กับกองทัพสินค้าหมวดหมู่เครื่อง

ใช้ในบ้าน อาทิ เครื่องปรับอากาศจาก Hisense, หม้อทอดไร้น้ำามัน

จาก Smarthome และหม้อต้มอเนกประสงค์จาก HAFELE, เที่ยง

วัน 12.00 : เอาใจสายไอที กับสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำาใน

ราคาประหยัดสุดคุ้ม อาทิ ทีวี HD LED 32 นิ้ว จาก SAMSUNG, 

โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy M23 5G และลำาโพงบลูทูธ JBL 

Go2, ช่วงเย็น 18.00 : สายแฟชั่นต้องไม่พลาด กับสินค้าเครื่องแต่ง

กายและรองเท้า อาทิ นาฬิกาข้อมือ EMPORIO ARMANI, สร้อยข้อ

มือสำาหรับสายมูจาก RAVIPA และกระเป๋าสตางค์จาก Pierre Cardin, 

ช่วงดึก 21.00 : ไอเทมเด็ดสายบิวตี้ กับสกินแคร์จากแบรนด์ชั้นนำา

มากมาย ช็อปชิลล์ช่วงสิ้นเดือนชูไฮไลต์ส่วนลดสูงสุด 2,500 บาท ไอ

เทมเด็ด 25 บาท และส่งฟรีขั้นต่ำา 0 บาท เฉพาะวันที่ 25 เมษายน

นี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://shopee.co.th/m/super-

shopeepay-day  ...•

สตาร์บัคส์ 

ต้อนรับซัมเมอร์เปิด

ตัวหลากเมนูสดชื่น 

เริ่มด้วยเมนู ไอซ์  

สตรอว์เบอร์รี                   

แมงโก้ เจลลี่            

สตาร์บัคส์ มิลค์ ครีม 

อู่หลง, ชาอู่หลงที่มา

พร้อมความสดชื่น

ของสตรอว์เบอร์รี

ซอสและเยลลี่มะม่วง   

ท็อปด้วยครีมเนียนนุ่ม

สุดพิเศษ สตาร์บัคส์ 

มิลค์ครีม นอกจากนี้ยังมีเมนูใหม่มอบความสดชื่นได้แก่ แมงโก้ ออน 

เดอะ บีช แฟรบปูชิโน่, ซีไซด์ แมคคาเดเมีย ไวท์ ช็อกโกแลต แฟรบ                                           

ปูชิโน่ และแมคคาเดเมีย ไวท์ ช็อกโกแลต ลาเต้ ที่พร้อมเสิร์ฟทั้ง

แบบร้อนและแบบเย็น โดยเครื่องดื่มทั้ง 4 เมนูนี้จะเริ่มจำาหน่ายใน

วันที่ 19 เมษายน–6 มิถุนายน 2565 ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาทั่ว

ประเทศ ...•
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับวันจันทร์
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9กีฬา

‘กษิดิศ’ ไม่แผ่วทะลุ 8 คนหวด ITF ที่เชียงราย

เชียงราย • การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ 

เทนนิส ทัวร์ 2022 รายการ “ไอทีเอฟ เมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย 

ครั้งที่ 3” ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 

483,900 บาท และ “ไอทีเอฟ วีเมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 3” 

ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 483,900 

บาท ที่สนามเทนนิส อบจ.เชียงราย ภายใต้มาตรการป้องกันโรค                                                                                 

โควิด-19 เมื่อวันที่ 21 เม.ย. เป็นการแข่งขันรอบ 2 (16 คน) 

ประเภทชายเดี่ยว “บูม” กษิดิศ สำาเร็จ นักหวดหนุ่มไทย วัย 21 

ปี มือ 1,150 ของโลก ที่ได้ไวลด์การ์ดเข้าร่วมการแข่งขัน เดินหน้า

ทำาผลงานได้สะใจกองเชียร์ โดยกษิดิศลงแข่งขันกับ ฮง ซอง ชาน 

หนุ่มเกาหลีใต้ วัย 24 ปี มือ 683 ของโลก ดีกรีแชมป์สัปดาห์ 2 ที่

เชียงราย ปรากฏว่าสู้กันถึง 3 เซต ใช้เวลาแข่งขัน 2.48 ชั่วโมง 

ก่อนที่กษิดิศซึ่งหลังจากแพ้เซตแรก ได้พยายามเล่นให้ผิดพลาด

น้อย จนเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เซต 3-6, 7-6 (5) และ 6-4 กษิดิศ 

ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ 8 คนสุดท้าย พบ โอมาร์ เจสิ

กา มือวาง 8 จากออสเตรเลีย ที่ชนะ ยุทธนา เจริญผล ด้วยสกอร์ 

6-2 และ 6-1 ทางด้านประเภทหญิงเดี่ยว “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญ

เดช นักหวดวัย 27 ปี มือ 1,047 ของโลก ที่ผ่านเข้ามาจากรอบคัด

เลือกก็ยังไม่แพ้ใคร ล่าสุดพลิกชนะ เอมี ซู จากสหรัฐ วัย 27 ปี มือ

วาง 5 และมือ 581 ของโลก 2-1 เซต 6-3, 1-6 และ 6-0 ส่งให้

พัชรินทร์ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ พบ “นุ่น” กมลวรรณ บัว

แย้ม มือ 1,484 ของโลก ที่ชนะ วรรษชล สวัสดี มือ 1,117 ของ

โลก 2-0 เซต 7-6 (2), 6-4 ในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิส

ไทยรายอื่น หญิงเดี่ยว รอบ 2 ลักษิกา คำาขำา ชนะ เชาดารี ไวเดฮี 

(อินเดีย) 6-0, 7-6 (8) ลัลนา ธาราฤดี ชนะ โมโมโกะ โกโบริ (มือ

วาง 3-ญี่ปุ่น) 6-1, 6-1 พัณณิน โควาพิทักษ์เทศ แพ้ ลี เป่ย ฉี (มือ

วาง 8-ไต้หวัน) 5-7, 6-3 และ 2-6

จัด 3 กิจกรรมกีฬากระตุ้นการท่องเที่ยวภูเก็ต

ภูเก็ต • มูลนิธิพัฒนาป่าตอง จ.ภูเก็ต ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว 

โครงการ  Phuket Sport Tourism กระตุ้น เศรษฐกิจ และฟื้นฟู 

การท่องเที่ยว อำาเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมเดอะเซนส์เซส 

รีสอร์ท แอนด์ พูลวิลล่า ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 22 

เมษายน ถึง 9 พฤษภาคม 2565 โดยโครงการ  Phuket Sport 

Tourism กำาหนดการจัดการแข่งขันกีฬา 3 ชนิด ดังนี้ 1.วู้ดบอล 

“WOODBALL THAILAND CHAMPIONSHIP” จัดการแข่งขัน

ในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2565 เวลา 08.00-17.00 น. 

ที่สนามวู้ดบอล (คอร์ตหญ้า) สนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการอำาเภอ

กะทู้ และสนามวู้ดบอล (คอร์ตดิน) สนามฟุตบอลหน้าหาดป่า

ตอง 2.ฟุตบอลชายหาด “PHUKET SOCCER BEACH” จัดการ

แข่งขันในระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 

10.00-22.00 น. ที่สนามฟุตบอลชายหาด บริเวณตรงข้ามถนนบาง

ลา และ 3.ฟุตซอล “SOCCER FUTSA” จัดการแข่งขันในระหว่าง

วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-22.00 น. ที่สนามฟุตซอล 

ลานอเนกประสงค์ สวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง.

ทำาเนียบฯ • “ลุงตู่” ชื่นชมผลงานนักฟุตซอลทีมชาติไทยคว้า

แชมป์อาเซียนสมัยที่ 16 สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศ 

ย้ำารัฐบาลสนับสนุนผลักดันยกระดับวงการกีฬา โดย “บิ๊กป๋อม” อดิ

ศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมฯ ประธานพัฒนาฟุตซอล

และฟุตบอลชายหาดเป็นตัวแทนมอบเสื้อทีมชาติไทย หมายเลข 12 

ซึ่งเป็นหมายเลขรุ่นนักเรียนเตรียมทหารของนายกรัฐมนตรี (ตท.12) 

ให้ลุงตู่ด้วย พร้อมกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่เป็นกำาลังใจมาโดย

ตลอด

เมื่อวันที่ 21 เมษายน เวลา 13.30 น. ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า 

ทำาเนียบรัฐบาล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

พร้อมด้วย นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(กกท.) และนายพาทิศ ศุภพงษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทย นำาคณะนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยที่ชนะเลิศในการ

แข่งขันฟุตซอล รายการ AFF Futsal Championship 2022 พร้อม

คณะผู้บริหาร ผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน ทีมงานสตาฟฟ์โค้ช 

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมคณะนัก

ฟุตซอลทีมชาติไทยทุกคน ที่ได้ร่วมกันแข่งขันจนสามารถคว้าแชมป์

ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 2022 (AFF Futsal Championship 2022) 

สมัยที่ 16 ได้สำาเร็จ ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงและนำาความภาคภูมิใจ

ให้กับประเทศไทยและประชาชนคนไทยทุกคน และขอบคุณทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันสนับสนุนกีฬาฟุตซอลจนประสบความสำาเร็จ ตน

ได้ติดตามให้กำาลังใจและรับชมการแข่งขันโดยตลอด รับรู้และเข้าใจ

ในความเหน็ดเหนื่อย ชื่นชมที่ทุกคนมีสมาธิ มีความตั้งใจ เชื่อฟัง

ผู้ฝึกสอน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ทั้งนี้ กีฬาก็นับเป็น

ส่วนหนึ่งของ soft power ซึ่งรัฐบาลมีความตั้งใจในการผลักดันให้ทั่ว

โลกรู้จักมากขึ้น เช่น กอล์ฟที่ประสบความสำาเร็จในเวทีโลกในขณะ

นี้ และพยายามจะเดินหน้าพัฒนากีฬาประเภทอื่นๆ เช่น มวยไทย 

ไปสู่ระดับสากลให้ได้ ซึ่งในการแข่งขันกีฬาแต่ละรายการ สิ่งสำาคัญ

นอกเหนือจากชัยชนะคือมิตรภาพที่ได้รับกลับมา นักกีฬาทุกคนที่ไป

แข่งขันต่างเป็นทูตทางวัฒนธรรม เป็นหน้าตาของประเทศ ในการ

ลงสนามแข่งขันจึงต้องมีน้ำาใจนักกีฬา มีมารยาท โดยการแสดงออก

ทางภาษากายเป็นสิ่งสำาคัญที่จะสร้างความประทับใจ ลงแข่งขันด้วย

รอยยิ้ม แสดงออกด้วยวาจา ท่าทางที่สุภาพ และสิ่งสำาคัญคือความ

สามัคคีภายในทีม

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลได้เตรียมการเพื่อพัฒนา

ประเทศในอนาคตในทุกๆ ด้าน เพื่อดูแลคนไทยทุกคนให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำาคัญมาโดยตลอด และขอ

ฝากนักกีฬาทุกคนต้องไม่ทิ้งเรื่องการศึกษา ในอนาคตนักกีฬาจะต้อง

มีอาชีพอื่นมารองรับ ให้เตรียมการพัฒนาเพื่ออนาคตของตัวเอง โดย

รัฐบาลจะดูแลให้มากขึ้น และยินดีที่จะสนับสนุนผลักดันเพื่อยกระดับ

ให้วงการกีฬาพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวให้กำาลังใจนักฟุตซอลทีมชาติ

ไทยทุกคน ขอให้ทุกคนพยายามทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยตนจะติดตาม

การแข่งขัน พร้อมเป็นกำาลังใจให้ในการลงสนามแข่งขันในกีฬาซีเกมส์

ที่จะถึงนี้ พร้อมอวยพรแก่คณะนักฟุตซอลทีมชาติไทยและทุกฝ่ายที่

ร่วมกันสนับสนุนกีฬาฟุตซอลไทยจนประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย 

ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกคนเคารพ

นับถือ อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทาน

พรให้ทุกคนมีความสุขในโอกาสสงกรานต์ปีใหม่ไทย และขอให้ทุกคน

มีชีวิตที่ดีขึ้น ประสบความสำาเร็จในสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่ทุกคนตั้งใจ

ด้วยดี ก้าวไปสู่การเป็นแชมป์และนำาความสุขความภาคภูมิใจให้กับคน

ไทยทั้งประเทศ

โอกาสนี้ นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคม 

ประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด เป็นตัวแทนมอบเสื้อ

ทีมชาติไทย หมายเลข 12 ให้กับนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเสื้อหมายเลข

ประจำาตัว อเลสซานโดร โรซา วิเอรา หรือฟัลเกา ตำานานนักฟุตซอล

อันดับ 1 ของโลก และเป็นหมายเลขรุ่นนักเรียนเตรียมทหารของ

นายกรัฐมนตรี (ตท.12) พร้อมกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่เป็นกำาลัง

ใจ และสนับสนุนนักฟุตซอลทีมชาติไทยและกีฬาฟุตซอลไทยมาโดย

ตลอด

ทั้งนี้ สำาหรับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการ AFF Futsal 

Championship 2022 ในครั้งนี้ นับเป็นแชมป์สมัยที่ 16 ของทีมชาติ

ไทย และสถิติการจัดอันดับโลกล่าสุด ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยอยู่ใน

อันดับ 21 ของโลก ส่วนในทวีปเอเชีย ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 3 

รองจากทีมชาติอิหร่านและทีมชาติญี่ปุ่นตามลำาดับ.

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ 

สโมสรราชพฤกษ์ บริษัท ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด โดยเครื่อง

ดื่มตราช้างร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย จัดพิธีจับ

สลากประกบคู่การแข่งขันฟุตบอลช้าง เอฟเอคัพ ฤดูกาล 2021/22 

รอบรองชนะเลิศ

งานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณธนศักดิ์ สุระประเสริฐ 

อุปนายกฝ่ายกีฬาฟุตบอลเยาวชน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคุณสุรพล อุทินทุ ผู้

บริหารสำานักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด 

(มหาชน) โดยเครื่องดื่มตราช้างร่วมพิธีจับสลาก

เครื่องดื่มตราช้างได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอล

แห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2003 และเข้ามาเป็นผู้สนับสนุน

หลักของการแข่งขันเอฟเอคัพ ตั้งแต่ปี 2010 รวมถึงผ่านการ

สนับสนุนสโมสรฟุตบอลในไทยมามากกว่า 60 สโมสร ซึ่งแสดง

ให้เห็นถึงมิตรภาพที่เครื่องดื่มตราช้างมีต่อวงการฟุตบอลไทย

ตลอดมา

ซึ่งการแข่งขันช้าง เอฟเอคัพ ในรอบ 8 ทีมสุดท้ายที่ผ่านมา 

เราก็ได้เห็นการแข่งขันที่สนุก ตื่นเต้นและเร้าใจในทั้ง 4 คู่ อย่างไร

ก็ตาม แม้การแข่งขันจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดุเดือด แต่เมื่อจบ

เกมเราก็ได้เห็นภาพมิตรภาพของบรรดานักกีฬา สตาฟฟ์โค้ช รวม

ถึงแฟนบอลที่มีให้เห็นตลอดการแข่งขันรายการนี้

ส่วนทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันช้าง เอฟเอคัพ 2021/22 รอบ

รองชนะเลิศ ประกอบด้วยทีมจาก ไฮลักซ์ รีโว ไทยลีก (ไทยลีก 1) 

ทั้ง 4 ทีม ดังนี้ โปลิศ เทโร เอฟซี, บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, สุพรรณบุรี 

เอฟซี, นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี โดยผลจับสลากประกบคู่มีดังนี้

สุพรรณบุรี เอฟซี พบกับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แข่งขันที่สนาม

ชลบุรี สเตเดียม จ.ชลบุรี

สุพรรณชนบุรีรัมย์/เทโรบู๊ โคราช

‘ช้างเอฟเอคัพ’2021/22รอบรองฯ 

โปลิศ เทโร เอฟซี พบกับ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 

แข่งขันที่สนามมิตรผล สเตเดียม จ.ราชบุรี

สำาหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ เอฟเอคัพ 2021/22 จะ

แข่งขันในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน

จะได้รับสิทธิ์การผ่านไปเล่นเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2023 รอบ

คนพิการและผูสูงอายุจํานวนมากเผชิญปญหาสถานที่

สาธารณะขาดสิ่งอํานวยความสะดวกเอื้อใหออกมาใชชีวิต มา

ทาํงาน ไดอยางปลอดภยั เนือ่งจากไมมกีารออกแบบใหเหมาะสม 

เปนทีม่าของการเปดแพลตฟอรม Line Chatbot เมอืงใจดเีทีย่วทกุ

วยั ภายใตแนวคดิ “เจอ แจง แจม แจว” เพือ่ยกระดบัคณุภาพ

ชวีติของผูพกิารและผูสงูอายใุนสงัคม ซึง่เปนความรวมมอืระหวาง

สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) และ

ศนูยเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาต ิ(เนคเทค)

แพลตฟอรมนีเ้ปนการขยายผลจากการประกวดภาพถาย

สถานที่สาธารณะที่มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคน

พกิารและผูสงูอายใุนประเทศไทย ทัง้ทางลาด ทีจ่อดรถ หองนํา้ ปาย

สญัลกัษณ ทีผ่านการขึน้ทะเบยีน ถงึ 4,932 รายการ โดยจดัลาํดบั

กลุมสถานทีแ่บงเปน 7 ดาว รวม 11 ประเภท ทัง้สถานทีร่าชการ, 

ปมนํ้า, รานอาหาร, สถานที่สาธารณะ, สถานที่                                                                    

ขนสง, สถานศกึษา ,ศาสนสถาน, โรงพยาบาล และ

หางสรรพสนิคา ฯ เผยแพรในรปูแบบแพลตฟอรม 

Line Chatbot เมอืงใจดเีทีย่วทกุวยั 

นายณฐัพล เทศขยนั ผูชวยผูอาํนวยการสาํนกั

สนบัสนนุสขุภาวะประชากรเฉพาะกลุมเฉพาะ สสส.

กลาววา ทีผ่านมา สสส. ใหการสนบัสนนุตอยอดการ

เขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการและผู

สงูอาย ุในสวนเครอืขายวชิาการมมีหาวทิยาลยัรวม 12 แหง ทีม่ี

คณะสถาปตยกรรมหรอืการออกแบบบใหคาํปรกึษาการออกแบบ

ปรบัสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตามแนวคดิ Universal Design 

Center( UD) ซึง่ขอมลูจรงิจากแพลตฟอรม Line Chatbot เมอืง

ใจดเีทีย่วทกุวยัจะเสรมิการทาํงานในมหาวทิยาลยั เชือ่วา หาก

สามารถรวบรวมขอมูลการใชสถานที่ตางๆ ได จะนําไปสูการ

วเิคราะหและเปลีย่นแปลงสงัคมเพือ่คนพกิาร ผูสงูอาย ุและคน

ทกุกลุม สสส. จะประสานเนคเทคพฒันาแพลตฟอรมนี้ใหเกดิการ

ใชงานระยะยาว และเตรยีมสงตอขอมลูใหกระทรวงการพฒันา

สงัคมและความมัน่คงของมนษุย (พม.) เปนเจาภาพดแูลฐานขอมลู

นี ้อนาคตสามารถนาํไปใชตอยอดรองรบัสงัคมผูสงูอายรุะดบัสดุ

ยอดในป 2575 

ดร.วสนัต ภทัรอธคิม นกัวจิยัอาวโุส และหวัหนาทมีวจิยั

ระบบขนสงและจราจรอจัฉรยิะ (ITS) เนคเทค กลาววา มแีผน

ตอยอดทางวิชาการและเทคนิคเพื่อใหขอมูลจากแพลตฟอรม 

“Line Chatbot เมอืงใจดเีทีย่วทกุวยั” ใชประโยชนไดจรงิและเขา

ถงึไดงาย อยางไรกต็าม สถานทีส่าธารณะยอมมกีารเปลีย่นแปลง

ตามกาลเวลา อาจชาํรดุ ใชงาน ฐานขอมลูในแพลตฟอรมตองทนั

เหตกุารณตลอดเวลา ความรวมมอืจากประชาชนในการปรบัปรงุ

ขอมลูมสีวนสาํคญัอยางมาก

ภาพถายสถานทีส่าธารณะทีม่กีารจดัสิง่อาํนวยความสะดวก

สําหรับคนพิการและผูสูงอายุในไทยเกือบ 5,000 รายการนี้ 

ดร.วสนัต ใหขอมลูวา จะใชเทคโนโลย ีAI เขามาชวยประเมนิ

มาตรฐานเบือ้งตน ประหยดัเวลา ไมตองไปสถานทีจ่รงิ ถาประเมนิ

ไมผาน ตองปรบัปรงุ ถาผานผูเชีย่วชาญทาง UD จะไปประเมนิ

สถานทีจ่รงิอกีครัง้ 

“เมือ่มขีอมลูสถานทีท่ีม่คีณุภาพดานสิง่อาํนวยความสะดวก

แลว มขีอเสนอใหภาคธรุกจิทีม่แีพลตฟอรมออนไลน ผูประกอบ

การรานอาหารหรอืธรุกจิทองเทีย่วนาํขอมลูไปใชตอยอดเพือ่ให

เกดิประโยชน เชน แจงวาทีร่านมทีางลาดหรอืหองนํา้สะอาดที่

เอือ้สาํหรบัผูสงูอาย ุทาํใหเกดิการประชาสมัพนัธบอกตอ เปนสิง่

จงูใจใหไปใชบรกิาร เดนิทางทองเทีย่ว ชวยกระตุนเศรษฐกจิของ

ประเทศอกีทางดวย คาดหวงัใหขอมลูนี้ไปสูผูใชงานจรงิมากทีส่ดุ” 

ดร.วสนัต กลาว 

ดาน นางศริลิกัษณ มมีาก ผูเชีย่วชาญดานผูสงูอาย ุกรม

กจิการผูสงูอาย ุพม. กลาววา จากการสาํรวจของกรมกจิการผูสงู

อาย ุพบวา ในป 2565 จะมปีระชากรผูสงูอาย ุ20% ขึน้ไป และครึง่

หนึง่ของผูพกิารเปนผูสงูอาย ุแพลตฟอรม Line Chatbot เมอืงใจดี

เทีย่วทกุวยั เกดิประโยชนตอประชากรผูสงูอายใุนประเทศ อยางไร

กต็าม การจะพฒันาใหแพลตฟอรมนีม้คีวามยัง่ยนื เกดิการปฏบิตัิ

ไดจรงิ ตองอาศยักระบวนการมสีวนรวม ซึง่แอปพลเิคชัน่ไลนเปน

สือ่ทีผู่สงูอายเุขาถงึมากทีส่ดุ ใชงานงาย ปลอดภยั สะดวก ทาํให

เกดิการขยายผลสงตอเรือ่งราว ผลจากการรวมมอืจากหนวยงาน

ตางๆ ทัง้ สสส. และ เนคเทค สรางโอกาสเปลีย่นแปลงสงัคมให

ดขีึน้ นอกจากนี ้การขึน้ทะเบยีนเพิม่ภาพถายของสถานทีต่างๆ 

ใน Line Chatbot เมอืงใจดเีทีย่วทกุวยั ยงัเกดิการเรยีนรูเรือ่ง

สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อผูพิการ และผูสูงอายุ ประชาชนที่

รวมแชรภาพถายสถานทีท่ีม่สีิง่อาํนวยความสะดวกกลายเปนทตู                      

สิง่แวดลอมอกีดวย

‘เจอ แจง แจม แจว’แพลตฟอรมแกปญหาผูสูงอายุ

แมนเชสเตอร์ • “เรือใบสีฟ้า”  แมนเชสเตอร์ ซิตี จำาเป็นต้องคว้า

ชัยชนะทั้ง 6 แมตช์ที่เหลือเพื่อจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ 

โดยเป๊ป กวาร์ดิโอลา ผู้จัดการทีมซิตีบอกว่าเขาไม่เห็นว่าลิเวอร์พูลจะ

พลาดเองได้อย่างไรก่อนที่จะจบซีซั่นนี้

แมนเชสเตอร์ ซิตี กลับมาแซงนำาหน้า ลิเวอร์พูล 1 คะแนน 

หลังได้ 3 ประตูในครึ่งหลังจาก ริยาด มาห์เรซ, ฟิล โฟเดน และเบอร์

นาโด ซิลวา เปิดเอทิฮัด สเตเดียม ถล่มไบรท์ตัน 3-0

ก่อนหน้านั้น 1 วัน ลิเวอร์พูลเพิ่งจะขึ้นไปอยู่อันดับ 1 ของ

ตารางพรีเมียร์ลีก หลังเปิดแอนฟิลด์ถล่ม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 4-0 

ซึ่งเป๊ป กวาร์ดิโอลา ชื่นชมผลงานลูกทีมของ เจอร์ เกน คล็อปป์ เป็น

อย่างมาก

“พวกเรากำาลังเผชิญกับหนึ่งในยอดทีมที่ดีที่สุดตลอดกาล พวก

เขามีทุกอย่าง และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำาไมการต่อสู้กับพวกเขาถึงมี

ความหมายเป็นอย่างมาก”  กวาร์ดิโอลากล่าว

“ง่ายๆ เลย คือลิเวอร์พูลจะชนะทุกแมตช์ที่เหลือของฤดูกาล 

ถ้าหากพวกเราทำาแต้มตกหล่น พวกเขาก็จะคว้าแชมป์ไปครอง แต่

ถ้าพวกเราสามารถชนะทุกแมตช์ที่อยู่ในมือเราได้ พวกเราก็จะเป็น

แชมป์”

แมนเชสเตอร์ ซิตี นั้นเคยมีประสบการณ์บีบหัวใจในการลุ้น

แชมป์มาแล้วเมื่อ 3 ฤดูกาลที่ผ่านมา ซึ่งพวกเขาคว้าชัยชนะ 14 เกม

สุดท้ายของฤดูกาล และเฉือนลิเวอร์พูลเพียงคะแนนเดียว คว้าแชมป์

ซีซั่นนั้นไปครอง

กวาร์ดิโอลาแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายที่สำาคัญในฤดูกาลนี้ของ

เขาคือ พรีเมียร์ลีก และยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก หลังจากดร็อปผู้เล่นคน

สำาคัญในแมตช์เอฟเอคัพ รอบรองชนะเลิศที่แพ้ลิเวอร์พูล เมื่อวัน

เสาร์ที่ผ่านมา 3-2

เควิน เดอ บรอยน์ เป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำาคัญที่ได้กลับมา

ลงเล่นในแมตช์นี้ หลังจากได้พักฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างเต็มที่จาก

อาการบาดเจ็บที่ข้อเท้า

“เมื่อผู้คนต่างวิพากษ์วิจารณ์การเลือกผู้เล่นของผมในเกมเอฟ

เอคัพนั้น หนึ่งในเหตุผลสำาคัญก็คือเรื่องนี้ (อาการบาดเจ็บ)” กวาร์ดิ

โอลากล่าวเสริม “ผมไม่ต้องการเสี่ยงใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากพรีเมียร์ลีก

นั้นสำาคัญมาก”

ไบรท์ตันซึ่ง 2 แมตช์ก่อนหน้านี้พวกเขาออกไปชนะเกมเยือน

กับทีมใหญ่ 2 ทีม ทั้งอาร์เซนอล และท็อตแนม ฮอตสเปอร์ แต่ในเกม

เยือนเอทิฮัด สเตเดียม กับทีมแชมป์เก่า พวกเขาต้องกลับบ้านมือเปล่า

“คุณต้องมีทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบ และเล่นให้ดีที่สุดเท่าที่จะ

สามารถทำาได้สำาหรับการมาเยือนสนามแห่งนี้ แต่แมตช์นี้พวกเราไม่

ได้สมบูรณ์แบบอย่างนั้น”  เกรแฮม พ็อตเตอร์ กุนซือไบรท์ตันกล่าว

ในที่สุด.

พรีเมียร์ลีก • โรดริโก และฟิล โฟเดน เข้าไปแสดงความดีใจกับ 

เบอร์นาโด ซิลวา ซึ่งยิงประตูที่ 3 พาแมนเชสเตอร์ ซิตี เปิดเอทิฮัด 

สเตเดียม ถล่มไบรท์ตัน 3-0 ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 1 บนตาราง

พรีเมียร์ลีกอีกครั้ง ในการแข่งขันที่เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศ

อังกฤษ

เป๊ปยอมรับเรืออยากแชมป์ต้องชนะรวด

แบ่งกลุ่ม โดยการแข่งขันรอบดังกล่าวจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง 

AIS PLAY ทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมสนุกผ่านทางเพจ Chang 

FA Cup ซึ่งผู้ โชคดีจากกิจกรรมก็จะได้รับของรางวัลสุดพิเศษจาก

เครื่องดื่มตราช้างไปด้วย

อนึ่ง เงินรางวัลฟุตบอลรายการ “ช้าง เอฟเอคัพ 2021/22” 

มีดังนี้

ทีมชนะเลิศ : ถ้วยเกียรติยศ - เงินรางวัล 5,000,000 บาท 

พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล ACL ปี 2023

ทีมรองชนะเลิศ : เงินรางวัล 1,000,000 บาท

ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ : จำานวน 2 ทีม ได้รับเงินบำารุง

ทีม ทีมละ 400,000 บาท

ทีมที่แพ้ในรอบก่อนรอบรองชนะเลิศ : จำานวน 4 ทีม ได้รับ

เงินบำารุงทีม ทีมละ 200,000 บาท

ทีมที่แพ้ในรอบ 16 ทีม : จำานวน 8 ทีม ได้รับเงินบำารุงทีม 

ทีมละ 100,000 บาท

ทีมที่แพ้ในรอบที่ 3 : จำานวน 16 ทีม ได้รับเงินบำารุงทีม ทีม

ละ 50,000 บาท

ทีมที่แพ้ในรอบที่ 2 : จำานวน 32 ทีม ได้รับเงินบำารุงทีม ทีม

ละ 25,000 บาท.

‘ลุงตู่’ชื่นชมฟุตซอลย้ำ�รัฐหนุนกีฬ�เต็มที่

พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี รับเสื้อหมายเลข 12 

ซึ่งเป็นหมายเลขรุ่นนักเรียนเตรียมทหารของนายกฯ (ตท.12) จาก

นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคม 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

สจล.สรรหาอธิการบดีคนใหม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

(สจล.) โดยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกาศรับสมัครบุคคล

ที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับของสถาบันเพ� อดํารงตําแหน�งอธิการบดี 

โดยผูสนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและดาวน โหลดใบสมัครที่

เว็บไซต www.kmitl.ac.th และสามารถย� นใบสมัครพรอมเอกสาร

หลักฐานประกอบการรับสมัครทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

ที่ council@kmitl.ac.th โดยใหระบุหัวเร� อง “การสมัครอธิการบดี 

พรอมระบุช� อผูสมัคร” ไดตั้งแตวันที่ 20 เมษายน-19 พฤษภาคม 2565 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมติดตอ สํานักงานสภาสถาบัน สจล. โทรศัพท 

0-2329-8242

พบกับโปเกมอนในคอมมูนิตี้เดย เสารที่ 23 เม.ย.นี้

Niantic, Inc. ผูพัฒนาและรูจักกันในนามผูเผยแพร 

Pokémon GO ไดจัดคอมมูนิตี้เดยขึ้นในทุกๆ เดือนในหลายประเทศ

ทั่วโลก เพ� อสรางแรงบันดาลใจใหผูคนออกไปสํารวจโลกและเช� อม

ตอกับผูอ� นผานเกมของ Niantic โดยมี Ingress, Pokémon GO 

และ Pikmin Bloom ผูเขารวมคอมมูนิตี้เดยจะไดรับโปสตการดสุด

เอ็กซคลูซีฟ พรอมรวมสนุกและแลกเปลี่ยนกับเทรนเนอรคนอ� นๆ 

ในคอมมูนิตี้เดยกับนุยโคกุมะโดยที่คุณไมจําเปนตองลงทะเบียนเพ� อ

รวมสนุก โดยคอมมูนิตี้เดยจัดขึ้นในวันเสารที่ 23 เมษายน 2022 

ตั้งแตเวลา 14.00-17.00 น.ตามเวลาทองถิ่นในสถานที่ดังตอไปนี้ 

กรุงเทพฯ: สยามสแควร-หนาราน Tsuruha, เชียงใหม: เซ็นทรัล

เฟสติวัล-ชั้น 4 หนาสวนสนุก Fun City, ภูเก็ต: เซ็นทรัลเฟสติวัล-

ชั้น 3 หนาโรงภาพยนตร SF นอกจากนี้ยังสามารถพบกับ Pearypie 

อินฟลูเอนเซอรช� อดังที่มีคนติดตามมากกวา 1.4 ลานคนไดที่

คอมมูนิตี้เดย.

นฐานะที่เปนองคกรนานาชาติเพ� อสงเสริม 

การศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหง

สหราชอาณาจักร บริติช เคานซิล จึงไมไดทํา

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาเทานั้น แตยังสงเสริมให

นักเรียนจากประเทศตางๆ ที่เขามาศึกษาตอในสห

ราชอาณาจักรเกิดความภาคภูมิใจในผลการเรียน

ของตนเอง ผานโครงการศิษยเกาสหราชอาณาจักร

ดีเดน หรือ Study UK Alumni Awards ในการเฟน

หาศิษยเกาดีเดนประจําป 2021-22 หรือ Study UK 

Alumni Awards ในฐานะผูสรางคุณประโยชนใหักับ

ประเทศ

ซึ่งในปนี้มีอดีตนักเรียนไทย 4 คนควา ศิษยเกา

สหราชอาณาจักรดีเดนแหงป แตละคนมีโปรไฟลผู

สรางการเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร-เศรษฐกิจ-สังคม-

วัฒนธรรม ผูสรางคุณประโยชนใหกับประเทศใน 

4 สาขา ไดแก สาขาวิทยาศาสตรและความยั่งยืน 

สาขาศิลปวัฒนธรรมและความคิดสรางสรรค สาขา

การสรางความเปลี่ยนแปลงในสังคม และสาขา

ธุรกิจและนวัตกรรม

โดยทั้ง 4 คนจะมาเลาประสบการณชีวิต

และการเรียนรู ในรั้วมหาวิทยาลัยตางแดน เพ� อสง

ตอแรงบันดาลใจใหกับใครหลายๆ คนที่กําลังใฝฝน

อยากเดินทางไปศึกษาตอที่ตางประเทศและสหราช

อาณาจักร ซึ่งประสบการณที่แตละคนมีมากกวา

ความรูก็คือ “วิธีคิด”

คนแรก ผศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ ผูรวม

กอตั้งบริษัท เอเชีย แค็บ จํากัด ผูผลิตและผูใหบริการ 

CABB รถแท็กซี่ที่มีตนแบบจากลอนดอนแท็กซี่ 

ศิษยเกาสหราชอาณาจักรดีเดน สาขาธุรกิจและ

นวัตกรรม (Business and Innovation) เลาชีวิตการ

เรียนที่อังกฤษของเขาที่มีทั้งความสนุกสนานและ

ทาทาย ในชวงแรกรูสึกวาวิชาที่เรียนยากมาก รวม

ถึงไมมีเพ� อนคนไทยเลย ทําใหการใชชีวิตชวงแรก

คอนขางกดดันจนเคยคิดอยากจะลาออก แตดวย

กําลังใจจากครอบครัว เพ� อน และอาจารยทําใหผาน

พนมาได สวนตัวมองวานอกจากความรูใหมๆ ที่เปน

ประโยชน และการไดเรียนรูวัฒนธรรมที่หลากหลาย

จากเพื่อนต่างเชื้อชาติ เหนือสิ่งอื่นใดที่ ได้รับจาก

การเรียนที่ประเทศอังกฤษคือ “วิธีคิด” ซึ่งแตกตาง

จากระบบการเรียนของไทยที่มักถูกบังคับใหทองจํา 

หรือเวลาใครมีคําถามอะไรแปลกๆ จะถูกมองเปนตัว

ประหลาด แตที่อังกฤษสอนใหเราคิดอยางเปนระบบ 

และไดฝกฝนกระบวนการคิดโดยไมมีคําวาผิด ไมวา

จะตอบอะไรก็แลวแต มันคือความคิดเห็น

“นั่นคือสิ่งที่ผมนํากลับมาใช ในการทํางาน 

เชน ตอนประชุมผมจะเปดโอกาสใหทุกคนไดพูดและ

แชรมุมมองตางๆ ไดเต็มที่ ผมวามันทําใหไดผลลัพธ

ที่ดีที่สุดมากกวามาจากความคิดของคนคนเดียว รวม

ถึงจุดเริ่มตนของ “CABB” ที่เริ่มจากปญหาพื้นฐาน

ของแท็กซี่ในไทยที่พบเจอไดทุกวัน ไมใชเร� องซับ

ซอนแตอยางใด เพียงแตยังไมมีใครใหความสําคัญ

และแกปญหาไดอยางแทจริง ผมจึงพยายามที่จะ

แกไขเร� องงายๆ ดวยวิธีการงายๆ แตความงายนี้

กลับไดผลที่มีประสิทธิภาพ ผมจึงเช� อวา “Simplicity 

4คนไทยเขาชิง‘Study UK Alumni Awards 2021-22’

is the most beautiful”

ผศ.ดร.สุพิชชา

โตวิวิชญ อาจารยประ 

จําคณะสถาปตยกรรม 

ศาสตร  มหาวิทยาลั ย

ศิลปากร ศิษย เก า

สหราชอาณาจักร

ดีเดน สาขาศิลป

วัฒนธรรมและ

ความคิดสราง 

สรรค (Culture 

and Creativity 

Award) เลา

วา การได

ไปเรียนที่ 

อั ง ก ฤษนั บ

เปนจุดเปลี่ยน

ที่ชวยเพิ่มศักยภาพ

ใหตัวเองมาจนถึงทุกวัน

นี้ ทําใหมองสถาปตยกรรม

และบทบาทของงานออก 

แบบกวางขึ้น ไดเห็นถึงความ

สัมพันธของสถาปตยกรรมกับ

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง โดยเฉพาะ

ตอนเรียนปริญญาเอกที่ลอนดอน มีโอกาส

ไดไปฟง Talk เยี่ยมชม Exhibition ตางๆ ไป

จนถึง Gallery เล็กๆ ทําใหรูวานอกจากการเรียน

ในหองเรียนแลว สิ่งที่อยูนอกหองเรียนยังชวย

เปดโลกเราอยางมากเชนกัน

ผศ.ดร.เชษฐา พันธเครือบุตร อาจารย

ประจํ าภาควิชาวิศว 

กรรมโลหการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร จุฬา 

ลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศิษยเกาสหราชอาณา 

จักรดีเดน สาขาวิทยา 

ศาสตรและความยั่ง 

ยืน (Science and 

Sustainability Award) 

บอกเลาประสบการณ

วา การเรียนที่ประเทศ

อังกฤษมีความประทับใจที่

อยากแบงปนคือ แนวคิดการ

สอน 3 ขอหลัก ดังนี้ 1.สอน 

ใหเห็นถึงปลายทางการวิจัย 

เขาใจวาสิ่งที่เรากําลังพัฒนา

จะถูกนําไปใช โดยใคร ใชอยางไร 

ทําใหไดเปดมุมมองเกี่ยวกับการ

ทําวิจัยวา นอกจากตองเปนสิ่ง

ใหมแลว ยังตองตอบโจทยผูใชงาน

ใหไดประโยชนสูงที่สุด 2. Global 

thinking คือ ทําอยางไรใหตอบโจทย

คนทั้งโลก ไมใชคนแคกลุมเดียว 3.การ 

สอนใหเราไมยึดติดกับความรูเดิมๆ แต

ใหเราคิดสิ่งใหมๆ เพ� อประยุกตใชกับสิ่งที่เรา

กําลังเผชิญอยูตามบริบทของสังคมโลก 

“เม� อกลับมา ผมจึงคิดวาถาจะพัฒนา

อะไรบางอยางในประเทศควรใชหลักการ

เดียวกัน คือ ตองทํางานวิจัยที่ทั้งใหมและ

ตอบโจทยการใชงานในประเทศ ซึ่งผม

ไดนําความรูดานวิศวกรรมวัสดุ และ

การพิมพ 3 มิติ มา

ทํางานวิจัยพัฒนาอุปกรณ

ทางการแพทยเพ� อตอบ

โจทยผูใชจริง แทนที่จะอยู

แตในหองแล็บ ผมไดไปรวมงานกับอาจารยแพทย

เพ� อรับฟงมุมมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทําให

เห็นภาพของผู ใชงานตั้งแตตน ทําใหผลงานที่เกิด

ขึ้นไมไดจบแคการพัฒนา แตยังสามารถเขาไปชวย

เหลือมนุษย ไดจริง ซึ่งใน 4-5 ปที่ผานมามีโอกาส

ชวยผูปวยแลวกวา 600 ชีวิต”

นางสาวธิดารัตน ยิ่งเจริญ ผูสนับสนุนความ

เทาเทียมทางการศึกษาผานองคกรอิสระและเวที

พรรคการเมือง ศิษยเกาสหราชอาณาจักรดีเดน 

สาขาการสรางความเปลี่ยนแปลงในสังคม (Social 

Action Award) บอกวา มีเพ� อนรวมชั้นเรียนปริญญาโท

กวา 60 ประเทศ ทุกคนตางมีภูมิหลัง อาชีพ และ

ความฝนที่หลากหลาย ทําใหไดเรียนรูแลกเปลี่ยน

มุมมองรอบดาน ไดพัฒนาตัวเองทามกลางความ

หลากหลาย หลังเรียนจบในสาขานโยบายสาธารณะ 

หรือ Master of Public Policy ไดกลับมาทํางาน

สนับสนุนนโยบายดานการศึกษาเพ� อสงเสริมการเขา

ถึงการศึกษาที่เทาเทียม และเปนตัวแทนใหกับกลุม

คนในสังคม ไดแก คนไรสัญชาติ คนรุนใหม และ

ผูหญิง เพ� อสะทอนเสียงที่อยากจะพัฒนาสังคมใหดี

ขึ้น ไดเปนคณะกรรมการสมาคมศิษยเกานักเรียนทุน 

Chevening scholarship ซึ่งเปนกลุมคนที่มาจาก

หลายภาคสวน และเปนผูที่ ไดรับทุนจาก Oxford 

Thai Foundation แลวนั้น การเปนสวนหนึ่งของเครือ

ขายนักเรียนเกาสหราชอาณาจักรของ British Council 

ยังทําใหไดเจอเพ� อนๆ พี่ๆ ที่มากความสามารถและ

ประสบความสําเร็จจากหลายสาขาวิชาชีพ นับเปน

แรงผลักดันสําคัญที่ชวยสงเสริมซึ่งกันและกัน

ทั้ง 4 คนพรอมกับผูเขารอบอีก 8 คนสุดทาย

ของในแตละสาขา จะไดรับการเสนอช� อเขาชิงรางวัล 

Study UK Alumni Awards 2021-22 ในระดับ

นานาชาติ ซึ่งจะมีการประกาศผลผูผานเขารอบ

สุดทายในเดือนพฤษภาคมนี้ ติดตามรายละเอียด

ไดที่เว็บไซต www.britishcouncil.or.th หรือเฟซบุก

แฟนเพจ British Council Thailand.

ใ

ผศ.ดร.เชษฐา พันธเครือบุตร น.ส.ธิดารัตน ยิ่งเจริญ

ผศ.ดร.สุพิชชา 

โตวิวิชญ

ผศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

กรุงเทพฯ • ศูนยจีโนมทางการแพทย 

รพ.รามาธิบดี ระบุวิจัยตางประเทศยัน

วัคซีน mRNA เข็ม 3 มีความจําเปน 

เพราะจะไปกระตุน ‘บีเซลล’ หรือหน�วย

ความจําในรางกาย สรางภูมิปองกันโควิด

ทุกสายพันธุ รวมทั้งสายพันธุที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตดวย

ศูนยจี โนมมิกสทางการแพทย 

รพ.รามาธิบดี ได โพสตขอความผาน

เฟซบุก Center for Medical Genomics 

วา จากงานวิจัยลาสุดบงชี้วาการฉีด

วัคซีน mRNA ครบโดส 2 เข็ม ตามดวย

เข็มกระตุนเปนเข็มที่ 3 จะชวยใหเม� อ

เกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาย

พันธุ ใหมที่ระบาดในอนาคต เม็ดเลือด

ขาวประเภท “บีเซลลความจํา” ซึ่งเดิม

สรางเฉพาะแอนติบอดีที่มีความจําเพาะ

ตอ (วัคซีน) สวนหนามที่ฉีดเขาไปกระตุน

ภูมิเทานั้น จะสามารถเพิ่มจํานวนอยาง

รวดเร็วและ “ปรับตัวเอง (refocus & 

remodel)” ใหสามารถสรางแอนติบอดี

ที่หลากหลาย (various epitopes) เขา

จับและทําลายไวรัสโคโรนา 2019 ที่เขา

มารุกรานไดทุกสายพันธุที่เคยระบาดมา

ในอดีตจนถึงสายพันธุที่กําลังระบาดใน

ปจจุบัน (cross variant neutralization) 

ไมจําเพาะตอโอมิครอนเทานั้น และอาจ

มีความเปนไปไดที่แอนติบอดีในรางกาย

ผูนั้นอาจจะยับยั้งสายพันธุที่จะระบาดใน

อนาคตไดดวย

งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ยืนยันวาผูที่

ไมเคยรับวัคซีนใดๆ มากอนแตติดเชื้อ

โอมิครอน หลังจากหายแลวรางกายจะ

พัฒนาสรางแอนติบอดีที่มีความจําเพาะ

ตอโอมิครอนเทานั้น ไมสามารถสราง

ภูมิคุมกันตอไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ

อ� นได มีความสุมเสี่ยงที่จะติดเชื้อซ้ําดวย

ไวรัสโคโรนาสายพันธุอ� น

สรุปว าการฉีดวัคซีนครบโดส

บวกวัคซีนเข็มกระตุนมีความจําเปนมาก 

เพราะจะไปกระตุนบีเซลล ไดรูจักไวรัส

โคโรนา 2019 ไวกอน เม� อมีการติดเชื้อซ้ํา 

จะปวยนอย ตายนอย ลดการเปนลองโค

วิด และหลังจากหายจากโรคโควิด-19 บี

เซลลในรางกายจะ “ปรับตัวเอง (refocus 

& remodel)” ใหสามารถสรางแอนติบอดี

ตอทุกสายพันธุที่เคยระบาดมาในอดีต

จนถึงสายพันธุที่กําลังระบาดในปจจุบัน 

(cross variant neutralization) กลาวคือ

สามารถปองกันการติดเชื้อจากสายพันธุ 

อูฮั่น แอลฟา เบตา เดลตา โอมิครอน

สายพันธุยอย BA.1 โอมิครอนสายพันธุ

ยอย BA.2 รวมไปถึงไวรัส SARS-CoV-1 

และอาจมีความเปนไปไดที่จะยับยั้งสาย

พันธุที่จะเกิดระบาดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะ

ตองรอการทดสอบ.

ระบุวัคซีนmRNAเข็ม3จําเปนตองฉีด
ศูนยจีโนมรามาฯเผยชวงกระตุนB-Cellรางกายจําไวรัสไดสรางภูมิคุมกันโควิดทุกสายพันธุ

ศึกษาธิการ • ‘ครูเหน�ง’ ยันราง 

พ.ร.บ.การศึกษาฯ ประกาศใชปนี้

แน�นอน ขณะที่ สคคท.ชี้กฎหมายลูก

ของ พ.ร.บ.การศึกษาใหม ปดกั้นการ

กระจายอํานาจสถานศึกษา

ที่หอประชุมคุรุสภา-สมัชชา

เครือขายครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาแหงประเทศไทย (สคคท.) จัด

งานทิศทางครูไทย การศึกษาไทย 

ตอการปฏิรูปประเทศ โดยมีนางสาว

ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปน

ประธาน โดยนายดิเรก พรสีมา 

ประธาน สคคท. กลาววา การจัดงาน

ครั้งนี้เพ� อตองการให รมว.ศึกษาธิการ

รับทราบถึงการผลักดันนโยบายการ

ศึกษาในเร� องตางๆ ใหนําไปพิจารณา

ปรับปรุงแกไขใหเกิดการปฏิรูปการ

กรุงเทพฯ • อว.เผย QS World University 

Rankings 2022 ประกาศมหา’ลัยไทย ติด

อันดับโลกใน 122 สาขาวิชา “สาขาศิลปะ

การแสดง (Performing Arts)” ของ ม.มหิดล 

ติดอันดับ 47 หรือ 1 ใน TOP 50 ขณะที่

จุฬาฯ ติดอันดับ Top 100 ใน 4 สาขาวิชา

นายเอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรี

วาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กลาววา 

การจัดอันดับสถาบันการศึกษาทั่วโลกโดย 

Quacquarelli Symonds (QS) หรือ QS 

World University Rankings ซึ่งเปนองคกร

การใหขอมูลในดานการศึกษาและการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก ผานระบบ

ที่มีช� อวา QS World University Rankings 

ที่เปนที่นิยมอันดับตนๆ ของโลก ประจํา

ป 2565 ไดประกาศการจัดอันดับสาขาวิชา

ที่ติดอันดับโลก เม� อวันที่ 6 เมษายน 2565 

ปรากฏวามหาวิทยาลัยของประเทศไทยได

รับการจัดอันดับในสาขาวิชาที่ติดอันดับโลก 

ถึง 122 สาขาวิชา หรือเพิ่มขึ้นจากป 2564 

ที่ได 96 สาขา อีกจํานวน 26 สาขา ที่สําคัญ

มีสาขาวิชาที่สามารถขึ้นไปติดถึงอันดับ 47 

ของโลกหรือ TOP 50 ของโลกได นั่นก็คือ 

สาขาดานศิลปะการแสดง (Performing Arts) 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล

นายเอนกกลาวตอวา นอกจากนี้ยัง

มีมหาวิทยาลัยไทยที่มีสาขาวิชาที่ติดอันดับ

เปน 1 ใน 100 ของโลก หรือ TOP 100 

ของโลก ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ติดอันดับใน 4 สาขาวิชา ไดแก สาขา

วิชาดานศิลปะการแสดง (Performing 

Arts) สาขาวิชาดานวิศวกรรมปโตรเลียม 

(Engineering-Petroleum) สาขาวิชาดานพัฒน

ศึกษา (Development Studies) และสาขา

วิชาดานนโยบายสังคมและการบริหาร 

(Social Policy & Administration)  สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาด 

กระบังติดอันดับในดานวิศวกรรมปโตร

เลียม (Engineering-Petroleum) มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรติดอันดับในสาขาวิชาดาน

เกษตรศาสตรและปาไม (Agriculture & 

Forestry) และมหาวิทยาลัยมหิดลติดอันดับ

ในสาขาดานวิชาเภสัชกรรมและเภสัชวิทยา 

(Pharmacy& Pharmacology)

“สาขาวิชาที่ติดอันดับโลกในแตละ

สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย มีแนว

โนมเพิ่มขึ้น เชน จุฬาฯ ในป 2563 และ 2564 

ติดอันดับ 30 สาขาวิชา ขยับขึ้น 35 สาขาวิชา

ในป 2565 ม.มหิดล ป 2563 ติดอันดับ 14 

สาขาวิชา ป 2564 ติดอันดับ 16 สาขาวิชา 

และป 2565 ติดอันดับ 20 สาขาวิชา 

ม.เชียงใหม ป 2564 ติดอันดับ 9 สาขาวิชา 

และป 2565 ติดอันดับ 13 สาขาวิชา และ 

ม.ธรรมศาสตร ป 2564 ติดอันดับ 5 สาขา

วิชา แตป 2565 ขยับขึ้นมาเปน 13 สาขาวิชา 

เปนตน ดังนั้นจะเห็นไดวามหาวิทยาลัยของ

ประเทศไทยมีการพัฒนาไปอยางตอเน� องไมหยุด

ยั้ง ซึ่งสุดทายผลประโยชนตกอยูที่นักศึกษา

และประเทศไทยนั่นเอง” รมว.อว.กลาว.

มหา’ลัยไทยติดอันดับโลก

จาก122สาขาวิชาเรียน

จุฬาฯ-มหิดลควงแขนเดน

สคคท.ชี้กม.ลูกพ.ร.บ.ศึกษาชาติปดกั้นกระจายอํานาจ

ศึกษาอยางแทจริง โดยเฉพาะประเด็น

เร� องราง พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .. 

เน� องจาก สคคท.ตองการใหมีการกระ

จายอํานาจไปยังสถานศึกษาเกิดขึ้นให

เปนไปตามเจตนารมณของ พ.ร.บ.การ

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่ตองการใหมี

การกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษา แต 

พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติฯ ฉบับใหมแม

จะเขียนระบุวาใหมีการกระจายอํานาจ

ไปสถานศึกษาก็ตาม แตเม� อมาถึงระดับ

การเขียนกฎหมายลูกกลับปดกั้นการ

กระจายอํานาจ ซึ่งการกระจายอํานาจ 

ดังกลาวจะตองประกอบไปดวย 4 ดาน 

คือ งบประมาณ วิชาการ งานบุคคล 

และงานบริหารทั่วไป จึงอยากฝากให 

รมว.ศธ.พิจารณาดวย รวมถึงการพัฒนา

ครูอยากใหมีเจาภาพรับผิดชอบในการ

พัฒนา พรอมใหมีการตั้งกองทุนพัฒนา

ครูดวย

ดานนางสาวตรีนุชกลาววา สคคท.

ถือเปนเครือขายองคกรครูที่ ใหความ

สําคัญกับการศึกษา และชวยผลักดัน

การศึกษารวมกับกระทรวงศึกษาธิการ 

(ศธ.) พรอมสะทอนการทํางานการศึกษา

ไดอยางดี เพราะการขับเคล� อนนโยบาย

การศึกษาเร� องตางๆ คงไมใชคนใดคน

หนึ่งทําได แตทุกฝายที่เกี่ยวของจะตอง

รวมมือชวยกันผลักดัน โดยในสวนขอ

เสนอตางๆ ที่ สคคท.เสนอมานั้นตนจะนํา

ไปพิจารณา โดยเฉพาะประเด็นเร� องราง 

พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .. ที่ขณะ

นี้อยูในขั้นตอนของการพิจารณา ซึ่งราง 

พ.ร.บ.ฉบับนี้จะปรับใหมีความเหมาะสม

และยืดหยุนเปนประโยชนตอทุกคน อีก

ทั้งยืนยันวาราง พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาต ิ

พ.ศ. .. จะผลักดันและประกาศใชไดใน

การประชุมรวมรัฐสภาในสมัยสามัญ

ประจําป 2565 นี้อยางแน�นอน.

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง



niversal Music Thailand” ชวนทุกคนมาลุ้นเป็น 1 ในผู้โชคดี 80 คน 

ในการเข้าร่วมชม “Music Is Universal” ไลฟ์ Performance สุดเอ็กซ์

คลูซีฟของวงอินดี้ขวัญใจวัยรุ่น “Valley” เจ้าของเพลงฮิตอย่าง “LIKE 

1999” และซิงเกิลล่าสุดอย่าง “Last Birthday” ผ่านทาง Zoom ในคืนวันพุธที่ 27 

เมษายน 2565 เวลา 20.00-20.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

Valley เป็นวงอินด้ีป๊อปสัญชาติแคนาดา วงดังแห่งเมืองโทรอนโต สมาชิก

ประกอบด้วย ร็อบ ลาสกา นักร้องนำา, ไมเคิล (มิกกี) แบรนโดลิโน มือกีตาร์, อเล็กซ์  

ดิเมาโร มือเบส และคาราห์ เจมส์ มือกลอง

ก่อต้ังในปี 2014 หลังจากท่ีสมาชิกจากวงอื่นอีก 2 วงบังเอิญจองซ้ำาในช่วงเวลา

เดียวกันท่ีสตูดิโอ

บันทึกเสียงในท้อง

ถ่ิน ก่อนจะมาเปิด

ตัว EP แรกของ

พวกเขาในชื่อ Car 

Test ในปี 2015 

ตามด้วย This 

Room Is White 

ในปี 2016 

Valley เคย

ได้รับการเสนอชื่อ

ชิงรางวัล Juno 

Award ในประเภท 

Breakthrough 

Group of the 

Year ในงาน Juno 

Awards ปี 2020

สามารถ

ร่วมสนุกได้ง่ายๆ 

เพียงแค่กดเซฟ

เพลง “Cham-

pagne” ของ “Val-

ley” บน Spotify 

หรือ Apple Music 

อินเดีย เรียกอีกอย่างว่าเป็นทูตสานสัมพันธ์ไทยอินเดีย ซ่ึงเราก็ทำา

หน้าท่ีตรงน้ีให้ดีท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงสรรเสริญมหาตมะ 

คานธี (Vaishnav Jan To) เมื่อ 2 ปีก่อน เป็นการเฉลิมฉลอง 150 ปี

ของท่าน เพลงน้ีเป็นเพลงปลดแอกชาวอินเดียของท่านคานธี และ

เป็นภาษาบ้านเกิดอันเก่าแก่ของท่านนายกฯ นเรนทรา โมดี ซ่ึงการ

ร้องเพลงในวันน้ันแอนก็ได้รับการยอมรับจากคนท่ีน่ันมากข้ึนกว่าเดิม 

ส่วนในช่วงโควิดท่ีผ่านมาในเรื่องงานก็มีกระทบบ้างเหมือนคน

อื่นๆ เราได้ย้ายไปถ่ายท่ีดูไบ แต่ก็ถ่ายไม่ได้เหมือนกัน แต่ตอนน้ีทุก

อย่างดีข้ึนแล้ว ทุกคนปรับตัวในสถานการณ์โควิดได้แล้ว ก็จะเร่ิมถ่าย

เพลงอินเดียประมาณปลายเดือนพฤษภาคม และก็จะทำาเดอะมิวสิคัล                                             

ซีซ่ัน 3 ท่ีเตรียมจะนำาไปโชว์ให้คนท่ัวโลกได้เห็นวัฒนธรรม แอนก็

หวังว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด สถานการณ์โควิดดีข้ึนเรื่อยๆ ทุกอย่างก็

จะเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้”

ลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีชมMusic Is Universal

ไลฟ์Performanceสุดเอ็กซ์คลูซีฟของValley

โอกาสเข้าคารวะท่านเอกอัครราชทูตสุจิตรา ดูไร 

ณ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำาประเทศไทย

อย่างเป็นทางการ เนื่องในวาระสำาคัญระหว่าง

ประเทศ ครบรอบ 75 ปี สานสัมพันธ์ไทยอินเดีย

และในเทศกาลปีใหม่ไทย พร้อมกับพระกากัน มาลิค พระเอก

บอลลีวูดท่ีมาอุปสมบทในไทย รวมไปถึงคณะผู้บริหารบริษัท 

โรงงานแม่รวย จำากัด (โก๋แก่) และผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศท่ี

สนับสนุนมาโดยตลอด

โดย แอน มิตรชัย ในฐานะนักแสดงไทยบอลลีวูด และ

ถือเป็นทูตสานสัมพันธ์ไทยอินเดียท่ีได้รับเกียรติในวาระโอกาส

ต่างๆ อย่างสม่ำาเสมอ ท้ังยังเป็นท่ียอมรับท้ังด้านวัฒนธรรม

และเศรษฐกิจ หรือแม้กระท่ังด้านของภาษา ถือเป็นศิลปิน

ไทยส่งออกท่ีสร้างความภาคภูมิใจในฐานะคนไทยเสมอมา ซ่ึง

เจ้าตัวได้เปิดเผยถึงความรู้สึกในคร้ังน้ี รวมไปถึงอัปเดตผล

งานบอลลีวูดหลังสถานการณ์โควิดเร่ิมดีข้ึนตามลำาดับ

“แอนได้เข้ามาเย่ียมในวาระสำาคัญระหว่างประเทศ สาน

สัมพันธ์ไทยอินเดียครบรอบ 75 ปี เข้าคารวะอย่างเป็นทางการกับ

ท่านทูตอินเดียประจำาประเทศไทย ซ่ึงในโอกาสน้ีเอง พระกากัน มา

ลิค พระเอกบอลลีวูดท่ีมาอุปสมบทในไทย ได้เข้าร่วมในวาระสำาคัญ

คร้ังน้ีด้วย และยังได้มีการพูดถึงการสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงพุทธ

ท้ังของไทยและอินเดีย เรียกได้ว่าเป็นการตอกย้ำาสายสัมพันธ์ให้

แน่นแฟ้นมากย่ิงข้ึน รวมถึงงานเพลงของแอนเอง โดยเฉพาะเพลง

หน้ีกรรม ท่ีแอนร้องท้ังภาษาฮินดีและภาษาไทย ก็ได้ไปถ่ายทำาท่ีพุทธ

คยา ประเทศอินเดียเช่นกัน ถือเป็นเพลงสร้างสันติ เพราะเมื่อปีท่ี

แล้วตัวแอนเองก็ได้รับรางวัลศิลปินผู้ใช้ศิลปะสร้างสันติภาพ (WFF) 

พร้อมกับรับตำาแหน่งทูตวัฒนธรรมท่ีแต่งต้ังโดยองค์กรทางด้านจิต

วิญญาณระดับโลกอย่างเดอะอาร์ทออฟลิฟว่ิง และเพลงน้ีอย่างท่ี

แอนได้กล่าวไป คือบทเพลงน้ีสร้างสันติ ซ่ึงเพลงสามารถเชื่อมโยง

คนท่ัวทุกมุมโลก ทุกชนชาติเข้าด้วยกันได้ และความพิเศษอีกอย่าง

ของเพลงน้ีคือ เป็นการร่วมมือกันขององค์กรไทยและอินเดีย ต่างก็

ช่วยกันสนับสนุนเช่นกัน ถือได้ว่าเป็นสองวัฒนธรรมท่ีโอบกอดกันมา
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11บันเทิง

“ทิดน้อย”..เดิมพันเท่ง?

ล่อยหมัดแรกพอได้

แต่หมัดสองท่ีตามมา เห็นต้องพูดกับคุณเอ๋-ปารีณา ไกรคุปต์ 

นักร้องน้องใหม่ล่ะว่า ออกจะสะเปะสะปะไปนิดนะ!

ก็ท่ีโพสต์.. “วันน้ีมาร้องเรียนการจัดการประกวดมิสแกรนด์ 

ได้อาจมีการจัดเตรียมชุดว่ายน้ำา หรืออนุญาตให้ผู้เข้ากระกวดได้ใส่

ชุดว่ายน้ำา ท่ีวาบหวิว ท่ีมีเน้ือผ้าบาง และเว้ามาก 

จนอาจสามารถเห็นอวัยวะท่ีสำาคัญของผู้หญิง

การจัดการประกวดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์

ประเทศไทย ไม่คำานึงถึงหน้าตาของประเทศ ผิดมาตรฐาน จริยธรรม 

และศีลธรรมของประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมมีหน้าท่ีดูแล

กองประกวดถือเป็นตัวอย่างท่ีไม่ดีแก่เด็กและเยาวชน 

เป็นการกระทำาอนาจารในท่ีสาธารณะ ขอเรียกร้องให้กระทรวง

วัฒนธรรมต้องไปแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์กับคนท่ีจัดการ

ประกวด

และควรมีการจัดมาตรฐานในการจัดการประกวดนางงาม

ขออนุญาตยกตัวอย่าง ในสหรัฐอเมริกา เมื่อ เจเน็ต แจ็กสัน 

ท่ีข้ึนแสดงแล้วนมหลุดออกมาระหว่างการแสดง

 ถูกกระทรวงวัฒนธรรมของอเมริกาลงโทษไม่ให้จำาหน่าย

แผ่นเสียงเป็นเวลา 2 ปี ไม่ให้โฆษณา หรือวิทยุ 2 ปี จนทำาให้ เจ

เน็ต แจ็กสัน หมดอนาคตถึงวันน้ี

แสดงให้เห็นชัดว่า ขนาดวัฒนธรรมตะวันตกยังยอมไม่ได้เลย 

ประเทศไทยย่ิงยอมไม่ได้ 

จึงขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมไม่เพิกเฉยต่อ

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน จะต้องมีดำาเนินการทำาโทษ ดำาเนินคดีให้ถึงท่ีสุด”

ข้อหาอะไรล่ะ? ผมไม่ได้จะถามให้ขุ่นใจ แต่แค่ “อาจสามารถ

เห็นอวัยวะท่ีสำาคัญของผู้หญิง” น่ันหมายความว่า “นมยังไม่หลุด” ให้

เห็นจะจะเหมือนกับเจเน็ต เขียว เอ๊ย แจ็กสัน น่ีนา

จะทำาโทษ จะดำาเนินคดีอย่างไร ในเมื่อสาวงามใจกล้า-หน้า

สวยท้ังหลายยังอยู่ในชุดว่ายน้ำา แม้จะบางเฉียบ เว้าสูง มันก็เพียง

ชวนให้รู้สึกวาบหวามหวิว ไม่เห็นจะลามก อนาจาร..

หรือผิดศีลธรรมตรงไหน?

ผมว่าคุณเอ๋แกล้งเอาหูไปนาเอาตาไปไร่กับเวทีประกวดนาง

งม-นางงามเสียเถอะนะ เอาเวลา  เอาสมอง เอาความรู้ ความ

สามารถไปจัดการกับพวกนักการเมืองดูจะเข้าท่า-เข้าทีกว่า

เน่ีย..ผมไม่ได้พูดเพื่อประโยชน์ส่วนตน ท่ีจะได้ยล-ได้ดูนม

โหนกของสาวงามผู้เข้าประกวดหรอก เพียงแต่ไม่อยากให้คุณเอ๋มา

เสียพลัง-เสียเวลากับประเด็นข้ีหมูราข้ีหมาแห้ง..

ต้องยกระดับตัวเองให้สมกับท่ีประกาศ “จะแรงเป็นล้านเท่า” 

ด้วยคติ.. “เล็กไม่ ใหญ่ต้องปารีณา” สิ แค่ชุดว่ายน้ำา วาบหวิว จน 

“อาจ” เห็นอวัยวะสำาคัญของผู้หญิง จะเก็บมาใส่ใจทำาไมกัน?

เออ..แต่เรื่องน้ีน่าฟัง น่าสนใจ ก็ท่ีคุณเท่ง เถิดเทิง ตลกแนว

หน้าได้หวนกลับมา “กำากับภาพยนตร์” อีกคร้ัง หลังจากท่ีได้เคย

ฝากผลงานเอาไว้กับเรื่อง “เท่งโหน่งคนมาหาเฮีย” เมื่อหลายปีก่อน

คราวน้ี นัยว่าได้ทุนสร้างจากบริษัทเอ็ม ๓๙ ค่ายเดียวกับท่ี

กำาลังน่ังนับเงินกำาไรจากหนัง “แดง พระโขนง” อยู่ในขณะน้ี 

แถมยังได้ซุป’ตาร์อย่าง “อ้ัม-พัชราภา ไชยเช้ือ” กับ “อนันดา 

เอเวอร์ร่ิงแฮม” มาร่วมงานกันเป็นคร้ังแรกอีกด้วย

ได้ยินคุณเท่งคุยว่า ค่าตัวนางเอกสามารถสร้างหนังไทยได้ต้ัง

เรื่องแน่ะ ส่วนพระเอก ก็ไม่มากมาย ซ้ือคอนโดฯ แถวทองหล่อได้

แค่สักห้องอะไรประมาณน้ัน

จะตลก-จะโม้ จริง-ไม่จริงไม่รู้ แต่ท่ีรู้ สรรพากรได้ยินตาลุก

วาวแน่!

ส่วนผมก็ตาโตเหมือนกัน พลันได้อ่านคำาสัมภาษณ์ของคุณ  

เท่ง.. “เรื่องน้ีผมให้คนไทยทุกคนตัดสิน ถ้าผมทำาไม่ถูกใจท่าน ผมก็

คิดว่าผมจะเล่นรายการอย่างเดียว 

ผมจะไม่เล่นหนังแล้ว ผมจะไม่กำากับหนังแล้ว ผมกล้าการัน

ตี ผมม่ันใจกับเรื่องน้ีมากและเต็มท่ีกับการทำางาน เพราะได้น้องๆ ท้ัง

สองคนมาร่วมงานทุกอย่างต้องแฮปป้ีหมด 

อยากเห็นคนไทยหัวเราะย้ิม หัวเราะท้ังน้ำาตา”

โอ้โห..ถ้าลองถึงกับเอาตัวเองเป็นเดิมพัน ก็เห็นทีหนังเรื่อง 

“ทิดน้อย” ท่ีบอกว่าเทศกาลลอยกระทงน้ีได้ดูแน่ จะต้องเป็นหนังท่ี

คุณเท่งทุ่มเทสรรพกำาลังด้วยความมุ่งม่ัน..

ต้องเป็นผลงานท่ีคุณภาพโดนตา-โดนใจของคนดู เพราะผิด

ไปจากน้ี หมายถึงคุณเท่งจะต้องอยู่กับเวิร์คพอยท์..

เล่นรายการทีวีไปจนตาย!.

ป

• อีกหน่ึงบทบาทของ แอน จักรพงษ์ กับ

การเป็นผู้ดำาเนินรายการโปรเจ็กต์ รันเวย์ ไทยแลนด์ 

ท่ีจัดจ้านท้ังสไตล์การพูดและลีลาเชือดเฉือนผู้เข้า

แข่งขัน งานน้ีใครจะได้เป็นสุดยอดดีไซเนอร์ไทยท่ีได้

เจิดจรัสในวงการแฟช่ัน พร้อมคว้ารางวัลรวมมูลค่า

กว่า 1,000,000 บาท และยังได้บินลัดฟ้าสู่นครแห่ง

แฟช่ันเพื่อทำา Work shop ถึงกรุงปารีส ชมพร้อม

กัน วันแรก 7 พฤษภาคมน้ี เวลา 21.00 น. ทางช่อง 

JKN18

• มาแปลกแหวกแนวทุกรอบ สำาหรับเพลง

ใหม่ของวง Cocktail ท่ีมีสีสันให้

แฟนๆ ได้ตื่นเต้นและลุ้นทุกคร้ังใน

แต่ละซิงเกิลว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไร

มาให้ชม ล่าสุดก็ปล่อยหนังส้ันแนว

ดรามาประกอบเพลงใหม่ ส่งเธอออก

ไป ท่ีได้ร่วมงานกับผู้กำากับฝีมือดี มะ

เด่ียว-ชูเกียรติ ศักด์ิวีระกุล พร้อม

ด้วยนักแสดงนำา บอย ปกรณ์  และ แพต  ชญา

นิษฐ์ เตรียมซับน้ำาตารอ ก่อนฟังเพลงเต็มและชมเอ็ม

วีพร้อมกันทางยูทูบ GeneLab วันท่ี 22 เมษายนน้ี 

เวลา 6 โมงเย็น 

• หลังซ้อมกิจกรรมดาวเดือนเสร็จ แก๊งเดือน

คณะก็ขนเครื่องดื่มมาปาร์ต้ีกันในห้องพัก รวมถึง 

คาบคลื่น (จุง อาเชน) และ ดาวเหนือ (ดัง ณัฎฐ์ฐ

ชัย) ท่ีร่วมวงสังสรรค์คร้ังน้ีด้วย ทุกคนต่างเร่ิมเมา

แทบไม่ได้สติ จนดาวเหนือพูดถึงสเปกคนท่ีชอบและ

เล่าเรื่องอดีตว่าเคยไปสารภาพรักให้ไต้ฝุ่นฟัง ทำาเอา

คาบคลื่นท่ีน่ังอยู่ตรงน้ันเผลอเอ่ยถามดาวเหนือว่า

ตอนน้ียังชอบตนอยู่ไหม? ติดตามชมซีรีส์ แล้วแต่

ดาว Star In My Mind วันศุกร์ท่ี 22 เมษายนน้ี เวลา 

20.30 น. ทางช่อง GMM25

• จัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ให้กับผู้ชมภาพยนตร์

แดง พระโขนง ของเอ็ม พิคเจอร์ส                                                  

ไปแบบจัดหนัก เมื่อ 2 ผู้กำากับ 

เอ็กซ์-วัชรพงษ์ ปัทมะ และ 

แจ็ค-เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ 

ดึง 2 นักแสดงระดับตำานานอย่าง 

ทราย เจริญปุระ และ เมฆ-วินัย 

ไกรบุตร จากภาพยนตร์นางนาก 

ซ่ึงเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกท่ีกวาดรายได้ 100 

ล้านบาท งานน้ีกระแสตอบรับดีจนทำาให้ทรายและ

เมฆถึงกับดีใจท่ีแฟนๆ ยังไม่ลืมบทบาทนางนาก และ

พ่ีมาก ท่ีพวกเขาเคยฝากผลงานเอาไว้.

รักชิด

รอบปฐมทัศน์ • ชัยวัฒน์ มิ่งไม้ จากเอ็ม พิคเจอร์ส, วิชัย กุลธวัชชัย จากเมเจอร์ 

ซีนีเพล็กซ์, โปรดิวเซอร์ โขม-ก้องเกียรติ โขมศิริ ร่วมด้วยสองผู้กำากับ มาร์ค-เลิศศิริ 

บุญมี และเอ็ด-วุฒิชัย วงศ์นภดล พร้อมกับทีมนักแสดงนำา นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์, 

เฌอปราง อารีย์กุล, ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์ และอ้น-นพพันธ์ บุญใหญ่ ร่วมงาน

กาลาพรีเมียร์ภาพยนตร์ SLR กล้อง ติด ตาย ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ฮอลลีวูด ฮอลล์ 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

สันต์ สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘แอน มิตรชัย’รอโควิดซา

พร้อมลุยงานบอลลีวูดอีกคร้ัง

นักกอล์ฟอาชีพผู้ท่ีได้

รับการสนับสนุนจากสนาม

กอล์ฟอะเควลล่า กอล์ฟ 

แอนด์ คันทรี คลับ เป็นคน

แรก คือ คุณอรินทพล นุช

เสถียร หรือโปรเท่ห์ หนึ่ง

ในนักกอล์ฟอาชีพที่มีชื่อ

เสียงทั้งในฐานะผู้ดำาเนิน

รายการประจำารายการ 

Club18 ผู้จัดการแข่งขัน

กอล์ฟอาชีพ และนักกอล์ฟ

อาชีพ โดยทางสนามมี

ความภูมิใจและยินดีที่

ได้ต้อนรับโปรเท่ห์เข้าสู่

ครอบครัวในฐานะแบรนด์

แอมบาสเดอร์คนแรก ทางสนามเชื่อมั่นว่าโปรเท่ห์จะ

เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้นักกอล์ฟ

ได้รู้จักสนามเป็นการแพร่หลายมากขึ้น ผ่านกิจกรรม

และรายการต่างๆ ของโปรเท่ห์และกิจกรรมร่วมกับ

ทางสนามเอง โดยโปรเท่ห์จะมีการปักโลโก้สนามบน

เสื้อผ้าและถุงกอล์ฟเพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์

แบรนด์ของอะเควลล่าฯ

สนามอะเควลล่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ 

สนามกอล์ฟระดับแชมเปียนชิพ 18 หลุม พาร์ 72 

ออกแบบโดย แปซิฟิก โคสต์ ดีไซน์ พร้อมคลับเฮาส์,                                                                  

ห้องอาหารดิ แอพโพรช ที่พร้อมเสิร์ฟเมนูหลากหลาย

โดยเชฟระดับห้าดาว โปรช็อปพร้อมสินค้าพรีเมียม 

สนามไดรฟ์กอล์ฟในร่มระดับมาตรฐานสากล สนาม

มินิกอล์ฟหญ้าเทียม 18 หลุม สปาระดับเฟิสต์คลาส 

และห้องออกกำาลังกายทันสมัยพร้อมวิวสนามกอล์ฟ 

180 องศา ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์เพียง 30 นาที

จากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มคลิก www.aquellagolf.com.

 interthaipost69@gmail.com

“อะเควลล่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ” 

เซ็นสัญญาสนับสนุนนักกอล์ฟอาชีพรายแรก

“U

มี

ตลอด

เพราะการแสดงต่างๆ ของแอนเองท่ีเคยได้แสดงให้ทุกคนได้

เห็น ก็เป็นการผสมผสานกันระหว่างไทยกับอินเดีย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ราวท่ีแอนได้เคยแสดงพุทธประวัติ ธรรมประวัติ อย่างอัมราปาลี 

อชาตศัตรู และเร็วๆ น้ีเรากำาลังจะทำาเดอะมิวสิคัล ซีซ่ัน 3 และท่าน

ทูตก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด เราประทับใจทุกคร้ังเวลาท่ีได้ไป

ทำางานท่ีอินเดีย บางคนก็เป็นฮินดูบ้าง บางคนก็เป็นพุทธ ซ่ึงตัวเชื่อม

โยงเข้ามาก็คือบทเพลง มันไร้ขอบเขต ไม่จำากัดว่าต้องเป็นชาติไหน 

และอย่างท่ีบอกว่าวันน้ีพิเศษมากๆ ท่ีได้เข้ามา

คารวะอย่างเป็นทางการ แอนได้นำาของพิเศษ 

ไม่ว่าจะเป็นเศียรพระพรหม ผ้าไทยและผลไม้

อย่างมะม่วงมามอบให้ ท่านยังออกปากชมพวง

มาลัยท่ีแอนนำามาสวัสดีว่าสวยงามมาก

หลายคนมองว่าแอนเป็นอีกหน่ึงบุคคล

ท่ีเชื่อมความสัมพันธ์ไทยอินเดีย เพราะเราได้

รับการแต่งต้ังจากกระทรวงต่างประเทศของ

อินเดีย เป็นศิลปินท่ีเชื่อมโยงความเป็นไทยกับ

ผ่านทาง https://ValleyTH.lnk.to/MIUSCFB

พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สามารถร่วมสนุก

ได้ตั้งแต่วันที่ 16-24 เมษายน 2565 และจะประกาศผล

ผู้ชนะผ่านทาง Universal Music Thailand Facebook 

Page ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 บอกได้เลยว่า 

แฟนๆ Valley ห้ามพลาด!



12 ขาวประชาสัมพันธ

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

แผนบริหารจัดการน้ําในฤดูแลงป

เพาะปลูก 2564/65 เริ่ม 1 พ.ย. 64 จะครบ

กําหนด 30 เม.ย. 65 โดยแตละปจะมี

การวางแผนเพาะปลูกของหน�วยงานใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณเพ� อใหสอดคลอง

กับปริมาณนํ้าตนทุน ซ่ึงในปน้ีจากสถานการณ

โควิด-19 ประชาชนกลับภูมิลําเนาและทํา

อาชีพเกษตรเพิ่มมากขึ้น สงผลตอการปลูก

ขาวนาปรังในปนี้ที่เกินแผนสงเสริมเทาตัว 

แตทางกลับกันพบวามีการใชน้ําเกินแผนไป

เล็กนอยประมาณรอยละ 1-2 เทานั้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดี

กรมชลประทาน กลาววา กรมชลประทาน

พอใจกับผลสัมฤทธิ์ของผลการบริหารจัดการ

น้ําในฤดูแลงป 2564/65 เน� องจากมีการใช

น้ําเกินแผนประมาณรอยละ 1-2 ของแผนที่

วางไวเทานั้น ซึ่งไมสงผลตอปริมาณน้ําสํารอง

แตอยางใด  ในขณะที่การเพาะปลูกเพิ่มขึ้น

เกือบเทาตัว โดยทั่วประเทศกําหนดแผน 

6.41 ลานไร มีการปลูกจริง 8.07 ลานไร

หรือรอยละ 125.75 ปจจุบันเก็บเกี่ยวแลว 

3.96 ลานไร จึงถือเปนผลสําเร็จจากความ

รวมมือของภาคประชาชน เกษตรกร ผวจ.

และองคกรปกครองทองถิ่น รวมถึงกํานัน 

ผูใหญบาน กลุมผูใชน้ําอยางยอดเยี่ยมที่ได

รวมกันประหยัดน้ําในการทําการเกษตรจน

ทําใหผลการใชน้ําออกตามที่กลาว

“ในการบริหารน้ําครั้งนี้ ได เนนย้ํา

ใหปฏิบัติตามแผนฤดูแลงที่คณะกรรมการ

นโยบายน้ําแหงชาติ(กนช.)กําหนด และให

มีการใชแหลงน้ําในแกมลิงที่กักเก็บไว หรือ

ใชน้ําในพื้นที่เปนสําคัญ ขณะที่น้ําจากเข� อน

กองทุนเพ� อความเสมอภาคทางการ

ศึกษา (กสศ.) ขอเชิญผูสนใจเขารวมสัมมนา 

“ไมโครไฟแนนสเบิกทางสูความเทาเทียม: 

จากกิจการเล็กๆ ของสตรีสูการศึกษาของเด็กๆ” 

(Microfinance as a Path to Equality: From 

Women’s Microbusiness to Children’s 

Education) เวทีสัมมนาระดับสากลเพ� อแลก

เปลี่ยนองคความรูและแนวคิดเร� องการสราง

ความเทาเทียม รวมทั้งหลักประกันทางการ

ศึกษา พบกับ มร.เรยมอนด แพทริค เซริโอส 

ผูชวยผูอํานวยการฝายยุทธศาสตรและ

บริหาร Negros Women for Tomorrow 

Foundation (NWTF) ดร.ฟาอิส ชาห ผูอํานวยการ 

Yunas Center, Asian Institute of Technology 

และนายอิษฏ ปกกันตธร นักบริหารแผนงาน

อาวุโสดานนวัตกรรม ทุนการศึกษา และ

วิเทศสัมพันธ กสศ. ในวันพุธที่ 27 เมษายน 

เวลา 13.30 – 15.00 น. ผานทางเพจเฟซบุก 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

(www.facebook.com/EEFthailand) โดยมี

ลามแปลภาษาตลอดรายการ สนใจลงทะเบียน

เขารวมการสัมมนาได โดยไมเสียคาใชจาย 

ตั้งแตวันนี้ – 26 เมษายน 2565 ภายใน

เวลา 18.00 น. โดยสแกน QR Code หรือ

กรอกขอมูลในลิงก https://bit.ly/3vqhf2h 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่เพจเฟซบุก สัมมนา

วิชาการนานาชาติ กสศ. (www.facebook.

com/EEFInterForums)

26-28 เมษายน หองอาหาร ดิ ออร

ชารด โรงแรมแคนทารี โคราช ขอเชิญทุก

ทานมาจัดเต็มกับเทศกาลอาหารอิตาเลียน 

เพลิดเพลินกับบุฟเฟตมื้อค่ําระดับพรีเมี่ยม 

ที่คัดสรรแตวัตถุดิบชั้นดี มารังสรรคเปน

เมนูอิตาเลียนยอดนิยมที่ทุกคนช� นชอบ อาทิ 

สลัด พาสตา พิซซา และเมนูอิตาเลียนนานา

ชนิด อีกมากมาย พรอมอิ่มอรอยไปกับมุม

พาสตาจานโปรด ที่สามารถเลือกเสนและ

ซอสไดเองในสไตลที่คุณช� นชอบ ปรุงสด

แบบจานตอจาน อิ่มคุม ไมจํากัดเวลา พลาด

ไมไดกับบุฟเฟตมื้อค่ําสุดแสนพิเศษ ตั้งแต

เวลา 18.00-22.00 น. ในราคาเพียง 750 บาท 

(สุทธิ)/ทาน (เด็กอายุตํ่ากวา12 ป ลดคร่ึงราคา) 

สํารองที่นั่ งลวงหนาหรือสอบถามขอมูล

เพิ่มเติมไดที่ โรงแรมแคนทารี โคราช โทร.

0-4435-3011 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต www.

kantarycollection.com

เพราะสถานการณแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังมีผูติดเชื้อ

อยางตอเน� อง บมจ. เซนตเมด หรือ SMD 

จึงหวงใยผูถือหุน จึงเตรียมประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจําป 2565 ผานส� ออิเล็กทรอนิกส 

(E-AGM) ในวันท่ี 26 เมษายน เวลา 13.30 น. 

ซึ่งในที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล

ประจําป 2564 ท้ังเงินสดและหุนเพ� อตอบแทน

ผูถือหุน โดยจายปนผลเปนเงินสด 0.50 บาท

ตอหุน และจายเปนหุนในอัตรา 20 หุน : 

1 หุน งานนี้ผู ถือหุนเตรียมรับปนผล 20 

พฤษภาคมนี้ ไดเลย ฟากผูบริหาร “ดร.วิโรจน 

วสุศุทธิกุลกานต” ตอกย้ําแผนการดําเนินงาน

ป 2565 ท่ีพรอมเดินหนาทําสถิติสูงสุดตอเน� อง 

เรียกวาเปนปทองของหุน SMD จริงๆ 

ซีคอน บางแค เอาใจคนรักสัตว 

จัดงาน “นอนขี้เซากับตาวนอนนอย” ยกขบ

วนกวนสัตวนอนเยอะแสนขี้เซานอนไดทั้ง

วันไมมีเบ� อ ประชันความสดใสน�ารักกับ สัตว

นอนนอยแตนอนนะเวลาสวนใหญหนักไป

ทางกินซะมากกวา มาใหไดช� นชมและศึกษา

ธรรมชาติอยางใกลชิด พรอมชมสัตวเลี้ยง

สุดแปลกหายาก สนุกสนานกับกิจกรรมปอน

อาหารสัตว  เลือกซ้ือผลิตภัณฑสําหรับสัตวเล้ียง

แสนรัก ระวางวันน้ี – 2 พฤษภาคม ลานกลาง 

ชั้น 1 ซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ หรือ SYS 

ผูผลิตเหล็กเอชบีม ไวดแฟลงก มานานมากกวา 

25 ป รวมออกบูธในงานสถาปนิก’65 โดยมี

การนําเสนอบริการงานโครงสรางเหล็กครบ

วงจร Steel Solution by SYS ที่มีใหตั้งแต

การออกแบบโครงสรางเหล็ก การประกอบ

โครงสรางจากโรงงาน และการติดตั้งที่หนา

งานดวยระบบ Bolted Connection ซึ่งทําให

กอสรางไดอยางรวดเร็ว แข็งแรง และมี

คุณภาพในการกอสรางสูง การันตีดวยโครงการ

ชั้นนําตางๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมาพรอม

ผลิตภัณฑเดน “เหล็กพรอมทําสีรองพื้นกัน

สนิม” (SYS PRIMERBOND) ซ่ึงผานการเตรียม

ผิวและการทําสีรองพื้นอยางมีมาตรฐาน

ระดับสากลมาจากโรงงาน จึงมั่นใจไดวาจะ

ไดเหล็กทําสีที่คุณภาพเยี่ยม ทนทานกวา อีก

ทั้งชวยลดเวลา และความยุงยากจากการทํา

สีหนางานเองอีกดวย พบกับนวัตกรรมระบบ

งานโครงสรางอันทันสมัยจาก Steel Solution 

by SYS และขอคําปรึกษางานโครงสราง

เหล็ก ไดที่ บูธ SYS (หมายเลข B501 / Grid 

line: Q22) อาคารชาเลนเจอร ฮอลล อิม

แพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 26 เมษายน - 1 

พฤษภาคม เวลา 10.00-20.00 น.

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

เบเยอร รวมสนับสนุนผลิตภัณฑสีกับคายเพ� อเด็ก สานตอโครงการ Be Happy ปที่ 8

มอบความสุขสูสังคม      อมรรัตน ชัยยศบูรณะ ที่ปรึกษาประธานเจาหนาที่บริหาร 

กลุมบริษัท เบเยอร จํากัด มุงสรางความสุขสูสังคมตามปณิธานขององคกร สานตอโครงการ 

“Beger Be Happy สีเบเยอรสีแหงความสุข” เปนปที่ 8 พรอมมอบผลิตภัณฑสีทาอาคาร

ใหกับผูแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นําไปใชใน “คายเพ� อนเด็ก” ณ โรงเรียนบาน

ฟากหวย ตําบลฟากหวย อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว โดยมีวัตถุประสงค ในการ

จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ผานกิจกรรมทาสีผนังโรงเรียน สรางสรรคส� อการเรียนการสอน ปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพ

แวดลอมโรงเรียนใหสวยงาม นอกจากนี้ยังเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดี

ในสังคม พรอมใหนักศึกษาพิการไดเขารวมกิจกรรม ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการวางรากฐาน

ทัศนคติของเยาวชนใหตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีความเทาเทียมกันของมนุษย แมจะมี

รางกายที่แตกตางกันก็ตาม

กรมชลฯจับมือปชช.บริหารแผนน้ําแลงป 64/65 สําเร็จแมปลูกเกินแผนเกือบเทาตัว

ที่ระบายออกมานั้นไดขอใหเกษตรกรใชตาม

รอบเวรท่ีหารือรวมกัน จากความรวมมือคร้ังน้ี

จะเห็นวาการเกษตรปนี้ ไมขาดแคลนน้ํา  

แมน้ําทุกสายไมมีปญหาน้ําเค็ม  ซึ่งดร.เฉลิม

ชัย ศรีออน รมว.เกษตรและสหกรณ ไดย้ําให

ชวยเหลือพี่นองประชาชนอยางเต็มที่ อยาให

ผลผลิตเสียหายเพราะเกษตรกรเปนพี่นองใน

ครอบครัวเดียวกัน” ดร.ทวีศักดิ์ กลาว

สํ าหรับผลการจัดสรรน้ํ าฤดูแล ง

ป2564/2565( 30 พ.ย.64-30 เม.ย. 65) และ

ผลการปลูกขาวนาปรัง ณ  วันที่ 18 เม.ย. 65 

พบวา จากปริมาณน้ําตามแผนที่จะจัดสรร 

22,280 ลานลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.) มีการ

จัดสรรน้ําเพ� อการเพาะปลูกไปแลว 21,137 

ลาน ลบ.ม. หรือรอยละ 95 ของแผน คง

เหลือปริมาณตามแผนอีก 1,143 ลานลบ.ม. 

โดยในลุมเจาพระยามีแผนจัดสรรน้ํา 5,700 

ลาน ลบ.ม. มีการจัดสรรแลว 5,840 ลาน ลบ.ม. 

หรือรอยละ 102  ลุมน้ําแมกลองแผนจัดสรร 

5,500 ลาน ลบ.ม. มีการจัดสรรแลว 3,356 

ลาน ลบ.ม.หรือรอยละ 61 คงเหลือปริมาณ

น้ําที่ตองจัดสรรอีก 2,144 ลาน ลบ.ม. หรือ

รอยละ 39   

ทั้ งนี้ผลการเพาะปลูกขาวนาปรัง

ป 2564/65 ขอมูล ณ วันที่ 12 เม.ย. 65 

รายงานวา แผนการเพาะปลูกที่กระทรวง

เกษตรฯ ไดกําหนดไวคือ 6.41 ลานไร  มีการ

ปลูกจริง 8.07 ลานไร หรือรอยละ 125.75 

ปจจุบันเก็บเกี่ยวแลว 3.96 ลานไร อีกทั้งในป 

2565  มีการคาดการณเร� องสถานการณลานีญา 

และสภาพอากาศที่แปรปรวน กรมฯจึงได

รวมกับสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ

(สทนช.) กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสาร

สนเทศทรัพยากรน้ํ า (สสน. )ปรับปฏิทิน

การเพาะปลูกขาวนาปใหสอดคลองกับ

สถานการณ์ เพื่ อป้องกันความเสียหาย

ทางการเกษตร  

ไอคอนสยามชวนคลายรอนตอนรับ

ซัมเมอรจัดเต็มความอรอยกับเมนูขาวเหนียว

มะมวงสุดปง ที่ขนทัพเซ็ตเมนูขาวเหนียว

มะมวงมาใหอิ่มเอมกันถวนหนา รวมสุดยอด

เมนูขาวเหนียวมะมวงจากรานอาหารชั้นนํา 

ภายในไอคอนสยาม เพ� อ

ใหลิ้มรสชาติความอรอย

แบบฟน ๆ เลือกกินกันได

แบบจุใจ ประกาศให โลก

รูวามะมวงไทยไมแพชาติ

ใดในโลก 

เ ริ่ ม ต น กั บ ร า น

กับขาวกับปลา ช้ัน 5 ท่ีจัดสรร

เมนูขาวเหนียวมะมวง 

โดยเนื้อมะมวงมีสีเหลือง

ชวนทาน เสิรฟพรอมกับ

ข า ว เ ห นี ย ว มู น ห อ ม ๆ 

พรอมนํ้ากะทิเขมขน , รานบานขนิษฐา 

เดอะ เฮอริเทจ ชั้น 4 จัดเซ็ตเมนู

ไอศกรีมขาวเหนียวมะมวงในชุด

เคร� องทองอยางงามตา ที่สีละมาย

คลายกับมะมวง พรอมขาวเหนียวมูน

รอนๆ ราดดวยน้ํากะทิ และไอศกรีม

กะทิรสชาติหวานมัน , ราน Yenly 

yours ชั้น 4 เปนรานที่ขึ้นช� อความดัง

ในเร� องความอรอยของมะมวงทุกเมนู ทาง

รานจึงพลาดไมไดที่จะเสิรฟเมนูขาวเหนียว

มะมวง กับเนื้อมะมวงคัดพิเศษ ขาวเหนียว

เขี้ยวงูมูนกับหัวกะทิที่มีความฉ่ําสุดละมุน 

และยังมีไอศกรีมอีกหลากหลายรสชาติให

เลือกทานคูกัน , รานรส’นิยม ชั้น G จัดเมนู

ขาวเหนียวมะมวง ที่มะมวงสุกเหลืองกําลังดี 

กับขาวเหนียวมูน ราดดวยนํ้ากะทิสีขาวนวล ,

ปดทายดวยราน Brix dessert bar ชั้น G 

จัดเต็มกับเมนูแพนเคกขาว

เหนียวมะมวง เน้ือแพนเคกซู

เฟลเดงด๋ึง กัดทีละลายในปาก 

เสิรฟพรอมกับซอสมะมวง 

และมะมวงน้ําดอกไมหั่นเตา

สุกกําลังดี รสชาติหวานอม

เปรี้ยว ทานคูกับขาวเหนียว

มูนสไตลไทย ราดดวยนํ้ากะทิ

หอมๆ ตักทานคูกับไอศกรีม

มะพร า วอ อน เชอร เ บท 

ฟนสุด ๆ  

เ ชิ ญ ม า อิ่ ม

ทองกับสุดยอดเมนู

ขาวเหนียวมะมวง 

ซอฟทพาวเวอรแหง

ยุค จากรานชั้นนํา 

พรอมชมบรรยากาศ

ริมแมน้ําเจาพระยา 

ที่ “ไอคอนสยาม” 

ถ น น เ จ ริ ญ น ค ร 

ทุกวันตั้งแตเวลา 10.00 น. – 22.00 น. 

สามารถเดินทางมาไดดวยรถไฟฟาสายสีทอง 

ลงสถานีเจริญนคร G2 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 

1338 หรือ www.iconsiam.com 

ไอคอนสยาม เสิรฟความอรอย
กับสุดยอดเมนูขาวเหนียวมะมวงจากรานอาหารชั้นนํา

ทดสอบคูมือ      พ.อ.ณัฐพล อริยรัตนธรรม ผูอํานวยการกองขาวกรองทางการภาพ 

กรมขาวทหารบก เปนประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบคูมือปฏิบัติงาน Standard 

Operation Procedure : SOP การใหบริการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพ� อสนับสนุน

ภารกิจดานความมั่นคงและภัยพิบัติ จัดโดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องคการมหาชน) ณ หองวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น โดยมี 

พล.ต.กําชัย วงศศรี รองเจากรมขาวทหารบก, ดร.ปกรณ อาภาพันธุ ผูอํานวยการสํานักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน), ตติยะ ช� นตระกูล รองผูอํานวยการ 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน), ฐนิตา เสือปา 

ผูอํานวยการสํานักสรางเสริมพันธมิตร, ณัฐพร ภูจํานงค หัวหนาฝายบริหารกิจการเครือขาย

ในประเทศ, สุรัสวดี ภูมิพานิช นักภูมิสารสนเทศ และแขกผูมีเกียรติเขารวมการประชุม

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๒๑/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายเสกน แซล้ิม กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินสด - นายเสกน แซล้ิม ๔,๐๐๐ บาท

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย สาขาสีคิ้ว เลขที่บัญชี 

๕๒๖-๒๖๓๑๐๑-๑ ช� อบัญชี

นายเสกน แซลิ้ม

- นายเสกน แซลิ้ม ๔๒,๑๐๘.๙๑ บาท 

(ณ วันที่ ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รวมจํานวนท้ังส้ิน ประมาณ ๔๖,๑๐๘.๙๑ บาท (ส่ีหม� นหกพันหน่ึงรอยแปดบาทเกาสิบเอ็ดสตางค)

บัญชีทรัพยสินที่เสนอสงใหพนักงานอัยการพิจารณาย� นคํารอง 

ขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายเสกน แซลิ้ม กับพวก 

ลงช� อ

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ตําแหน�ง ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ลงช� อ

(นางสาวรุงพลอย ศิริพันธ) 

ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางสาวรุงพลอย ศิริพันธ) 
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมโยธาธิการและผังเมือง    218/1 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร.0-2299-4000 โทรสาร 0-2299-4486

สามารถติดตามขาวสารกรมโยธาธิการและผังเมือง ผานชองทาง YOUTUBE : กรมโยธาธิการและผังเมือง OFFICIAL FACEBOOK : งานประชามสัมพันธกรมโยธาธิการและผังเมือง , เร�องดีดีกับ DPT

E-mail : ipr@dpt.go.th เว็บไซต : www.dpt.go.th

เอาฤกษเอาชัย    คุณหญิง สุจิตรา มงคลกิติ และ สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน จัดพิธีบวงสรวง

ตั้งศาลและทําบุญขึ้นบานใหม ณ อําเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี มุกดา เอื้อวัฒนะสกุล, 

รัตนา นรพัลลภ, ธีระยุทธ -  ธีระเกียรติ  - สมกมล - ภัสรกรณ  - ภานุมาศ - ราศรี จิราธิวัฒน  

พรอมลูกๆหลานๆ รวมในพิธี

TOA มอบหองเอกซเรยความดันลบ สถาบันประสาทวิทยา     ประจักษ - ละออ ต้ังคารวคุณ 

ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอเอ เพนทฯ สงมอบหองเอกซเรยหลอดเลือดและหองเอกซเรย

คอมพิวเตอรความดันลบ เปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท เพ� อชวยเหลือผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองในภาวะฉุกเฉิน โดยมี  ผศ.ผศ. พิเศษ นพ.ธนินทร เวชชาภินันท และ พญ.ทัศนีย 

ตันติฤทธิศักดิ์ รับมอบ ที่สถาบันประสาทวิทยา   

AIS refresh yOur wOrld @centralwOrld      ภูมิใจ กฤติยานนท, อรดา เกิดหงษ และ

มณีจันทร สมิทธิสมบูรณ จัดแคมเปญ AIS refresh yOur wOrld @centralwOrld ชวนลูกคาใช

คะแนนแลกสวนลด 30 บาท กับกวา 30 รานคาชั้นนํา ในเซ็นทรัลเวิลดที่รวมรายการ พรอม

เสิรฟความสดช� นอยางตอเน� องตลอด 61 วัน ตั้งแต 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565 ที่ชั้น 

3 โซนเอเทรียม โดยมี แอรอน เฉิน ธมลวรรณ ตั้งคารวคุณ เกวลิน เลิศศักดิ์วิมาน และ

มาริษา ทองสุขดี รวมงาน ที่ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด

โออิชิ กรุป จัดโครงการ “น้ําด� มสะอาด” ครั้งที่ 4 ใหแก โรงเรียนวัดสํานักบก จังหวัดชลบุรี

นงนุช  บูรณะเศรษฐกุล 

กรรมการผูจัดการ บริษัท โออิชิ 

กรุป จัดโครงการ “น้ําด� มสะอาด” 

คร้ังท่ี 4 ปรับปรุงระบบนํ้าด� มสะอาด 

พรอมจัดพิธีสงมอบโครงการ 

ใหแกโรงเรียนวัดสํานักบก โดยมี 

ธานินทร แซเตียว ประธานกรรมการ

สถานศึกษาโรงเรียนวัดสํานักบก 

พรอมดวย จําเรียง ไพบูลยบัญจะ 

ผูอํานวยการโรงเรียน เปนผูแทน

รับมอบ ณ โรงเรียนวัดสํานักบก  

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

นายเขมแข็ง  ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรม

สงเสริมการเกษตร เปดเผยวา จากที่กระทรวง

เกษตรและสหกรณ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีออน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ไดมีนโยบายสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการ

ผลิตเกลือ เพ� อชวยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือ

ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ภายใตนโยบาย 5 

ยุทธศาสตรปฏิรูปภาคเกษตรฯ และแผนปฏิบัติ

การพัฒนาเกลือทะเลไทย ปงบประมาณ 2566 

– 2570  มีเปาหมายเพ� อพัฒนาเกลือทะเลไทย

ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สรางตลาดที่มี

ความหลากหลาย รักษาเสถียรภาพราคาเกลือ

ทะเลไทย และมีการบริหารจัดการพื้นที่ทํานา

เกลือทะเลที่ดี กรมสงเสริมการเกษตรในฐานะ

ฝายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย 

จึงไดรวมมือกับหน�วยงานภาคีเครือขาย ดําเนิน

การสงเสริม ความรู ทักษะ และเตรียมความพรอม 

ทั้งในดานกระบวนการผลิต และขั้นตอนการ

ขอรับรองมาตรฐาน GAP ใหแกเจาหนาที่และ

เกษตรกรชาวนาเกลือทะเลทั้ง 7 จังหวัด และ

จากผลดําเนินการดังกลาว ไดประสบความสําเร็จ

ตามเปาหมายท่ีวางเอาไว โดยปจจุบันมีเกษตรกร

ไดผานการรับรองมาตรฐาน GAP จํานวน 6 ราย 

ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ

จันทบุรี สวนจังหวัดอ� นๆ อยูระหวางการดําเนิน

การตรวจรับรอง ซึ่งเกษตรกรที่ผานการรับรอง

เกษตรกรชาวนาเกลือแมกลองยิ้ม GAP 

ชวยสรางจุดขาย คนซื้อมั่นใจ อนาคตขอกาวสูแปลงใหญ

จะสามารถผลิตเกลือทะเลไดอยางมีคุณภาพ 

และไดมาตรฐาน เกิดรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน

ดาน นายเชาว เฮงสกุล ประธาน

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพเกลือสมุทรสงคราม 

ต้ังอยูเลขท่ี 2/3 หมู 6 ต. บางแกว อําเภอเมืองฯ 

จังหวัดสมุทรสงคราม หนึ่งในเกษตรกรที่ผาน

การรับรองมาตรฐาน GAP เปดเผยวา การทํา

นาเกลือ เปนอาชีพหลักของครอบครัวที่สืบทอด

กันมานานแลว ตนเองเองนั้นมีพื้นที่ทํานาเกลือ

รวม 41 ไร ตอมาทางสํานักงานเกษตรจังหวัด

สมุทรสงคราม และสํานักงานเกษตรอําเภอเมือง

ไดเขามาสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมจัดตั้ง

เปนวิ สาหกิ จชุมชนพัฒนาคุณภาพเกลื อ

สมุทรสงครามขึ้น ปจจุบันมีสมาชิกรวม 7 คน 

รวมกันผลิตเกลือจําหน�าย โดยมีดอกเกลือธรรมชาติ

เปนสินคาหลักที่ ไดรับความนิยมจากผูบริโภค 

ซึ่งนอกจากไดรับการสงเสริมใหเกิดการรวม

กลุมแลว ยังไดรับการพัฒนาดานประสิทธิภาพ

การผลิต จนไดรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งถือ

เปนกลุมเกษตรกรรุนแรก ๆ ที่ไดรับการรับรอง 

ซึ่งทําใหกลุมไดรับประโยชนอยางมาก ทั้งดาน

การผลิตที่ ไดคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น อีกทั้ง

ยังสามารถเปดตลาดใหม ดวยการไปออกราน

จําหน�ายในงานตาง ๆ ที่สวนราชการจังหวัดขึ้น

ทั้งในพื้นที่ และที่กรุงเทพฯ”

นายเชาว กลาวตอไปวา เม� อทางกลุม

ไปออกรานจําหน�ายในงาน จะนําใบรับรอง

มาตรฐาน GAP ไปแสดงใหกับลูกคาไดดูดวย 

เพ� อเปนการยืนยันวา มีขั้นตอนการผลิตที่ไดรับ

มาตรฐาน และเกลือที่ผลิตนั้นสะอาด ปลอดภัย 

ซ่ึงผลตอบรับจากลูกคาท่ีผานมาน้ัน ถือวา ดีมาก 

และจากประสบการณที่ไดรับ จึงอยากแนะนํา

เพ� อนๆ เกษตรกรชาวนาเกลือวา ใหพัฒนาการ

ผลิตเขาสูมาตรฐาน GAP ขั้นตอนไมยุงยาก 

เพราะมีเจาหนาท่ีเกษตรอําเภอเขามาใหคําแนะนํา

ทุกขั้นตอนตลอดเวลา เกษตรกรเพียงแคตั้งใจ

ปรับปรุงในสวนที่สําคัญ เชน ยุงฉางเก็บเกลือ

ใหไดมาตรฐานตามที่กําหนด รวมถึงการจัดการ

อ� น ๆ ซ่ึงเปนเร� องท่ีงายมาก และทุกคนสามารถทําได

“เปาหมายตอไปในอนาคตน้ัน ทางวิสาหกิจ

ของเราอยากยกระดับการประกอบอาชีพ เขาสู

การเปนแปลงใหญเกลือทะเล ตามนโยบายของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดวยเปนโครงการ

ที่สรางโอกาสในการพัฒนาอาชีพ เพราะใหการ

สนับสนุนต้ังแตการผลิตไปจนถึงการตลาด จะชวย

ทําใหเกษตรกรชาวนาเกลือหลุดพนจากปญหา

ตางๆ โดยเฉพาะการถูกกดราคาจากพอคาที่

เขามารับซื้อ เปนตน ซึ่งขณะนี้กําลังอยูระหวาง

การรวบรวมเพ� อนเกษตรกรที่สนใจมาเขารวม 

เพ� อย� นสมัครกับทางสํานักงานเกษตรอําเภอตอไป” 

นายเชาว กลาว

ท้ังน้ี สําหรับเกษตรกรท่ีสนใจ กรมสงเสริม

การเกษตร แนะนําใหศึกษาคูมือการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีสําหรับการทํานาเกลือทะเล 

(มกษ.9055-2562) ไดท่ี http://e-book.acfs.go.th/

Book_view/212 หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

ในการเตรียมความพรอมสําหรับการขอรับการ

รับรองมาตรฐานไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอใกลบาน

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจาหนาท่ี 

บริหาร บมจ. ทิพย กรุป โฮลดิ้งส และ 

กรรมการผูจัดการใหญ  บมจ.ทิพยประกันภัย 

และผูบริหาร ใหการตอนรับ ดร.สุทธิพล 

ทวีชัยการ เลขาธิการและผูบริหารสํานักงาน  

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พรอมคณะ

ผูบริหารผูทรงคุณวุฒิ หลักสูตรวิทยาการ

ประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุนที่ 10 

“ทิพยประกันภัย” ใหการตอนรับ คณะผูทรงคุณวุฒิ วปส.รุนที่ 10

คปภ.เยี่ยมชมระบบงานสุดล้ํากับนวัตกรรมอัจฉริยะ

ในโอกาสเขาเยี่ยมชมระบบงานสุด

ล้ํากับนวัตกรรมอัจฉริยะ อาทิ ศูนย TIP’s 

Center of Excellence (TIP COE) การให

บริการลูกคาแบบครบวงจร โดยใชเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย , หอง Inspiration Chamber 

(TIP IC) Innovative Co-Working Space 

ที่ออกแบบและติดตั้งอุปกรณสุดล้ําพรอม

นวัตกรรมการใชงานแบบ 360 องศา , 

CSC Room หองปฏิบัติการสําหรับสินไหม

ฉลองครบ 77 ป      

สุรจิตร จากเครือ กรรมการผูจัดการ 

บ.นครปฐมเซ็นทรัลแกส จํากัด เปนเจาภาพ

ฉลองอายุ 77 ป ให กิตติ แดนศิลป อดีต

ตํารวจเหลาหลายจังหวัด โดยมี กิจจา เสาวรส 

นอภ.คนดัง จากอ.วังสมบูรณ จ.สระแกว 

และ ณัฐวดี รวมอวยพร

รถยนต เพ� อมอนิเตอร

การปฏิบัติงานของ

พนั ก ง า น สํ า ร ว จ ภั ย 

พ ร อ ม ส า ม า ร ถ ป รั บ

เปลี่ยนเปนหอง War 

Room ควบคุมระบบ

สินไหมในกรณีเกิดภัย

พิบัติไดทันที ระบบ IT 

ที่มีความทันสมัย และ

ระบบงานตางๆ เพ� อ

รองรับการคิดคนและ

ออกแบบนวัตกรรมการประกันภัยเพ� อตอบ

สนองความตองการในยุคดิจิทัลรวมถึงการ

ให้บริการลูกค้าอย่างสะดวกรวดเร็วเพื่อ

สรางความพึงพอใจสูงสุด ณ อาคารทิพย

ประกันภัย สํานักงานใหญ พระราม 3
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14 บทความ-ต่างประเทศ

อของดินแดนเล็กๆ ที่ ไม่ค่อยจะมีใครรู้จักเท่าไหร่ 

กำ�ลังจะกล�ยเป็นชื่อที่คนทั้งโลกต้องเริ่มทำ�คว�ม

รู้จัก

ชื่อนั้นคือ Kaliningrad

ดินแดนแห่งนี้กล�ยเป็นที่ต้องสนใจเพร�ะสงคร�ม

ยูเครน

และเมื่อฟินแลนด์กับสวีเดนประก�ศว่�จะละทิ้ง

นโยบ�ยเป็นกล�งด้วยก�รสมัครเข้� NATO รัสเซียก็ประก�ศ

ว่� Kaliningrad จะเป็นจุดที่มีคว�มสำ�คัญท�งยุทธศ�สตร์

สำ�หรับรัสเซียขึ้นม�ทันที

Kaliningrad คืออะไร?

ค�ลินินกร�ดเป็นดินแดนของรัสเซียที่ตั้งอยู่ใจกล�ง

ยุโรป

ที่ต้องสนใจจุดนี้เป็นพิเศษ เพร�ะอ�จจะกล�ยเป็นที่

ฐ�นยิงนิวเคลียร์ที่อ�จจะถล่มยุโรปได้...ห�กสงคร�มขย�ยวง

จ�กยูเครนเข้�สู่ประเทศสม�ชิก NATO

เพร�ะรัสเซียประก�ศแล้วว่�ถ้� 2 ประเทศนี้เข้�เป็น

สม�ชิก NATO คำ�ว่� “บอลติกปลอดนิวเคลียร์” ก็เป็นอัน

ยกเลิกไปทันที

ค�ลินินกร�ดเป็นเขตก�รปกครองของสหพันธรัฐรัสเซีย 

ตั้งอยู่บริเวณช�ยฝั่งทะเลบอลติก 

ที่น่�สนใจคือ แม้จะเป็นของรัสเซีย แต่ค�ลินินกร�ดก็

ไม่ได้อยู่ติดกับแผ่นดินใหญ่รัสเซีย 

ห�กแต่มีช�ยแดนติดกับโปแลนด์และลิทัวเนีย 

ถือว่�เป็นแดนของรัสเซียที่อยู่ใจกล�งยุโรปกันเลยที

เดียว

ถูกมองว่�เป็นดินแดนที่ถูกปิดล้อม (ที่ฝรั่งเรียกว่� 

Enclave) ก็ได้

หรือจะเรียกว่�เป็น “ไข่แดง” ที่มีคว�มสำ�คัญท�ง

ยุทธศ�สตร์อย่�งยิ่งก็ได้เช่นกัน

ห�กสงคร�มยูเครนยืดเยื้อ และห�ก NATO ขย�ยม�

กินประเทศริมทะเลบอลติกทั้งหมด รัสเซียก็มีแผนที่จะติดตั้ง

อ�วุธนิวเคลียร์ที่ค�ลินินกร�ด 

เพร�ะนี่คือม�ตรก�รป้องปร�มสำ�หรับมอสโกที่มีคว�ม

สำ�คัญยิ่ง

นักวิเคร�ะห์ท�งยุทธศ�สตร์สงคร�มบ�งสำ�นักเชื่อว่� 

ห�ก NATO เข้�ม�มีบทบ�ทกำ�กับก�รสู้รบในยูเครนม�กขึ้น

ต�มลำ�ดับ หรือถ้�รัสเซียมองไปที่อดีตส�ธ�รณรัฐโซเวียต

อื่นๆ ที่กำ�ลังส่งอ�วุธให้กับยูเครน 

ค�ลินินกร�ดก็อ�จกล�ยเป็นฐ�นที่ตั้งสำ�หรับก�รโจมตี

ประเทศที่มอสโกถือว่� “ไม่เป็นมิตร” ของตนก็ได้

เป้�ที่ชัดเจนสำ�หรับรัสเซียห�กเกิดก�รสู้รบในกรณีนี้ก็ย่อม

จะหนีไม่พ้นแนวช�ยแดนท�งตะวันออกสุดของ NATO

นั่นก็คือโปแลนด์กับเบล�รุส 

หรือหนึ่งในกลุ่มประเทศบอลติก เช่น เอสโตเนีย, ลัตเวีย, 

ลิทัวเนีย...

ซึ่งอยู่ห่�งจ�กค�ลินินกร�ดเพียงเล็กน้อยเท่�นั้น

นักวิเคร�ะห์ท�งทห�รบอกว่� ปูตินได้เตรียมคว�มพร้อม

ของกองกำ�ลังนิวเคลียร์ตั้งแต่เริ่มโจมตียูเครนแล้ว

เป็นที่รู้กันว่�รัสเซียมีขีปน�วุธนิวเคลียร์ Iskander

บ�งสำ�นักเชื่อว่� Iskander ม�ประจำ�ก�รอยู่ในค�ลินิน

กร�ดแล้ว

และอ�จจะเล็งไปที่เมืองหลวงในยุโรป...เผื่อในกรณีที่คว�ม

ขัดแย้งบ�นปล�ยไปสู่สงคร�มนิวเคลียร์

จริงหรือที่รัสเซียได้ว�งกำ�ลังนิวเคลียร์ไว้ที่นั่นแล้วแม้ก่อน

สงคร�มยูเครนระเบิด

ดมิทรี เปสคอฟ โฆษกรัฐบ�ลรัสเซียพูดไว้เมื่อปี 2018 ว่�

เป็นเรื่องภ�ยในของรัสเซีย ไม่จำ�เป็นที่จะต้องบอกกล่�วกับใคร 

เข�เคยบอกว่� “ก�รติดตั้งอ�วุธใดๆ หรือหน่วยทห�รใน

ดินแดนของรัสเซียเป็นเรื่องของสหพันธรัฐรัสเซียเท่�นั้น”

แต่เพื่อนบ้�นใกล้ชิดเช่นประธ�น�ธิบดีของลิทัวเนีย ดู

เหมือนจะเคยยืนยันว่�รัสเซียได้ติดตั้งอ�วุธนิวเคลียร์ในค�ลินิน

กร�ดเรียบร้อยแล้ว

อีกบ�งกระแสอ้�งข้อมูลจ�กภ�พถ่�ยท�งด�วเทียมที่ชี้

ไปว่� มีคว�มเป็นไปได้สูงที่รัสเซียได้จัดสถ�นที่จัดเก็บอ�วุธ

นิวเคลียร์ในค�ลินินกร�ดแล้วเช่นกัน

แม้ก่อนจะเกิดสงคร�มยูเครน ดมิทรี เมดเวเดฟ รอง

ประธ�นสภ�คว�มมั่นคงรัสเซีย และอดีตประธ�น�ธิบดีเคย

ตอกย้ำ�ว่� รัสเซียส�ม�รถนำ�อ�วุธนิวเคลียร์ไปใช้ในค�ลินิน

กร�ดได้

เพร�ะ NATO ได้ติดตั้งขีปน�วุธในโปแลนด์และประเทศ

ยุโรปตะวันออกอื่นๆ แล้วเช่นกัน

ผู้รู้เล่�ว่�ค�ลินินกร�ดมีข้อได้เปรียบอีกอย่�งหนึ่งคือ มี

ท่�เรือที่ปลอดน้ำ�แข็งตลอดทั้งปีเพียงแห่งเดียวใน

ทะเลบอลติก 

เป็นจุดยุทธศ�สตร์ท�งด้�นก�รขนส่งทั้งในแง่

ก�รค้�และท�งคว�มมั่นคงที่มีคว�มสำ�คัญสำ�หรับ

รัสเซีย

และสำ�หรับกลุ่มประเทศบอลติกอย่�งเอสโต

เนีย ลัตเวีย และลิทัวเนียอีกด้วย

คว�มเป็นม�ของค�ลินินกร�ดที่เป็นของรัสเซีย 

แต่ม�ว�งไว้ ณ ใจกล�งยุโรปก็น่�สนใจไม่น้อย

ย้อนกลับไปศตวรรษที่ 13 ค�ลินินกร�ดเคย

มีชื่อว่� เคอนิชส์แบร์ค (Konigsberg) 

เป็นภ�ษ�เยอรมัน แปลว่� หุบเข�แห่งกษัตริย์ 

อีกทั้งเป็นเมืองหลวงของร�ชอ�ณ�จักรปรัส

เซีย หรือที่กล�ยม�เป็นเยอรมนีในปัจจุบัน 

ถึงปี 1701 ร�ชวงศ์ย้�ยเมืองหลวงไปยังกรุง

เบอร์ลิน

ปรัสเซียเสียเคอนิชส์แบร์คให้กับรัสเซียในช่วง

ปี 1758 แต่ส�ม�รถยึดคืนม�ได้ในอีก 4 ปีต่อม� 

มีบันทึกไว้ว่�ในช่วงสงคร�มโลกครั้งที่ 2 ที่

นี่เป็นสน�มรบที่รุนแรงระหว่�งกองกำ�ลังโซเวียตและน�ซี

เยอรมนี

พอสงคร�มสงบเมื่อปี 1945 เมืองนี้ก็ตกเป็นของ

สหภ�พโซเวียต

เปลี่ยนชื่อเป็นค�ลินิน 

เป็นก�รให้เกียรติ มิค�อิล ค�ลินิน ผู้นำ�คนสำ�คัญของ

พรรคคอมมิวนิสต์ 

และรัฐบุรุษซึ่งเป็นประมุขอย่�งเป็นท�งก�รของ

สหภ�พโซเวียต ระหว่�งปี 1922-1946

เมื่อสหภ�พโซเวียตล่มสล�ยในปี 1991 ค�ลินินกร�ดก็

ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียม�จนถึงวันนี้

เมืองเล็กๆ แห่งนี้มีประช�กรประม�ณ 1 ล้�นคน

ส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพม�จ�กส่วนต่�งๆ ของรัสเซีย

จ�กเมืองเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก อ�จจะกล�ยเป็นจุด

บนแผนที่ที่ทุกคนต้องจำ�ให้แม่นยำ�ขึ้น

เพร�ะคนทั้งโลกกลัวว่�สงคร�มนิวเคลียร์จะเกิด...และ

อ�จจะเริ่มจ�กจุดนี้ก็ได้!.

ชื่

‘มาครง-เลอเปน’ ดีเบตเดือดก่อนเลือกตั้ง

ปารีส • เอเอฟพีร�ยง�นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่�นม�ว่� ประธ�น� 

ธิบดีเอมม�นูเอล ม�ครง ของฝรั่งเศส กับคู่แข่งขว�จัด ม�รีน 

เลอ เปน เตรียมพร้อมแล้วสำ�หรับก�รห�เสียงโค้งสุดท้�ย ก่อน

ก�รเลือกตั้งประธ�น�ธิบดีรอบ 2 นัดชี้ข�ด หลังดีเบตกันอย่�ง

ดุเดือด โดยเฉพ�ะในประเด็นเกี่ยวกับรัสเซียและผ้�คลุมศีรษะ

ของผู้นับถือศ�สน�อิสล�ม ก�รเลือกตั้งประธ�น�ธิบดีฝรั่งเศส

รอบ 2 เป็นก�รแข่งขันระหว่�งม�ครงผู้มีคว�มคิดท�งก�รเมือง

เป็นกล�ง กับเลอเปนที่ต่อต้�นผู้อพยพที่ต้องก�รขึ้นเป็นผู้นำ�

ขว�จัดคนแรกของประเทศ ทั้งคู่เหลือเวล�ห�เสียงเพียง 2 วัน 

เนื่องจ�กวันเส�ร์เป็นวันแห่งคว�มสงบ ไม่อนุญ�ตให้ห�เสียง 

โดยในวันพฤหัสบดีม�ครงมีกำ�หนดพบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท�งตอน

เหนือของกรุงป�รีส ขณะที่เลอ เปน ไปห�เสียงที่อ�ร์ร�ส์ เมือง

ท�งเหนือของประเทศ ส่วนก�รดีเบตที่ถ่�ยทอดสดท�งโทรทัศน์

เป็นเวล� 3 ชั่วโมงเมื่อวันพุธที่ผ่�นม� ม�ครงพย�ย�มห�ท�ง

โจมตีเลอ เปน เกี่ยวกับประวัติของเธอ เช่น ก�รที่พรรคของ           

เลอเปนกู้ยืมเงินจ�กธน�ค�รเช็ก-รัสเซีย ก่อนก�รห�เสียงเลือก

ตั้งปี 2560 โดยโยงว่�มีก�รพึ่งพ�ประธ�น�ธิบดีวล�ดิมีร์ ปูติน 

ขณะที่ เลอ เปน นอกจ�กแก้ต่�งว่�กู้เงินเพร�ะห�แหล่งเงินทุน

ในฝรั่งเศสไม่ได้แล้ว เธอพย�ย�มพุ่งโจมตีผลง�นของรัฐบ�ล 

ผลสำ�รวจคว�มเห็นโดย Elabe ท�ง BFM TV ระบุว่� 59% ของ

ผู้ชมมองว่�ม�ครงน่�เชื่อถือ และ 39% เชื่อเลอ เปน

ตุ๊กตาบาร์บี้ควีนฉลองครองราชย์ 70 ปี

ลอนดอน • รอยเตอร์ร�ยง�นว่� แมทเทิล บริษัทผู้ผลิตของ

เล่นและตุ๊กต�บ�ร์บี้ ร่วมเฉลิมฉลองก�รครองบัลลังก์ของ

สมเด็จพระร�ชินีเอลิซ�เบธที่ 2 แห่งสหร�ชอ�ณ�จักร ใน

ว�ระครบรอบ 70 ปี ด้วยก�รออกตุ๊กต�บ�ร์บี้คอลเลกชันพิเศษ

ที่มีรูปลักษณ์คล้�ยพระองค์ โดยตุ๊กต�บ�ร์บี้คอลเลกชันนี้แต่ง

ก�ยด้วยชุดก�วน์สีง�ช้�งพร้อมส�ยค�ดสีน้ำ�เงิน ประดับด้วย

เหรียญตร�ขน�ดเล็กและริบบิ้น และสวมมงกุฎต�มแบบที่ควีน

เอลิซ�เบธทรงสวมใส่ในวันอภิเษกสมรส ในวันที่ 21 เมษ�ยน 

ยังเป็นวันคล้�ยวันพระบรมร�ชสมภพของควีนเอลิซ�เบธที่ 2 

ด้วย พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษ� 96 พรรษ�.

‘ปูติน’สั่งเลิกถล่มรง.ในมารีอูโปล
เคียฟ • ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน สั่งให้ทหารรัสเซียยกเลิกแผนที่จะถล่มโจมตีโรง 

งานเหล็กกล้าในเขตอุตสาหกรรมอาซอฟสตัล ในเมืองมารีอูโปล ที่ทหารยูเครนยืนหยัด

ปกป้องเมืองและพลเรือนหลายพันคนใช้เป็นที่ซ่อนตัว

รอยเตอร์ร�ยง�นเมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ 21 เมษ�ยน 2565 หลังรัสเซียประก�ศ

ชัยชนะในก�รเข้�ยึดเมืองม�รีอูโปล เมือง

ท่�ยุทธศ�สตร์สำ�คัญท�งใต้ของยูเครน 

ประธ�น�ธิบดีวล�ดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย 

กล่�วว่� ไม่มีประโยชน์ในคว�มพย�ย�ม

ถอนร�กถอนโคนทห�รยูเครนที่ป้องกัน

เมืองแห่งนี้ที่หลบซ่อนอยู่ในโรงง�นเหล็ก 

กล้�ในเขตอุตส�หกรรมของเมือง 

ปูตินกล่�วระหว่�งก�รประชุมที่ทำ�

เนียบเครมลิม ซึ่งถ่�ยทอดท�งโทรทัศน์ว่� 

เข�กล่�วกับเซอร์เก ชอยกู รัฐมนตรีกล�โหม

รัสเซียว่� ก�รโจมตีเขตอุตส�หกรรมใน

เมืองม�รีอูโปล เป็นสิ่งที่ไม่จำ�เป็น ผมขอสั่ง

ให้คุณยกเลิกแผนก�รนี้ ไม่จำ�เป็นต้องปีน

เข้�ไปสู่สุส�นใต้ดินเหล่�นี้ และคล�นเข้�ไป

อยู่ใต้ดินในโรงง�นอุตส�หกรรม ให้ทห�ร

ปิดกั้นเขตอุตส�หกรรมในเมืองนี้ต่อไป 

แม้แต่แมลงวันตัวเดียวก็ไม่ให้ผ่�นเข้�ไป 

ชอยกูประเมินว่�มีทห�รยูเครนที่

หลบซ่อนอยู่ ในโรงง�นเหล็กกล้�ในเขต

อุตส�หกรรมอ�ซอฟสตัลร�ว 2,000 น�ย 

ปูตินเรียกร้องให้ทห�รยูเครนเหล่�นี้ยอม

จำ�นน รัสเซียจะปฏิบัติกับพวกเข�อย่�งให้

เกียรติ

มีไคโล โปโดเลียก หัวหน้�คณะ                                                        

เจรจ�ของยูเครนเสนอให้มีก�รเจรจ�ระหว่�ง

ยูเครนกับรัสเซียในเมืองม�รีอูโปล เข�

โพสต์ท�งทวิตเตอร์เมื่อคืนวันพุธต�มเวล�

ท้องถิ่นว่� โดยปร�ศจ�กเงื่อนไขใดๆ เร�

พร้อมที่จะเจรจ�รอบพิเศษในทันทีที่เมือง

ม�รีอูโปล จะเป็นก�รเจรจ�แบบหนึ่งต่อ

หนึ่งหรือสองต่อสอง เพื่อปกป้องชีวิตของ

ประช�ชน, กองพันแห่งอ�ซอฟ, พลเรือน, 

เด็ก, สิ่งมีชีวิตและผู้ได้รับบ�ดเจ็บ

เมืองม�รีอูโปลก่อนเกิดสงคร�มมี

ประช�กรร�ว 400,000 คน ตั้งอยู่ริมทะเล

อ�ซอฟ เมืองแห่งนี้โดนปิดล้อมและโจมตี

อย่�งหนักตั้งแต่ช่วงต้นก�รรุกร�นยูเครน

ของรัสเซีย 

ซไวย�ตอสล�ฟ ป�ล�ม�ส ผู้บัญช� 

ก�รกรมทห�รอ�ซอฟของยูเครน กล่�วท�ง

วิดีโอ ปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัสเซียที่ให้

ทห�รยูเครนในเมืองม�รีอูโปลยอมจำ�นน 

และเรียกร้องให้มี “บุคคลภ�ยนอก” ม�ช่วย

ประกันคว�มปลอดภัยของพลเรือนหล�ย

ร้อยคนที่หลบซ่อนตัวที่บังเกอร์ ในโรงง�น

เหล็กกล้�ของเมือง บอกไม่รับเงื่อนไขของ

รัสเซียที่ ให้ทห�รยูเครนว�งอ�วุธและตก

เป็นเชลยศึกของรัสเซีย 

มีร�ยง�นว่� เร่ิมมีก�รอพยพพลเรือน

ออกจ�กเมืองม�รีอูโปลบ้�งแล้ว กองกำ�ลัง

ที่ได้รับก�รสนับสนุนจ�กรัสเซียจัดขบวนรถ

บัสไม่กี่คัน นำ�ช�วเมืองม�รีอูโปลอพยพไปที่

เมืองซ�ปอริซเซีย ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมของ

รัฐบ�ลยูเครน.

Kaliningrad : จุดยุทธศาสตร์

เผชิญหน้านิวเคลียร์กับ NATO

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๙๔๐/๒๕๖๕

 

 ดวย กรมสรรพากร โดยนางสาวสิมาลัย สังขนุช สรรพากรภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรม

สรรพากร โจทก ไดย� นฟอง นายศรีทัศน มาตราช จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ ตามคําพิพากษา รวม

จํานวน ๓,๓๑๔,๓๓๙.๔๑ บาท (รวมเงินเพิ่มใหมตามกฎหมายแลว) และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไม

พอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕)(๙) ขอให

ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาด และพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนา

คําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายศรีทัศน มาตราช จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ 

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้

ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                   

   

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

‘ฮ่องกง’ผ่อนคุมโควิด-ขยายเวลาร้านอาหาร
ฮ่องกง • ฮ่องกงอนุญ�ตให้

สถ�นที่ต่�งๆ อย่�งเช่น โรงยิม,                                              

สถ�นเสริมคว�มง�ม, สวนสนุก 

และโรงภ�พยนตร์กลับม�เปิด

ให้บริก�รได้อีกครั้งเป็นครั้งแรก

ในรอบกว่� 4 เดือน เมื่อวัน

พฤหัสบดี เมื่อท�งก�รเริ่มผ่อน

คล�ยม�ตรก�รควบคุมโควิด-19 

ที่ได้ชื่อว่�เข้มงวดที่สุดในโลก 

รอยเตอร์ร�ยง�นเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 21 เมษ�ยน 2565 ว่� 

ร้�นอ�ห�รหล�ยแห่งมียอดจอง

เต็มไปอีกหล�ยสัปด�ห์ หลังจ�ก

รัฐบ�ลฮ่องกงประก�ศขย�ยเวล�

รับประท�นอ�ห�รนอกบ้�นออก

ไปได้จนถึง 22.00 น. จ�กเดิม 

18.00 น. ขณะที่ก�รรวมกลุ่มกัน

ส�ม�รถทำ�ได้เพิ่มขึ้นเป็น 4 คน 

จ�กก่อนหน้�นี้จำ�กัดเพียง 2 คน

เท่�นั้น โรงเรียนหล�ยแห่งเริ่ม

กลับม�ทำ�ก�รเรียนก�รสอนต�มปกติได้แล้ว

หลังจ�กเรียนออนไลน์กันม�แล้วหล�ยเดือน

ประช�ชนในฮ่องกงแห่กันไปใช้บริก�ร

สถ�นออกกำ�ลังก�ยจนแน่น รวมไปถึงร้�น

เสริมสวย และร้�นนวดต่�งๆ ในขณะที่อีก

หล�ยคนออกไปสักก�ระสิ่งศักดิสิทธิ์ต�ม

วัดว�และโบสถ์ ซึ่งก่อนหน้�นี้ต้องปิดไปด้วย

เช่นกัน

“ทุกคนมีสิ่งต่�งๆ ต้องทำ�และส�ม�รถ

ทำ�ม�ห�กินได้แล้ว มันยอดเยี่ยมม�กๆ และ

ผู้คนส�ม�รถออกม�ทำ�กิจกรรมต่�งๆ กันได้

อีกครั้ง ทุกคนมีคว�มสุข” ไอดี ลี วัย 44 ปี 

เจ้�ของร้�นทำ�ผมในย่�นมงก๊ก ย่�นที่มีผู้คน

คึกคักที่สุดของฮ่องกงกล่�ว

ก�รผ่อนคล�ยครั้ งนี้มีขึ้นหลังจ�ก

จำ�นวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ร�ยวันในฮ่องกง 

ซึ่งถือว่�เป็นฮับก�รเงินของโลก ลดลงต่ำ�กว่� 

1,000 ร�ย ในช่วง 6 วันที่ผ่�นม� จ�กระดับ

สูงสุดที่เคยพุ่งขึ้นไปม�กกว่� 70,000 ร�ย 

เมื่อ 3 มีน�คม.

ถล่มโรงงาน • 

ภาพนิ่งเผยแพร่โดย

สภาเมืองมารีอูโปล 

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 

ควันดันลอยขึ้นจาก

โรงงานเหล็กกล้า

ในเขตอุตสาหกรรม

อาซอฟสตัลที่โดน

รัสเซียยิงถล่ม.



‘ษิทรา’

ตามที่นายษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิ

ทีมงานทนายประชาชนฯ ระบุทั้งสิ้น ถ้ามี

การมาข่มขู่พยานหรือทำาให้เสียรูปคดี ก็จะ

ดำาเนินการเด็ดขาด 

“จากการดูการทำาสำานวนของพนัก 

งานสอบสวน สน.ลุมพินี ค่อนข้างละเอียด

รอบคอบ ประเด็นการแทรกแซงที่พูดกันใน

สำานวนการสอบสวนหรือเนื้อหาของคดี หรือ

สาระสำาคัญของคดีหรือเกี่ยวข้องกับตำารวจ

ยังไม่พบ แต่ในส่วนของการพูดคุยกันกับผู้

เสียหายไม่ทราบ” พล.ต.ท.สำาราญกล่าว

ถามว่า ถ้าในอนาคตผู้เสียหายยอม

ความจะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีการพูดถึง

คือนายพลเข้ามาแทรกแซงหรือไม่  ผบช.น. 

กล่าวว่า ถ้าเป็นความผิดที่ยอมความได้ เรา

ไม่ก้าวล่วงผู้เสียหาย แต่ถ้าเป็นความผิดที่

ยอมความไม่ได้ เจ้าหน้าที่ตำารวจต้องดำาเนิน

การให้ถึงที่สุด 

“ทุกคดีพนักงานสอบสวนต้องมีการ

รวบรวมพยานหลักฐานให้สิ้นกระแสความ

ข้อสงสัย เพื่อพิสูจน์การทำาผิดของผู้ต้องหา 

ขอให้ทุกคนสบายใจได้ ผู้เสียหายที่มาเราดู

คำาให้การ พฤติการณ์สอบสวนอย่างละเอียด 

ทุกคน ขณะนี้พบการกระทำาความผิดในนครบาล 

2 พื้นที่คือ สน.ลุมพินีและ สน.ห้วยขวาง 

เช่นเดียวกับกับมีผู้เสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อ 

ปี 63 ก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจจะดำาเนิน

คดีหรือไม่ เพราะเป็นความผิดยอมความได้ 

แต่ขณะนี้ผู้เสียหายทุกคนยืนยันดำาเนินคดี” 

ผบช.น.กล่าว

ซักถึงกรณีไฮโซลูกนัทพร้อมภรรยา

ไปโวยวายที่เกิดเหตุจะดำาเนินการอย่างไร 

พล.ต.ท.สำาราญกล่าวว่า ต้องแยกเป็น  

2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 ชื่นชมความอดทน

ของ ผกก.สน.ลุมพินี ประเด็นที่ 2 จะเป็น

ความผิดหรือไม่ หรือจะดำาเนินคดีหรือไม่นั้น 

ได้สอบถาม ผกก.สน.ลุมพินีแล้ว ขอทำาคดี

ที่เกิดขึ้นให้เสร็จเสียก่อน ไม่อยากเป็นคู่ขัด

แย้งกับใคร แต่หลังจากคดีเสร็จสิ้นก็แล้วแต่ 

ผกก.สน.ลุมพินีจะดำาเนินการอย่างไร แต่อายุ

ความมี 5 ปี 

ขณะที่นายษิทรากล่าวว่า ช่วงเช้าวัน

ที่ 22 เม.ย.นี้ ตนจะเดินทางไปที่ บช.น. เพื่อ

นำาเรื่องการเข้าแทรกแซงคดีของนายตำารวจ

ยศ “พล.ต.ต.” เข้าไปร้องเรียนกับ ผบช.น. ให้

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ซึ่งขณะนี้

ยืนยันยังไม่มีผู้เสียหายรายใดถอนแจ้งความ 

พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง ผบช.น. 

กล่าวถึงกรณีนายษิทราระบุมีตำารวจยศ 

พล.ต.ต. เข้าไปเจรจากับทางมารดาของผู้ 

เสียหายอายุ 18 ปีว่า ทุกคดียังไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง ผู้เสียหายทุกคดียังยืนยันที่จะ

ดำาเนินคดีกับตัวผู้ต้องหา ที่ผ่านมาไม่เคย
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จ่อหมายจับกู้ภัยป่อเต็กตึ๊ง 5 ราย 

กรุงเทพฯ • วันที่ 21 เม.ย. ที่กองบัญชาการตำารวจนครบาล (บช.น.) 

พล.ต.ต.สำาราญ นวลมา ผบช.น. เปิดเผยถึงกรณีเหตุทะเลาะวิวาทของ

อาสามูลนิธิสยามรวมใจและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 

1 ราย ว่าได้ออกหมายจับฝั่งของมูลนิธิสยามรวมใจจำานวน 9 ราย 

จับกุมได้ทั้งหมดแล้ว ทั้งจับกุมและมอบตัว คำาให้การฝั่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 

ก็มีส่วนในการกระทำาความผิดข้อหามั่วสุมโดยมีอาวุธด้วย เบื้องต้น

เตรียมขออนุมัติหมายจับทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 5 ราย ส่วนผู้ที่ก่อเหตุ

ยิงเป็นเหตุให้ฝั่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเสียชีวิต เบื้องต้นสโคปไว้ส่วนหนึ่ง

แล้ว ทางฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบ อาจเป็น 1 ใน 9 ที่ถูก

ดำาเนินคดีไปก่อนหน้านั้น ทุกคนที่จับกุมได้มีการตรวจเขม่าดินปืน 

อยู่ระหว่างรอผล นอกเหนือจาก 5 คนที่เตรียมออกหมายจับ ก็ยัง

มีคนอื่นอีกที่อาจร่วมกระทำาความผิด อยู่ระหว่างพิสูจน์ให้ชัดเจน

ไฟฟ้าลัดวงจรเกิดเพลิงไหม้บ้าน 3 หลัง

ลำาปาง • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 เม.ย.65 ได้เกิดเหตุ

เพลิงไหม้บ้านภายในหมู่บ้านต้นต้อง ม.5 ต.พิชัย อ.เมืองฯ จ.ลำาปาง 

เนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่กลางชุมชน ทำาให้รถดับเพลิงเข้าลำาบาก โดย

มีชาวบ้านในพื้นที่กว่า 30 คนช่วยกันนำาน้ำามาดับไฟก่อนแล้ว ก่อนที่

รถดับเพลิงมาถึงจึงได้ฉีดพ่นน้ำาระงับเหตุ แต่ไฟก็ลุกลามไหม้บ้านใกล้

เคียงไปอีก 2 หลัง รวมทั้งหมด 3 หลัง จากการตรวจสอบพบว่าบ้าน

ต้นเพลิงมาจากบ้านเลขที่ 167/1 ซึ่งเป็นบ้านของนายศักดิ์ คำานัก อายุ 

51 ปี ขณะเกิดเหตุเจ้าตัวไปช่วยงานศพเพื่อนบ้าน ก่อนที่จะมีเพื่อน

บ้านมาบอก นายศักดิ์ เจ้าของบ้าน บอกว่า ตนเองมีอาชีพ รับจ้าง

ทั่วไป และตอนเช้าไม่ได้ทำาอาหารหรือจุดไฟทิ้งไว้ ส่วนสาเหตุที่เกิด

ไฟไหม้นั้นคาดว่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากบ้านสร้างมากว่า 

40 ปีแล้ว ขณะที่เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียง

ระเบิดในบ้านก่อนที่จะมีไฟลุกไหม้ ทำาให้เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่นอนหมอน

มุ้งในบ้านเสียหายไปทั้งหมด หลังเกิดเหตุแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

สภ.เมืองลำาปาง ได้เข้าไปตรวจสอบสาเหตุและความเสียหาย

แรงงานลาวหนีเข้าเมืองจ้างแท็กซี่ส่งชลบุรี

อุบลราชธานี • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อกลางดึกวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา 

ขณะที่ น.ท.พิเชษฐ์ เมืองโคตร หน.สถานีเรือโขงเจียม จัดชุดลาดตระเวน

สกัดกั้นตามแนวแม่น้ำาโขงบริเวณด่านตรวจหน่วยพิทักษ์ป่า อุทยานแห่ง

ชาติผาแต้ม บ้านคันท่าเกวียน ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม พบรถแท็กซี่  

โตโยต้า สีเขียวเหลือง ทะเบียน มฉ 9835 กรุงเทพฯ วิ่งมาที่ด่านตรวจ เมื่อ

เรียกตรวจค้นพบคนในรถจำานวน 5 คน เป็นชาย 2 หญิง 3 คน ตรวจสอบ

มีนายเฉลียว พุทธา อายุ 51 ปี ชาว ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เป็นคน

ขับ มีแรงงานชาวลาวคือ ท้าวยัน พงสกุล อายุ 23 ปี, นางแต๊ท คม อายุ 

19 ปี, นางกูด ห่าน อายุ 20 ปี และนางแนด นวล อายุ 20 ปี ชาวเมือง

โขลง แขวงจำาปาสัก ประเทศลาว ซึ่งลักลอบข้ามแม่น้ำาโขงจากประเทศ

ลาวเข้าสู่ประเทศไทย และจะเดินทางกลับมาทำางานในจังหวัดชลบุรี ได้ค่า

จ้างคนละ 8,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหานำาพาบุคคลต่างด้าวเข้ามา

ในประเทศ และเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต.

มีตำารวจยศไหนเข้ามาแทรกแซงหรือทำาให้

สำานวนอ่อนลง ไม่มีการยุ่งเหยิงในพยาน

หลักฐาน เพราะหากเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น ถือ

เป็นเรื่องของจินตนาการ พนักงานสอบสวน

ต้องดำาเนินการไปตามข้อเท็จจริง

“ในส่วนของการสอบสวนต้องขอเวลา

ให้ทางพนักงานสอบสวนได้พิจารณาการให้

ปากคำาของผู้เสียหายเสียก่อน เนื่องจากทุก

คดีที่รับเพิ่มขึ้นมาใหม่ เป็นคดีที่เกิดขึ้นนาน

แล้ว จำาเป็นต้องมีการตรวจสอบคำาให้การ

ของผู้กล่าวหาด้วย เพื่อความเป็นธรรมกับทั้ง

สองฝ่าย ก่อนที่จะแจ้งข้อหากับตัวผู้ต้องหา

ต่อไป” รอง ผบช.น.กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายษิทราได้ โพสต์ 

เฟซบุ๊กกรณีมีหญิงสาวผู้เสียหายคนไทยที่

ประเทศอังกฤษขณะเกิดเหตุอายุ 25 ปี ได้

โทร.มาเล่าถูกนักการเมืองเข้ามาทำาร้าย

ร่างกาย ลวนลาม และข่มขืน หลังไปแจ้ง

ความมีผู้หญิงไทยผู้กว้างขวางคนหนึ่งใน

อังกฤษโทร.ข่มขู่ ให้ยุติการดำาเนินคดี จึง

ปรึกษากับทางบ้านกลัวแม่ที่อยู่เมืองไทย

จะไม่ได้รับความปลอดภัย ในที่สุดก็ยุติการ

ดำาเนินคดีไว้ก่อน

“ตามกฎหมายอังกฤษสามารถกลับมา

ดำาเนินคดีได้ ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัย 

และจิตใจที่ย่ำาแย่ แต่วันนี้น้องเห็นคนไทย

หลายคนที่ร่วมชะตากรรมกล้าออกมาสู้ น้อง

จะไปตรวจสอบว่ากล้อง CCTV กับเสื้อผ้าใน

วันเกิดเหตุยังอยู่ไหม ถ้าอยู่น้องพร้อมเริ่ม

นับหนึ่งดำาเนินคดีข่มขืนที่ประเทศอังกฤษอีก

ครั้ง” นายษิทราระบุ

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นางดรุณ

วรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรค ปชป. 

กล่าวถึงสถานะนายปริญญ์ในพรรค ปชป.

ว่า นายปริญญ์ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิก

พรรคต่อนายทะเบียนพรรคเป็นที่เรียบร้อย

แล้วในวันที่ 14 เม.ย. ซึ่งการลาออกจาก

สมาชิกพรรคจึงมีผลผูกพันกับทุกตำาแหน่ง

ในพรรค แต่อย่างไรก็ตาม แม้นายปริญญ์จะ

ลาออกแล้ว แต่กรณีที่นายปริญญ์ถูกแจ้งข้อ

กล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศ พรรคยังคงรู้สึก

เสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น และยืนยันจะดำาเนิน

การในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่นายจุรินทร์  

ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคได้แถลงไป 

นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรี 

ธรรมราช และรองเลขาธิการพรรค ปชป. 

ยอมรับกรณีนี้จะทำาให้พรรคเสียความนิยม

ไปบ้าง แต่พรรคจะไม่ยอมให้ศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์และหลักความยุติธรรม ซึ่ง

เป็นหลักการสำาคัญในระบอบประชาธิปไตย

ต้องสูญเสียไปเป็นอันขาด จึงอยากให้ผู้เป็น

สมาชิกพรรค รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้

ตั้งสติว่ากรณีที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ

สถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

ถึงแม้ว่าจะมีบางฝ่ายพยายามจะโยงไปให้ถึง

ตรงนั้น แต่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลที่จะต้อง

มีหน้าที่พิสูจน์ว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหา 

ซึ่งขณะนี้ผู้กล่าวหาได้ใช้สิทธิทางกฎหมาย

ในการประกันตัว และพร้อมให้ความร่วมมือ

กับเจ้าหน้าที่ตำารวจเพื่อให้ความเป็นธรรม

แก่ทุกฝ่าย

ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก กรรมการ

บริหารพรรค ปชป. ในฐานะประธานคณะ

กรรมการกำาหนดแนวทางในการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกพรรค

ประชาธิปัตย์และผู้ดำารงตำาแหน่งทางการ

เมืองของพรรค เปิดเผยถึงการประชุมนัด

แรกว่า เป็นการวางกรอบคุณสมบัติบุคคลที่

จะมาทำางานกับพรรค  ซึ่งนอกจากจะมีความ

รู้ความสามารถแล้ว จะต้องมีความประพฤติ

ที่ดี เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อภาพ

ลักษณ์ของพรรค จึงต้องหาแนวทางป้องกัน

ไม่ให้เกิดขึ้นอีก แต่ต้องยอมรับว่าเรื่องความ

พฤติกรรม บางเรื่องตรวจสอบลำาบาก ต่าง

จากประวัติอาชญากรรม ขณะเดียวกันจะ

หาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหาย

จากกรณีของนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ อดีต

รองหัวหน้าพรรค เพื่อแสดงน้ำาใจและความ

รับผิดชอบเท่าที่จะช่วยได้ 

“ขอให้ความมั่นใจ คณะกรรมการชุด

ที่ตั้งขึ้นจะไม่มีการแทรกแซงกระบวนการ

ยุติธรรม เพราะกรรมการชุดนี้มีบุคคลภาย 

นอกร่วมเป็นกรรมการ 4 คน ซึ่งเป็นผู้ทรง

คุณวุฒิที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ต่อ

ต้านการคุกคามทางเพศ ส่งเสริมบทบาทสตรี

มาอย่างยาวนาน และหลายคนก็ทำา งานเชิง

รุกในกรณีนี้ ซึ่งพรรคพร้อมเปิดให้กรรมการ

ภายนอกเสนอข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่ ”  

น.ส.รัชดากล่าว

วันเดียวกัน นายสามารถ เจนชัย 

จิตรวนิช อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวกรณีไฮไซลูก

นัทโวยวายด่าทอดูหมิ่นตำารวจว่า ขอเรียก

ร้องให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. 

ออกมาให้กำาลังใจลูกน้อง และออกมาปก

ป้องการทำางานของเจ้าหน้าที่ตำารวจ เพื่อ

เป็นขวัญกำาลังใจให้กับตำารวจรายดังกล่าว 

เพราะคู่กรณีเป็นลูกคนรวย  อีกทั้งเร่งให้มี

การแจ้งความดำาเนินคดีดังกล่าว 

ที่ทำาเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครือ

งาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีมีอิน

โฟกราฟฟิกระบุข้อความ “จะข่มขืนใครก็ไม่

ถือเป็นความผิด เพราะเขาเป็นคนดี เขารัก

ชาติ” โดยโซเชียลอ้างเป็นคำากล่าวของนาย

วิษณุ พร้อมติดโลโก้สำานักข่าววอยซ์ทีวีว่า มี

คนส่งภาพดังกล่าวมาให้ตน และอ้างว่าตนได้

พูดข้อความนั้น ขอเรียนให้ทราบว่า เกิดมาตน

ไม่เคยพูดเลย ไม่ว่าจะพูดคำานี้ คล้ายๆ อย่างนี้ 

ตนไม่เคยพูดถึงเรื่องคดีนี้ ไม่ทราบเรื่องนี้มา

จากไหน ที่เราเรียกว่าเฟกนิวส์ ข่าวเท็จ ข่าว

ปลอม ข่าวบิดเบือน ซึ่งมีลักษณะอย่างที่เห็น  

“ถือเป็นความชั่วร้าย เพราะความ

บิดเบือนบางครั้งก็บิดเบือนโดยที่ ไม่ปรากฏ

อะไรชัดเจน การกระทำาเช่นนี้ทำาให้คนเข้าใจ

ผิด และผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นความผิดของ

วอยซ์ทีวีหรือไม่ โดยขณะนี้ ได้แจ้งให้เจ้า

หน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไปดำาเนินการตรวจสอบ 

และหากพบต้นตอหรือแหล่งที่จะดำาเนินคดี

ได้ ก็จะดำาเนินคดี เพราะถือเป็นเรื่องเลวร้าย

มากในสังคม” นายวิษณุกล่าว. 

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๑๐๕๑/๒๕๖๕

 

 ดวย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โจทก ไดย� นฟอง นางสาวสุรวดี งามขําหรือนางสาวธนภร อบรม

ทรัพย จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา  รวมจํานวน ๔,๖๒๓,๖๙๓.๑๐ บาท และจําเลยมีหนี้

สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สิน และตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช 

๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาล มีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการ

สงหมายเรียก และสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางสาวสุรวดี งามขําหรือนางสาวธนภร อบรมทรัพย จําเลย ทราบแทนการสงหมาย

เรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนด

นัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวน ศาลลมละลายกลาง             

     

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๑๒๓๗/๒๕๖๕

 

 ดวย บริษัทบริหารสินทรัพยสาทร จํากัด โดยนายสันชัย แซเบ ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง 

นางกมลชนก ดวงผุยทอง จําเลย วาจําเลยเปนหน้ีโจทกในมูลหน้ีตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๒,๗๙๑,๔๘๔.๘๙ บาท และ

จําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลาย

พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคล

ลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางกมลชนก ดวงผุยทอง จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา 

ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟอง

เร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง

                  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

สงขลา • เมื่อเวลา 06.00 น. วัน

ที่ 21 เม.ย.65 ร.ต.อ.จรูญ โสภิกุล 

รองสารวัตรสอบสวน สภ.บางกล่ำา 

จ.สงขลา รับแจ้งเกิดเหตุยิงกันตาย

ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านคู ต.บ้านหาร 

อ.บางกล่ำา จึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

พร้อมด้วย พ.ต.อ.พงศ์พสิษฐ์ ทอง

ด้วง ผกก.สภ.บางกล่ำา และเจ้า

หน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบร่าง

คนถูกยิงตาย 1 คน ทราบชื่อ นาย

นพเก้า สุวรรณชาตรี อายุ 36 ปี มี

ภูมิลำาเนาอยู่ในพื้นที่หมู่ 5 ต.บ้าน

หาร อ.บางกล่ำา นอนตายอยู่หน้า

เพิงพักข้างคอกวัวของชาวบ้าน 

ข้างตัวยังมีดพร้าตกอยู่ 1 เล่ม 

ถูกยิงด้วยอาวุธปืน 9 มม.เข้าที่

บริเวณหน้าอก 3 นัด ส่วนคนยิง

คือ นายวิโรจน์ หลีหมาน เป็น

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.บ้านหาร ยัง

อยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมกับอาวุธปืน

ขนาด 9 มม.ที่ใช้ก่อเหตุและได้

มอบให้ตำารวจ

จากการสอบสวนทราบว่า 

ก่อนเกิดเหตุทางนายวิโรจน์ ผู้ใหญ่

บ้าน ได้รับแจ้งจากญาติว่ามี โจร

มาขโมยไก่ ให้มาช่วยตามจับ และ

ได้พบกับนายนพเก้า ซึ่งเดินหนีมา

ถึงที่บริเวณคอกวัว ส่วนไก่ที่ขโมย

มาได้ทิ้งไปแล้ว แต่ขณะที่จะเข้าไป

จับ นายนพเก้าได้ยกมีดพร้าขึ้นมา

เงื้อจะฟัน ทางผู้ใหญ่บ้านจึงยิงสวน

ไป 1 นัด แต่นายนพเก้ายังจะยก

มีดพร้าขึ้นมาสู้อีกจึงยิงซ้ำาไปอีกสอง

นัด จนล้มลงกองกับพื้นเสียชีวิต 

พ.ต.อ.พงศ์พสิษฐ์ ทองด้วง 

ผู้กำากับการ สภ.บางกล่ำา เผยว่า คดี

นี้จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสอง

ฝ่าย เบื้องต้นแจ้งข้อหาดำาเนินคดี

กับนายวิโรจน์ ผู้ ใหญ่บ้าน ที่ก่อ

เหตุฐานฆ่าคนตายและข้อหาเกี่ยว

กับอาวุธปืน และจะเชิญพยาน

แวดล้อมมาสอบสวนเพิ่มเติมว่า

เป็นการกระทำาเพื่อป้องกันตัวที่

เกินกว่าเหตุหรือไม่.

ผู้ ใหญ่บ้านปืนดุ

ยิงโจรลักไก่3นัด

เข้าอกตายคาที่

กรุงเทพฯ • วันที่ 21 เม.ย.65 

ที่กองบัญชาการตำารวจนครบาล 

(บช.น.) พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา 

ผบช.น. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่าย

สืบสวน บก.น.2 ร่วมกันแถลง

ข่าวการจับกุมขบวนการค้ายา

เสพติด 5 ราย คือ นายอภิสิทธิ์ 

อายุ 25 ปี, นายอัจฉระ อายุ  

25 ปี, นายวีรพงษ์ อายุ 25 ปี, 

นายเอกรินทร์ อายุ 25 ปี และ

นายสมชาย อายุ 25 ปี พร้อม

ด้วยของกลาง ยาเค 9 กระสอบ 

น้ำาหนัก 360 กก. โดยกล่าวหา

ว่ามียาเสพติดให้ โทษประเภท 2 

(เคตามีน) ไว้ในครอบครองโดย

ผิดกฎหมาย

ผบช.น.กล่าวว่า เจ้าหน้าที่

ชุดจับกุมได้ทำาการสืบสวนขยาย

ผลจากการจับกุมยาเสพติดเมื่อ

เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 จนสืบ

ทราบมาว่ากลุ่มคนร้ายคือ นาย 

อัจฉระ หรือโอ ชาญชำานิ กับ

พวก มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ

ยาเสพติด ลักษณะรับจ้างขน 

ยาเสพติดจากแนวชายแดน

จังหวัดเชียงรายเข้ามายังกรุงเทพ 

มหานคร และจะใช้รถยนต์ยี่ห้อ

อีซูซุ รุ่น D-MAX สีเทา ขน

ยาเสพติด และมีรถยนต์ยี่ห้อ 

โตโยต้า รุ่น C-CAB สีขาว ขับ

ประกบตาม เพื่อเอามาเก็บไว้รอ

จำาหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในพื้นที่

กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง

ตามคำาสั่งของนายทุนหรือผู้ว่า

จ้าง

ต่อมาวันที่ 16 เม.ย.ที่

ผ่านมา ผู้ต้องหากับพวกได้ขับ

รถออกจากจังหวัดสุรินทร์และ

จังหวัดบุรีรัมย์ ไปชายแดนจังหวัด

เชียงรายและเชียงใหม่ จนวันที่ 

20 เม.ย.ได้ขับรถเข้ากรุงเทพฯ 

โดยรถลำาเลียงยาเสพติดได้จอด

พักที่สถานีบริการน้ำามัน ปตท. 

สาขาโกตี๋ ตำาบลนครชุม อำาเภอ

เมืองฯ จังหวัดกำาแพงเพชร เมื่อ

มาถึงด่านตรวจทรงธรรม ตำาบล

ทรงธรรม อำาเภอเมืองฯ เจ้า

หน้าที่ตำารวจจึงได้แสดงตัวเข้า

จับกุมตัวและตรวจค้น ผลการ

ตรวจค้นพบของกลางเป็นยาเค

ตามีน จำานวน 9 กระสอบ น้ำา

หนักรวม 360 กิโลกรัม อยู่

ภายในกระบะบรรทุก ซึ่งได้มี

การติดตั้งโครงกระบะคอกสเตน 

เลส โดยมีสับปะรดทับปิดบังเจ้า

หน้าที่ไว้

จากการสอบถามผู้ต้องหา

ทั้ง 5 ราย ให้การรับสารภาพว่า

เป็นกลุ่มที่ร่วมกันรับจ้างขนยา

เสพติดมาจากชายแดนจังหวัด

เชียงรายมาส่งที่กรุงเทพฯ จริง 

เจ้ าหน้ าที่ ตำ ารวจจึ งนำ าตั วผู้

ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลาง

ส่งให้พนักงานสอบสวนดำาเนิน

คดีตามกฎหมายต่อไป.

สืบ2สกัดจับขบวนการขนยาเคเข้ากทม.

มุกดาหาร • ศาลชั้นต้นตัดสิน

จำาคุก “ลุงพล” 2 ปี 3 เดือน ปรับ 

45,000 บาท และ 2 ยูทูบเบอร์จำา

คุกคนละ 1 ปี ปรับคนละ 20,000 

บาท โทษจำาให้รอลงอาญา 2 ปี 

คดีรุกป่าสร้างพญานาค

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2565  

เวลา 09.00 น. นายไชย์พล วิภา  

หรือลุงพล, นางสาวสมพร หลาบ

โพธิ์ หรือป้าแต๋น พร้อมทนาย 

ความ เดินทางมาที่ศาลจังหวัด

มุกดาหาร เพื่อฟังคำาพิพากษา

คดีบุกรุกป่าสร้างวังพญานาค 

จากกรณีที่พนักงานสอบสวน 

บก.ปทส.มีความเห็นสั่งฟ้องลุง

พลและพวก ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ทั้ง

สิ้น 5 ข้อหา โดยแบ่งเป็นลุงพล 

3 ข้อหา ประกอบไปด้วย กระทำา

ผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้  

พ.ศ.2484 มาตรา 54 ในฐานความ

ผิดกระทำาการด้วยประการใดๆ อัน

เป็นการทำาลายป่า หรือเข้ายึดถือ

ครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้

อื่น, กระทำาผิดตามพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

มาตรา 14 ในความผิดฐานยึดถือ 

ครอบครอง เข้าทำาประโยชน์ หรือ

ศาลจำาคุก‘ลุงพล’2ปี3ด.บุกรุกป่า

อยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้าง แผ้ว

ถาง ทำาไม้ หรือกระทำาการด้วย

ประการใดๆ อันเป็นการทำาให้

เสื่อมเสียสภาพป่าสงวนแห่งชาติ 

และร่วมกันทำาไม้หวงห้ามโดยไม่

ได้รับอนุญาต มีไม้หวงห้ามไว้ใน

ความครอบครองอันมิได้แปรรูป 

โดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง

หรือรอยตรารัฐบาลขาย อันเป็น

ความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้  

พ.ศ.2485 มาตรา 11 และ 69

ส่วนสองยูทูบเบอร์ 2 ข้อหา

ในความผิด ร่วมกันทำาไม้หวงห้าม

โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความ

ผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 

มาตรา 11 ร่วมกันทำาไม้หวงห้าม

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อันเป็น

ความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่ง

ชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14

ศาลจังหวัดมุกดาหารได้

อ่านคำาพิพากษา ศาลชั้นต้นตัดสิน

นายไชย์พล หรือลุงพล จำาเลยที่ 1 

จำาคุก 2 ปี 3 เดือน ปรับ 45,000 

บาท โทษจำาให้รอลงอาญา 2 ปี 

ส่วนยูทูบเบอร์ทั้ง 2 คน จำาคุก

คนละ 1 ปี ปรับคนละ 20,000 บาท 

โทษจำาให้รอลงอาญาคนละ 2 ปี 

ในคดีบุกรุกป่าสร้างวังพญานาค 

ส่วนกรมป่าไม้ให้จำาเลยที่ 1 ชดใช้

ค่าเสียหายในการตัดไม้ในเขตป่า

สงวนจำานวน 23,054 บาท และ

ให้รื้อถอนรูปปั้นพญานาคภายใน 

30 วัน

ด้านนายสมเกียรติ โรจน 

วรกมล ทนายความ เผยว่า 

ทางศาลท่านมองเป็นพื้นที่ป่า 

แต่ทางจำาเลยสู้เรื่องเจตนา กับ

สู้เรื่อง ส.ค.1 เนื่องจากเอกสาร 

ส.ค.1 ไม่มีต้นฉบับ มีแต่ตัว

สำาเนาอ้างส่งศาลและความน่า

เชื่อถือสู้ พ.ร.บ.ป่าไม้ที่ประกาศ

ไปไม่ได้ จึงได้ตัดสินมีความผิด

จริง แต่ให้รอลงอาญาไว้ 2 ปี 

เนื่องจากเห็นควรให้ โอกาสกลับ

เนื้อกลับตัว ท่านก็เมตตาตรงนี้ 

และเสียค่าปรับไป 45,000 บาท 

ลุงพลมีหลายกรรม หลายกระทง 

ส่วนอีก 2 คน (ยูทูบเบอร์) คนละ 

20,000 บาท เนื่องจากท่านมอง

ว่าจำาเลยที่ 2-3 แม้จะอ้างว่า

เป็นที่ดินของลุงพลก็ตาม แต่มา

อยู่นานแล้ว น่าจะรู้ว่าเป็นที่ป่า 

ท่านวินิจฉัยแบบนี้ก็คงต้องส่ง

ต่อศาลอุทธรณ์เพื่อวินิจฉัย

ส่วนพญานาคมีคำาสั่งให้

รื้อถอนภายใน 30 วัน ซึ่งจะ

มีการขอคุ้มครองกันอย่างไร เป็น 

เรื่องของทนายความชุด 2 (นาย

สุรชัย ชินชัย) ที่จะยื่นศาลอุทธรณ์

ต่อไป.
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จ่อยกเลิก

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

กล่าวว่า มาตรการที่ว่านี้ หากที่ประชุมเห็น

ชอบจะเริ่มวันที่ 1 พ.ค. ยกเว้นมีเหตุจำาเป็น

ที่ต้องขยับ โดยมาตรการที่จะปรับมีทั้ง

ทางอากาศ ทางบก ซึ่งทางบกจะพยายาม

เปิดด่านทางบกให้ ได้ทั่วประเทศ โดยให้

กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำาเนินการ จะนำา

มาพิจารณาในวันที่ 22 พ.ค. เช่นเดียวกัน 

ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาร่วมกันว่าใช้วิธี

ใดในการเปิด โดยใช้เงื่อนไขเดียวกับทาง

อากาศที่มาตรการอาจจะน้อยกว่า 

พล.อ.สุพจน์กล่าวถึงการพิจารณา

ปรับโซนสีว่า เราประเมินตามเงื่อนไขที่

มี และเท่าที่ดูตัวเลขสถิติตัวเลขผู้ติดเชื้อที่

ผ่านมา จะพิจารณาปรับโซนสีให้ดีขึ้นใน

ทุกจังหวัด ส่วนมาตรการป้องกันในปัจจุบัน 

ทั้งประชาชนและสถานประกอบการปรับ

ตัวอยู่กับโควิดได้ดีขึ้น ดังนั้นการปรับโซนสี

ในหลายจังหวัดที่เป็นสีส้มจะได้ปรับสถาน 

การณ์ให้ดีขึ้น

ถามว่า ที่ประชุม ศบค.จะพิจารณา

รับมือการเปิดภาคเรียนเดือน พ.ค.นี้อย่างไร

พล.อ.สุพจน์กล่าวว่า นายกฯ ให้ความ

สำาคัญเรื่องนี้ โดยวันนี้ ศปก.ศบค.จะคุย

เรื่องเงื่อนไขบางประการที่กำาหนดไว้ ใน

มาตรการที่ทำาให้สถานศึกษามีข้อจำากัดใน

การให้นักเรียนไปเรียนออนไซต์แบบเต็ม

จำานวน ซึ่งเราต้องปรับเงื่อนไขให้เรียบร้อย 

ขณะที่ โรงเรียนก็ต้องมีมาตรการรองรับได้

อย่างปลอดภัย 

เมื่อถามถึงความพร้อมเรื่องยาและ

เวชภัณฑ์รองรับการแพร่ระบาดที่ตัวเลขผู้

ติดเชื้อสูงขึ้น พล.อ.สุพจน์กล่าวว่า ปัจจุบัน

เราดูเรื่องของอัตราการครองเตียงและขีด

ความสามารถด้านสาธารณสุข แล้วนำา

มาประเมิน ดังนั้นตัวเลขการจัดอันดับว่า

ประเทศไทยอยู่ในลำาดับไหนของโลกหรือ

ของอาเซียน ไม่ใช่มิติที่ครบถ้วนที่จะนำามา

พิจารณาเพื่อเปิดประเทศ เวลานี้แพทย์ใช้

ปัจจัยดูเรื่องเปอร์เซ็นต์เตียงที่เหลือและการ

รองรับทางสาธารณสุขมาพิจารณา และ

ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ยังมีเพียงพอ 

เมื่อถามถึงกรณีที่มีการหาเสียงเลือก

ตั้งผู้ว่าฯ กทม. อยากให้กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่

นำาร่องเป็นเมืองที่ใช้ชีวิตปกติสามารถเปิด

หน้ากากได้ พล.อ.สุพจน์ ตอบว่า เรื่องนี้

แพทย์ประเมินต่อเนื่อง.

พปชร.ผวา

ส่วนนายชัยทิพย์ได้เบอร์ 2 หลังจากนั้นต่าง

แยกย้ายกันลงพื้นที่หาเสียงทันที 

ดร.สุชัญญา วิมุกตายน ผอ.กกต. 

จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า วันแรกมีมาสมัคร

รวม 2 พรรคการเมือง แต่หลังจากนี้ยังไม่

ทราบว่าจะมีใครมาอีก ส่วนการหาเสียงจะ

ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายที่กำาหนดไว้ ในการ

ติดป้ายหาเสียง การแจกเงินซื้อเสียง การ

ปราศรัยใส่ร้าย และจะต้องแจกเอกสารให้

ผู้สมัครรับทราบเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำา

ผิดกฎหมายเกิดขึ้น มองว่าไม่น่าจะมีอะไร

ที่รุนแรง ประชาชนชาวราชบุรีมีการตื่น

ตัวในการเลือกตั้งพอสมควร ครั้งที่แล้วมา

เลือกตั้งร้อยละ 81 จึงเชื่อว่าการตื่นตัวของ

ประชาชนไม่น่าจะมีใครมาแทรกแซงได้ มี

ประชาชนผู้มีสิทธิในพื้นที่จำานวน 138,262 

คน คาดหวังไว้ไม่อยากให้ต่ำากว่าเดิม 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการรับสมัคร

ดังกล่าว ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ 

มีแกนนำาและ ส.ส.ของประชาธิปัตย์มา

ร่วมให้กำาลังใจกันหลายคน นำาโดยนาย

องอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน ส.ส. และ

รองหัวหน้าพรรค ปชป. รวมถึง ส.ส.คนอื่นๆ 

เช่น นายพิสิฐ ลี้อาธรรม, นายสุทัศน์ เงิน

หมื่น และนายมนตรี ปาน้อยนนท์ เป็นต้น  

นายองอาจกล่าวว่า วันนี้พรรค

ประชาธิปัตย์ตัดสินใจส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ เพราะว่าเล็งเห็น

ว่าเป็นการเลือกตั้งซ่อมที่สำาคัญ และพรรค

มีบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะลงสู่สนาม

เลือกตั้ง มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถ

มาก พร้อมที่จะทำางานรับใช้ประชาชน 

เป็นอดีต ส.จ. ที่ทำางานคลุกคลีกับพี่น้อง

ประชาชนมาตลอดระยะเวลายาวนาน 

ด้านนายสาธิต ปิตุ เตชะ รมช.

สาธารณสุข ในฐานะรองหัวหน้าพรรค ปชป. 

ดูแลภาคกลาง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรค

ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรีครั้งนี้

ว่า ในส่วนของภาคกลางมีมติให้ส่งผู้สมัคร 

เมื่อถามว่า ท่ีผ่านมาไม่ค่อยเห็นพรรค

ร่วมรัฐบาลแข่งกันเอง แต่ช่วงหลังต้ังแต่ท่ี

พรรค พปชร.ส่งผู้สมัครเลือกต้ังซ่อมท่ีภาค

ใต้ และคร้ังน้ีพรรค ปชป.ก็ส่งผู้สมัครลงแข่ง 

นายสาธิตกล่าวว่า มันเป็นสถานการณ์ท่ีแตก

ต่างกัน เพราะระยะเวลาของสภาถึงแม้จะ

เกิน 180 วัน แต่ก็เกินมาไม่นาน ความสนใจ

ของพรรคการเมืองท่ีจะส่งผู้สมัครลงในวาระ

สภาท่ีเหลือก็อาจจะเป็นปัจจัยหน่ึง ในส่วน

ของพรรคอื่นเข้าใจว่าคงจะไปดูปัจจัยเกณฑ์

คะแนนการเลือกต้ังคร้ังท่ีแล้วว่ามีโอกาส

มากน้อยแค่ไหน ซ่ึงพรรค ปชป.มีคะแนน

เป็นอันดับ 2 จึงทำาให้มีความต้องการของ

ผู้สมัครท่ีจะลงรับสมัครเลือกต้ังคร้ังน้ี ซ่ึง

ส่ิงน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีเสนอไป ก็เป็นเรื่องของ 

กรรมการบริหารพรรคพิจารณา

ถามย้ำาว่า ไม่ถือเป็นการเสียมารยาท

ทางการเมืองกับพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ 

นายสาธิตกล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่เห็นพรรคอื่น

ส่ง เพราะท่ีผ่านมาเห็นผู้สมัครพรรค ปชป.

พรรคเดียว ไม่แน่ใจว่าจะมีพรรคร่วมอื่น

ส่งหรือไม่

เมื่อถามว่า เจ้าของพื้นที่เดิมเป็น 

น.ส.ปารีณา ประเมินแนวโน้มที่จะชิงเก้าอี้

มาได้อย่างไรบ้าง หรือจะใช้ยุทธศาสตร์

อะไร นายสาธิตกล่าวว่า เวลาเลือกตั้งเรา

ก็จะต้องมียุทธศาสตร์และความตั้งใจที่จะ

ชนะเลือกตั้ง แต่ความจริงแล้วผู้สมัครของ

เราก็เป็นผู้สมัครครั้งที่ผ่านมา และเขาก็

ทำาพื้นที่ คิดว่าพื้นฐานคะแนนเดิมและใน

การรณรงค์หาเสียงครั้งนี้ก็คงจะต้องทำาเต็ม

ที่ และหวังว่ามี โอกาสได้รับชัยชนะ แต่

ก็ขึ้นอยู่กับคู่ต่อสู้ด้วย การเมืองขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์ กระแส และคู่ต่อสู้

“คร้ังน้ีเป็นเร่ืองของปลายสมัย เป็น

เรื่องของการท่ีจะสามารถยึดพ้ืนท่ีไว้ได้หรือไม่ 

ซ่ึงแต่ละพ้ืนท่ีมีบริบทความรู้สึกของคนท่ีแตก

ต่างกัน เพราะในแต่ละพ้ืนท่ีจะมีคนท่ีอาจจะ

มีพ้ืนฐานแนวความคิดท่ีแตกต่างกัน ข้ึนอยู่

กับประชาชนในพ้ืนท่ี” นายสาธิตกล่าวย้ำา

พปชร.เสียงแตกส่งเลือกซ่อม

ขณะเดียวกัน มีรายงานข่าวจาก

พรรคพลังประชารัฐแจ้งว่า  ในช่วงบ่ายวัน

ที่  22  เม.ย.  จะมีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารพรรค  พปชร.กันที่ ทำาการพรรค                                          

พปชร.  เพื่อพิจารณาเรื่องการส่งผู้สมัครเลือก

ตั้งซ่อม  ส.ส. เขต  3  จ.ราชบุรี  ภายหลัง

จาก  พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายก

รัฐมนตรี  และหัวหน้าพรรคเดินทางกลับ

ถึงประเทศไทยแล้ว  หลังจากลาในช่วง

สงกรานต์เพื่อไปต่างประเทศ  โดยตั้งแต่  

พล.อ.ประวิตรกลับมา  แกนนำาพรรคต่าง

ทยอยเดินทางเข้าพบกันที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ  

อย่างต่อเนื่อง  และมีการพูดถึงสนามเลือก

ตั้งซ่อม  ส.ส.เขต  3  จ.ราชบุรีกันบ้างแล้ว  แต่

ยังไม่ได้ข้อสรุปว่า จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

หรือส่งใครลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 

โดยปัจจัยสำาคัญในขณะน้ีคือ  คุณ                                                                

สมบัติของผู้สมัครท่ีจะต้องสังกัดพรรคการ 

เมืองเป็นเวลา  90  วัน  ท่ีทำาให้พรรคหาบุคคล

ท่ีเป็นท่ีรู้จักในพ้ืนท่ี และเหมาะสม ซ่ึงเป็น

สมาชิกพรรคได้ยาก  แม้ช่วงท่ีผ่านมาจะมีผู้

เสนอตัวเข้ามาบ้างแล้ว โดยไม่มีปัญหาเรื่อง

สมาชิกพรรค  แต่แกนนำาหลายคนกังวลว่า

จะไม่เป็นท่ีรู้จักมากพอจนทำาให้พรรคได้รับ

ชัยชนะได้  อีกท้ังระยะเวลารัฐบาลและสภา

ท่ีเหลือไม่ถึง  1  ปี  ก็จะมีการเลือกต้ังใหญ่  จึง

ทำาให้มีแกนนำาบางคนเสนอว่า ให้เว้นการส่ง

ผู้สมัครเลือกต้ังซ่อม คร้ังน้ีไปก่อน  แม้จะเป็น

พ้ืนท่ีท่ี  พปชร.เป็นแชมป์เก่า  แต่ ผลกระทบ

ยังน้อยกว่าส่งไปแล้วแพ้  เพราะหากส่งไป

แล้วแพ้ จะทำาให้พรรคถูกมองว่าแพ้ซ้ำาซาก  

คะแนนนิยมภาพรวมของพรรคไม่ดี  หลังจาก

แพ้รวดมาถึง  3  สนามก่อนหน้าน้ี  แต่มีแกน

นำาบางคนเห็นว่าต้องส่ง  เพราะเป็นพ้ืนท่ีเก่า

ของพรรค  โดยในการประชุม กก.บห.ในวัน

ดังกล่าวจะหาข้อสรุปเรื่องน้ีกัน  ซ่ึงมีแนวโน้ม

สูงท่ี  พปชร.จะไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกต้ังซ่อม 

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรค พปชร. ในฐานะประธานวิปรัฐบาล 

กล่าวถึงความพร้อมการเปิดประชุมสภา

ผู้แทนราษฎร วันที่ 22 พ.ค.ว่า ได้เข้าพบ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

รวมถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้า

พรรค พปชร. และคณะทำางานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดประชุมสภาว่า 

จะปรับการทำางานให้เป็นการทำางานเชิง

รุกมากขึ้น จากเดิมเป็นฝ่ายตั้งรับ จะ

กำาชับ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลให้เตรียมพร้อม

เข้าร่วมประชุมและเป็นองค์ประชุม ซึ่ง                  

นายกฯ ไม่กังวลต่อการเปิดสภาที่จะมีการ

ยื่นอภิปรายไม่ ไว้วางใจ ยืนยันว่า เสียง

พรรคร่วมรัฐบาลยังเหนียวแน่น ส่วนกลุ่ม 

ส.ส.พรรคเล็กและกลุ่มพรรคเศรษฐกิจไทย

นั้น เชื่อว่าไม่มีปัญหา จะไม่เป็นตัวแปรที่มี

ผลกระทบต่อรัฐบาล เพราะ ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคเศรษฐกิจไทย 

บอกตนว่าหากมีอะไรให้ประสานมา จึงเชื่อ

ว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดี 

นายนิโรธเปิดเผยว่า ได้มีโอกาสคุย

โทรศัพท์กับ พล.อ.ประวิตร ภายหลังเดิน

ทางกลับจากประเทศอังกฤษ ได้สอบถาม

พล.อ.ประวิตรว่าได้เจอกับนายทักษิณ ชินวัตร 

อดีตนายกฯ จริงหรือไม่ ซ่ึง พล.อ.ประวิตรน่ิง

ไปพักหน่ึงก่อนตอบว่า “เขาฝากความคิดถึง

แกด้วย” และถามกลับว่า เป็นผู้สื่อข่าวสำานัก

ไหน ถามเหมือนเป็นนักข่าว  

เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำาว่า แสดงว่า พล.อ. 

ประวิตรได้ไปพบกับนายทักษิณที่ประเทศ

อังกฤษจริงๆ ใช่หรือไม่ นายนิโรธตอบว่า 

ท่านอำาเล่น ไม่ได้ไปพบกัน เป็นการหยอก

ล้อเล่นๆ เท่านั้น 

‘บิ๊กป้อม’ โวยไม่ได้ดอดพบ ‘แม้ว’ 

ด้าน พล.อ.ประวิตรให้สัมภาษณ์

ผ่านทางโทรศัพท์ถึงกรณีการเดินทางไป

ต่างประเทศ พร้อมมีกระแสข่าวไปพบนาย

ทักษิณว่า “ไม่ได้ไปพบ อยู่คนละประเทศ 

จะไปเจอกันได้อย่างไร ไม่เคยเจอหน้า ไม่

เคยคุยกันเลยตั้งแต่ปี 2548 แล้ว (สมัยเป็น 

ผบ.ทบ.) และผมไม่ได้ ไปประเทศอังกฤษ

ด้วย ผมขอลาไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็กร่าง

กายที่ โรงพยาบาลเท่านั้น ยืนยันไม่ได้ ไป

ไหนเลย” พล.อ.ประวิตรระบุ

วันเดียวกันนี้ จากกรณีนายสุรพล 

เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 

เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้ยื่นฟ้อง กกต. 

กรณีถูกให้ ใบส้มหลังการเลือกตั้งเมื่อปี 

2562 ซึ่งต่อมาศาลพิพากษาคดีแพ่งให้นาย

สุรพลชนะคดี และสั่งให้ กกต.จ่ายค่าเสีย

หายและเยียวยา รวมกว่า 64.1 ล้านบาท 

พร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งสิ้นกว่า 70 ล้าน

บาท ซึ่งการพิจารณาใบส้มของนายสุรพล 

โดย กกต.ประกอบด้วย นายอิทธิพร บุญ

ประคอง, นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, นาย

ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย, นายฉัตรไชย จันทร์

พรายศรี, นายปกรณ์ มหรรณพ, นายเลิศ

วิโรจน์ โกวัฒนะ และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของ 

กกต.กลาง ยังไม่มีผู้ ใดแสดงความเห็นเรื่อง

ดังกล่าว โดยแหล่งข่าวจากสำานักงาน กกต.

เปิดเผยว่า คำาพิพากษาศาลชั้นต้นที่ศาล

พิพากษาให้ กกต.องค์อิสระจ่ายค่าสินไหม

ทดแทน ต้องติดตามว่าอัยการจะอุทธรณ์คำา

พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือไม่ โดยในคดีแพ่ง 

อัยการจะมีหนังสือสอบถาม กกต.ว่าจะ

อุทธรณ์หรือไม่ โดยมีเวลาอุทธรณ์ 30 วัน 

ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่า คดีนี้

ยังไม่ถึงที่สุด กกต.สามารถอุทธรณ์ต่อได้   

เมื่อถามว่าแปลกใจหรือไม่กับกรณีที่เกิด

ขึ้น นายวิษณุกล่าวว่า “ไม่มีความเห็น แต่

กกต.สู้คดีอย่างไงถึงแพ้ ผมยังงงอยู่เหมือน

กัน เพราะต้องคิดก่อนที่จะมีคำาสั่งออกไป 

เข้าใจว่า กกต.ต้องเชื่อหลักฐานที่มี แต่นาย

สุรพลไปงัดเอาหลักฐานอื่นที่เหนือกว่าขึ้น

มา สุดท้ายแพ้คดี” ส่วนที่สื่อถามสุดท้ายแพ้

คดีใช้เงินใครควักนั้น กกต.แต่ละคนที่ออก

คำาสั่งไปไม่ได้สั่งโดยเถยจิต หรือเจตนาร้าย

เป็นส่วนตัว เป็นการทำาในหน้าที่ราชการ 

ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าเมื่อเร็วๆ 

นี้  กกต.มีมติยกคำาร้องกรณีนายศรีสุวรรณ 

จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์

รัฐธรรมนูญไทย ขอให้เอาผิดนายอุตตม  

สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคต

ไทย ขณะดำารงตำาแหน่งหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ ฐานเจตนารับรองการส่งนาย

สิระ เจนจาคะ ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ใน

การเลือกตั้งเมื่อ 24 มี.ค.62 

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ

ว่า ใน กกต.ชุดที่ผ่านๆมา หากพบว่าผู้สมัคร

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้

ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นอกจาก กกต.จะ

มีมติให้ดำาเนินคดีกับผู้สมัครฐานรู้อยู่แล้ว

ว่าตนเองไม่มีสิทธิสมัครแต่ยังลงสมัครแล้ว 

ยังมีมติให้สำานักงานแจ้งความดำาเนินคดี

กับหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือ

รับรอง ฐานเป็นผู้สนับสนุนผู้สมัครรับเลือก

ตั้งให้กระทำาความผิดตามแนวคำาพิพากษา

ศาลฎีกาที่ได้วางบรรทัดฐานไว้

ซึ่งกรณีนายสิระ ก่อนหน้านี้ กกต.

มีมติให้สำานักงานแจ้งความดำาเนินคดีฐาน

รู้อยู่แล้วว่าตนมีลักษณะต้องห้ามไม่มีสิทธิ

สมัครแต่ยังลงสมัคร แต่การพิจารณากรณี

นายอุตตมะ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐขณะนั้น ลงนามหนังสือรับรอง

ส่งนายสิระลงสมัคร สำานักงานก็มีการ

เสนอแนวปฏิบัติของ กกต.ที่ผ่านมา ที่มี

มติให้ดำาเนินคดีกับหัวหน้าพรรคในฐานผู้

สนับสนุนผู้สมัครกระทำาความผิด รวมถึง

แนวคำาพิพากษาศาลฎีกาต่อที่ประชุมเพื่อ

ประกอบการพิจารณาด้วย แต่ กกต.ก็มีมติ

ยกคำาร้องด้วยเหตุผลดังกล่าว.


